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๒. ก็คือสเปน สเปนเปนสุดยอดของประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทองเที่ยว  
มีประชากร ๔๐ ลานคน แตมีนักทองเที่ยวเขาไป ๖๐ ลานคนครับ มีรายไดการทองเที่ยว
ไมต่ํากวา ๓ ลานลานบาท เฉพาะรายไดการทองเที่ยวอยางเดียว ประเทศไทยของเรา 
มีนักทองเที่ยวตางประเทศเขามา ๑๔.๕ ลานคนในตัวเลขปที่แลว ทํารายได ๖ แสน 
ลานบาท ทานประธานทราบไหมครับวาศักยภาพของประเทศไทยสูงมาก เราสามารถ 
ที่จะดึงนักทองเที่ยวทั่วโลก  จากตัวเลขของดับบลิวทีโอ  (WTO) เวิรล  ทัวริสซึ่ม  
ออแกไนซเซซั่น (World Tourism Organization) ไมใชองคการการคาโลกนะครับ มีอยู
กวา ๙๐๐ ลานคน  และประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในทุกดานที่จะสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวมา ความจริงถาทานประธานตีกอลฟ ซึ่งผมไมคิดวาทานประธานจะตีกอลฟ
นะครับ แตทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทานเปนนักกอลฟมือฉมังทานหนึ่ง
ทีเดียวและเปนกรรมาธิการอยูดวย ผมตองเรียนวา กอลฟ ทัวรริสซึ่ม (Golf Tourism)  
เปนอีกจุดหนึ่งที่สามารถที่จะมาดึงรายไดเขาประเทศ เรามีสนามกอลฟชั้นดีอยูกวา  
๒๐๐ สนาม วันนี้ถาทานประธานจะดูอีเอสบีเอ็น (ESBN) ทานก็จะเห็นวามีการแขง 
เฟรส คลับ (First Club) เฟรส เอ็กซ คลับ (First X Club) เปนการแขงขันระดับเวิรลคลาส 
(World Class) ทีเดียว ทั่วโลกหลายรอยลานคนครับจองจับตาดู สหรัฐเปนประเทศหนึ่ง 
ที่ถือไดวาเปนเวิรล เดสทิเนชั่น (World Destination) ของกอลฟ ทัวรริสซึ่ม แลวของเรา
ทําไมจะจัดไมได ถาทานประธานเดินทางกลับในวันศุกรจากโอซากา  สนามบิน 
กันไซกลับมาประเทศไทย จะคลาคล่ําไปดวยนักกอลฟจากญี่ปุน เลิกงานวันศุกรบินคืน
วันศุกร ไปสูภูเก็ตบาง มากรุงเทพฯ บาง ไปเชียงใหมบาง ไปขอนแกนบาง ไปเลนกอลฟ 
แลวก็ตกเย็นวันอาทิตยก็เดินทางกลับ เขาไมไดมาตีกอลฟอยางเดียวครับ ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจรถบริการ มัคคุเทศก สปา นวดแผนไทย นวดอยางอื่นเราไมพูดถึง 
แตวานั่นคือสิ่งที่เปนการกระจายรายได และนี่คือสิ่งหนึ่งที่บงชี้วาเราคือศูนยกลางของการ
ทองเที่ยวทั้งในเอเชีย และโชคดีครับประเทศไทย เราบอกวาเราเปนเกตเวย (Gateway) 
ของเอเชีย  เราเปนเกตทเวย อินโดจีน  เราเปนเกตเวยของอาเซียน  เพราะฉะนั้น 
ภูมิรัฐศาสตรของเรามันทําใหเกิดภูมิเศรษฐกิจของเรา เปนโอกาสที่ยากที่จะหาได  
มันเสมือนไขทองคํา เพียงแคนี้ผมไมเขาใจวาทานมองไขทองคํากลายเปนเพียงไข 
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ที่ไรประโยชนไดอยางไร นั่นคือเหตุผลที่ผมไมเห็นดวย และผมเรียนเพิ่มเติมวาถาสิ่งที่ 
ผมพูดมานั้นทานอาจจะเคยไดยินอยูบาง แตทานทราบไหมครับวาตลอดป ๒๕๕๐  
ป ๒๕๕๑ นี้ ประเทศไทยไดรับรางวัลในระดับเอเชีย ระดับโลกถึง ๑๙๙ รางวัลในดาน 
ของการทองเที่ยว ลาสุดก็คงจะเห็นวากรุงเทพฯ  เปนเมืองดีที่สุด เมืองทองเที่ยว 
อันดับหนึ่ง โดยการจัดอันดับของนิตยสารชั้นนําของโลกก็คือแทรเวล แอนด ลีเชอร 
(Travel & Leisure) ซึ่งผูวาฯ อภิรักษ โกษะโยธิน เดินทางไปรับรางวัล นั่นคือความ
ภาคภูมิใจของคนกรุงเทพมหานครและคือคนไทย และเรายังไดเปนประเทศซึ่งเปน
ประเทศที่ไดรับความนิยมสูงสุดจากการสํารวจความเห็นของคนเยอรมันและคนเดนมารก 
เรายังมีรางวัลมากมายครับ แมแตการเปนท็อป (Top) ของโลก เมื่อถามวานักทองเที่ยว
และผูประกอบการทองเที่ยวทั่วโลกนั้นนึกถึงประเทศใดกอน ประเทศไทยอยูในท็อป เท็น  
(Top Ten) ตรงนี้เองครับที่ผมอยากจะเรียนวา เมื่อเรามีศักยภาพอยางนี้ และเรายังมี
ศักยภาพที่ทานประธานอาจจะไมทราบวามีโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แหงหนึ่งเมื่อปที่แลว 
มีนักทองเที่ยวในรูปแบบของคนไขครับ โรงพยาบาลเดียวเขามา ๑๕๐,๐๐๐ คน 
โรงพยาบาลเดียวนะครับ ๑๕๐,๐๐๐ คน แลวเรานี่แหละครับคือท็อปของเอเชียในดานที่
เราเรียกวาเฮลท ทัวรริสซึ่ม (Health Tourisms) การทองเที่ยวดานสุขภาพ การทองเที่ยว
ดานรักษาพยาบาล เรายังมีโอกาสสูงมาก เสียดายวากรรมาธิการไมไดสรางโอกาสตรงนี้
เพิ่มเติม มิหนําซ้ําไปปรับลดงบประมาณในสวนนี้ดวย ------------------------------------------ 
 

- ๙๔/๑ 
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ผมเชื่อวาคําอภิปรายของผมคงพอเปนประโยชนอยูบาง และหากเปนไปไดฝากขอสังเกต
ไวพรอมกันไปเลยนะครับวาปรับโครงสรางสวนราชการเถอะครับ อยากระจัดกระจายเลย 
สํานักงานสงเสริมธุรกิจประเภทไมส ซึ่งถือวาเปนดาวรุงของโลกพอ ๆ กับดาน 
ของเมดิคอล ทัวริสซึ่ม (Medical Tourism) หรือวาเฮลท ทัวริสซึ่ม ซึ่งเราประกาศวา 
จะเปนเมดิคอล ฮับ (Medical Hub) ของเอเชียและของโลกนั้น ธุรกิจไมสนํารายได 
ไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ ลานตอปใหประเทศไทย ณ วันนี้ และกระจัดกระจายกลายไปอยู 
ที่สํานักนายกรัฐมนตรี แมแตสํานักงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษดานการทองเที่ยวเราก็ 
อยูที่สํานักนายกรัฐมนตรี เราขาดการบูรณาการในดานของโครงสราง องคกรของ 
การดูแลดานการทองเที่ยวตรงนี้ประกอบกับงบประมาณ ผมอยากเห็นการแปรญัตติ 
สัก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท แตละปจัดอันดับกระทรวงการทองเที่ยวฯ ขึ้นมาเปนกระทรวง
เกรดเอ (Grade A) อยาลืมนะครับ ๒๐ กระทรวง เรามีเพียง ๓ กระทรวงครับที่ทํารายได 
นอกนั้นเปนกระทรวงใชจายทั้งนั้นเลย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงการทองเที่ยวฯ ผมคิดวาถาหากวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
กรรมาธิการเห็นพองกับเหตุผลของผมนะครับ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศก็ดี 
ไมวาจะเปนเชียงใหม ภูเก็ต ขอนแกน อีสาน ชะอํา หัวหิน เพชรบุรี พัทยา ชลบุรี และ 
อีกหลายจังหวัดซึ่งมีศักยภาพมากมายในเรื่องของการทองเที่ยวนั้นจะไดรับการดูแล 
ทั้งเรื่องของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งเกาและใหม แหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 
ทั้งประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางดานนิเวศน ทั้งชายฝงทะเล 
และบนภูเขา ตลอดจนเรื่องของลองสเตยและอื่น ๆ ผมคิดวานั่นคือสิ่งที่เราหวังอยางยิ่ง 
และฝากทานประธานนะครับสุดทายไปถึงกรรมาธิการวารัฐบาลจะจัดงานมั่นใจไทย
แลนดครับ วันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กันยายน ที่จะถึงนี้ครับ ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
เปนการต องการสร า งความเชื่ อ ม่ัน  แต ว าท านขายแตด าน เมกะ  โปร เจคท  
(Mega project) ทานไมไดขายศักยภาพการทองเที่ยวของเรา ทานลืมเลือนสิ่งเหลานี้ 
ไดอยางไร ผมฝากไปดวย และไมอยากใหสภาแหงนี้ลืมเลือนวาเรามีไขทองคําของเราอยู 
แตวาเราไมเคยใหความสําคัญ จนกระทั่งงบประมาณมีอยูนอยแลวก็ยังถูกปรับลดนะครับ 
ก็ขอฝากความเห็นเหลานี้เพื่อประกอบการลงมติของทานสมาชิก ขอบคุณมากครับ 



 ๒๐๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๔/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณสมเกียรติ ศรลัมพ ครับ 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  ทานประธานครับ พอดีคุณสมเกียรติ 
ศรลัมพ ไมติดใจ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมติดใจใชไหมครับ  
ยืนยันนะครับ ไมติดใจ เวลาเขามาผมจะไดบอกวาทานรณฤทธิชัยบอกวาไมติดใจ 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  แลวก็ขอใหผมเลื่อนจากอันดับที่ ๒ 
ขึ้นมาแทนครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอามาแทนใชไหมครับ  
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  ครับผม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ คุณรณฤทธิชัย 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม รณฤทธิชัย 
คานเขต สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดยโสธร ทานประธานครับ 
มาตรา ๙ เร่ืองของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา งบประมาณที่ไดที่ตั้งไว ๔,๐๘๒  
ลานบาท และถูกปรับลดลงเหลือประมาณสัก ๓,๙๐๐ กวาลานบาท จริง ๆ แลวเรื่อง 
ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามันเปนความผิดตั้งแตตอนที่มีการปฏิรูประบบ
ราชการแลว ที่เอาการทองเที่ยวกับการกีฬามาบวกผสมเขาดวยกัน ทั้ง ๆ ที่มันคนละเรื่อง
กันเลย สมัยกอนตอนที่กรมพลศึกษาซึ่งดูแลเรื่องกีฬาอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ  
การพัฒนาในเรื่องของกีฬาเรามีแผนกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ จนมาถึงวันนี้ 
ฉบับที่ ๓ จะเห็นวาเรื่องของกีฬา สโลแกน  (Slogan) ของพี่นองชาวพลศึกษาเรา  
เขาบอกวาสมองที่ดีตองอยูในรางกายที่แข็งแรง เพราะฉะนั้นงบประมาณตาง ๆ เมื่อครั้งที่
ยังเปนแคกรมอยู ปหนึ่งก็ไดประมาณสักเกือบ ๒,๐๐๐ ลานบาทในสมัยนั้น เราสามารถ 
ที่จะตั้งโรงเรียนกีฬาได เราสามารถที่จะมีแผนงานเกี่ยวกับเร่ืองการที่จะสรางความ 
แข็งแรงใหเกิดขึ้น สรางในเรื่องของการสรางสุขภาพและอนามัย โรงเรียนทุกโรงเรียน 
เมื่อสมัยกอนมีครูพลศึกษา ถึงจะเปนครูซึ่งไมจบปริญญา -------------------------------------- 
                  - ๙๕/๑ 



 ๒๐๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๙๕/๑ 
 
สมัยกอนเรามีแคโรงเรียนพลานามัยที่ผลิตครูเพื่อไปสอนใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ตาง ๆ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเปนระดับที่ขอสอบเอ็นทรานซ (Entrance) ผานสภานะครับ 
ผลิตบุคลากรที่มีความรูระดับปริญญา แตวาความสําคัญของนักพลศึกษากับถูกลดนอย 
มันถดถอยไป แทนที่ มันจะพัฒนาขึ้นก็เพราะวาตอนที่ มีการปฏิรูประบบราชการ  
ผมไมทราบวาใครเปนคนที่มีแนวความนึกคิดอยางนี้ ถึงเอากีฬาไปผสม ไปอยูในกระทรวง
เดียวกันกับการทองเที่ยว เพราะฉะนั้นความสําคัญของเรื่องกีฬามันถึงลดนอยลง โรงเรียน
เดี๋ยวนี้ความเอาใจใสในเรื่องการที่จะสรางความแข็งแรงใหกับลูกหลานเยาวชนของเรา 
ความสําคัญอันนี้มันก็ลดถอยลงไปดวย ตอนที่ผมเปนผูแทนราษฎร ในฐานะซึ่งตัวเองนี่
จบพลศึกษามาโดยตรง ผมขอเขาไปเปนกรรมาธิการการกีฬาของสภาผูแทนราษฎร  
เราออกไปดูงาน เราศึกษา เราพยายามที่จะเสนอแนะแนวความนึกคิดเพื่อใหทางรัฐบาล
ไดทราบและนําเอามาปรับปรุงแกไข เพื่อที่สําหรับที่จะใหการพลศึกษาเขามาสูพี่นอง
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  แตพอมารวมกันมันผิดตั้งแตทีแรกที่ผมกราบเรียน 
ทานประธาน มันผิดตั้งแตทีแรกที่เอามารวมกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ความสําคัญตาง ๆ มันก็
ไปอยูทางการทองเที่ยว เพราะถือวาการทองเที่ยวตองยอมรับวาเปนหนวยงานที่จะ
สามารถหาเงินสดเขาประเทศได งบประมาณตาง ๆ บุคลากรตาง ๆ ถึงใหความสําคัญกับ
การทองเที่ยวมากกวาการพลศึกษา ทุกวันนี้การพลศึกษาเราแยกออกเปน ๒ สวน  
สวนหนึ่งคือการที่เราจะสรางความแข็งแรงใหกับในสวนของทองถิ่น คือกีฬาขั้นพื้นฐาน  
แตนั่นคือการพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ มีเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกวาเวลาที่เราไป
ไดเหรียญทองโอลิมปกมา ทุกคนเยินยอกัน สรรเสริญเยินยอกัน มีชื่อมีเสียงกัน สามารถ
ทําชื่อเสียงใหกับชาติบานเมือง ใหกับคนทั้งโลกไดรูวาประเทศไทยก็สามารถจะสราง
บุคลากรเปนนักกีฬาในการที่จะทําชื่อเสียงใหกับประเทศมีโอกาสไดรับเหรียญทอง  
แตงบประมาณในการพัฒนากีฬานอยมากครับ การใหความสําคัญเรื่องนี้นอยมากจริง ๆ 
ผมไปดูงานในสมัยตอนที่เปนกรรมาธิการการกีฬาของสภาผูแทนราษฎร ไปดูจีน ไปดู
เยอรมัน  ไปดูเกาหลี  ไปดูญี่ปุน  ประเทศที่ เขาแพสงครามนะครับ  เห็นกันงาย  ๆ  
ใกลบานเรา ไมตองไปถึงเยอรมัน เอาเกาหลี เอาญี่ปุน หลังจากแพสงครามแลวเขาเอา
การพลศึกษาเขาไปสรางความแข็งแกรงใหกับคนของเขา เพราะกีฬามันสรางคน  



 ๒๐๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๙๕/๒ 
 
และประชาชนเปนคนที่สรางชาติ แต ณ วันนี้ความสําคัญของการพลศึกษาในบานเรา 
ความสําคัญมันนอย ผมแปรญัตติไวจริง ๆ ไมอยากตัดแตจําเปนตองแปรตัดไวเพื่อ 
จะไดพูด เพราะถาสมมุติวาถาไมแปรไวก็ไมไดพูด พูดแลววันนี้ ถามวาเงินที่ตัดแลว 
กองรวมกันไว จะสามารถที่จะยอนกลับเอามาแกไข เอามาเพิ่มเติมเพื่อใหการพลศึกษา
มันดีขึ้น เปนไปไดไหม เปนไปไมไดหรอกครับ เพราะเขาพิมพแลว ก็ตามที่หนังสือที่ทาง
กรรมาธิการที่พิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองของงบประมาณเขาทํากันไวหมดแลว วันนี้ก็ได 
เฉพาะแตพูดเฉย ๆ บอกพี่นองประชาชนชาวพลศึกษาที่ฟงกันอยูตอนนี้ ผมพูดไดเลยวา 
พูดอยางไรมันก็แปรญัตติกลับมาไมไดหรอกครับ ก็ไดตามที่พิจารณาไปแลว แตอยาก
ฝากไปถึงกรรมาธิการปหนา ฝากไปถึงทานรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรีเองก็คนบานใกลกัน 
นี่ครับ บานผมดวย เปนคนอุบลราชธานี ทานวีระศักดิ์ทานก็บน ทานบอกงบประมาณของ
กระทรวงนี้มันรวม ๒ หนวยงาน เอามารวมไวเปนกระทรวงเดียวกัน งบประมาณมันได
นอย เพราะฉะนั้นมันก็อยูที่กรรมาธิการพิจารณาในปหนาวาจะใหความสําคัญเกี่ยวกับ
เร่ืองของการพลศึกษามากนอยแคไหนอยางไร---------------------------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ(๒) ๙๖/๑ 
 
ผมบอกวาคนที่เจ็บไขไดปวยสามารถเปนคนที่สามารถมาพัฒนาประเทศไดไหม คนปวย
นอนโรงพยาบาล สมองดีแคไหนแตรางกายไมปกติ ไมสามารถที่จะมาทํางานใหกับ 
ชาติบานเมืองได เพราะฉะนั้นชาวพลศึกษาถึงบอกวาสมองที่ดีตองอยูในรางกายที่
แข็งแรงดวย วันนี้โรคภัยไขเจ็บก็เยอะแยะ เพราะสารเคมีมาก เพราะฉะนั้นจะทําอยางไร
จะใหรางกายแข็งแรง ทําอยางไรเราสามารถจะพัฒนากีฬาเพื่อใหคนทั้งโลกไดรูวา
ประเทศไทยก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถ มันอยูที่เงินงบประมาณครับ แลวถามวา 
เงินงบประมาณ ณ วันนี้ที่ตั้งกันไวในสัดสวนของกีฬา หลายทานก็พูด กรรมาธิการเรา 
ก็ชี้แจง บอกไมสามารถที่จะตัดเอามาชวยไดหรอกเงินมีจํานวนจํากัด ตองขอบคุณ 
ทางทานกรรมาธิการที่ไดชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่ไดตัดไป ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท แจงออกมา
ใหเห็นวาเอาไปทําอะไรบาง ผมถึงบอกวาการกีฬามีความสําคัญ ประเทศที่เขาแพ
สงคราม เขาเอากีฬาไปพัฒนาคน เพราะคนที่เปนนักกีฬามันรูระเบียบ รูวินัย คนเราถามี
ระเบียบ มีวินัย รูแพ รูชนะ วันนี้เหตุการณบานเมืองเราในประเทศไทย ณ ขณะนี้ที่เกิด
เหตุการณ มันไมเกิดหรอกครับ เพราะถาคนมีน้ําใจเปนนักกีฬา แตวันนี้มันขาดสิ่งเหลานี้ 
ผมถึงอยากกราบเรียนทานประธานไปถึงผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ ถาเปนไปไดถามีการปฏิรูป
ระบบราชการใหม แยกกระทรวงการทองเที่ยวกับกีฬาออกจากกันไดไหม ตั้งเปนกระทรวง
กีฬาขึ้นมาไดไหม เพราะอยาลืมวากีฬามันสรางคนและคนมันสรางชาติ ผมอยากให 
สํานึกตรงนี้ ก็ไมรูวาจะเปนไปไดแคไหนนะครับ แตก็ฝากกันไว ฝากจิตใตสํานึกของคน 
ที่จะเขามาเปนผูบริหาร ฝากคนที่มีหนาที่เกี่ยวของใหแยกกีฬาออกจากการทองเที่ยว  
เปนกระทรวงการทองเที่ยวสักกระทรวงหนึ่ง เปนกระทรวงกีฬาสักกระทรวงหนึ่ง ผมเชื่อวา
อยางนี้กระทรวงกีฬาจะพัฒนาคนไดนะครับ ก็ขอฝากไวเพียงเทานี้ครับ จริง ๆ มีเร่ือง 
พูดเยอะ  แตวาก็พูดไปแลวก็ไดอะไรไมมากนัก เอาไววาฝากไปทางกรรมาธิการ 
การกีฬาอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ขอฝากเรื่องการพัฒนาเรื่องของการกีฬาดวยครับ  
กราบขอบพระคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ 
 



 ๒๐๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     ศิริลักษณ (๒) ๙๖/๒ 
 
  นายอภิ ช าต  ศั กดิ เ ศ รษฐ  (นครศ รี ธ ร รม ร าช )   :   กร าบ เ รี ย น 
ทานประธานสภาที่ เคารพ  ผม  นายอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  ส .ส .  นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย ผมไดปรับลดในมาตรา  ๙ ไว ๑๐  เปอร เซ็นต  ของกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งกรรมาธิการไดปรับลดไป  ๑๑๙ ลานบาท และก็เพิ่มกลับมาอีก 
๔๗๖.๕ ลานบาท  ซึ่งก็ไปอยูในพื้นที่ ๓ – ๔ จังหวัด อยางที่เพื่อนสมาชิกไดนําเรียน 
นะครับ ประเด็นนี้ผมจะไมขอแตะ จะไปในประเด็นที่ผมตองการนําเสนอ ในเรื่องของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มี ๒ สวน ที่จําเปนตองพูดแยกกัน อันแรกก็คือกีฬา กีฬา
มีอยู ๒ ประเภทนะครับ คือกีฬาเพื่อการแขงขัน แขงขันเพื่อสูความเปนเลิศ กับกีฬาเพื่อ
สุขภาพ วันนี้งบประมาณที่ไดรับในการสนับสนุนกีฬาเพื่อการแขงขัน ผมคิดวายังไปไมถึง
ตัวไมถึงนักกีฬา แตกลับไปถึงตัวอาคาร สถานที่ ตึกราม เสียมากกวา ซึ่งเปนประเด็น 
ที่อยากจะฝากไววาถาเราไมสามารถที่จะเอางบประมาณลงไปสูถึงตัวนักกีฬาในการ
พัฒนาตัวนักกีฬาไปสูความเปนเลิศได เราก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของกีฬา
เพื่อสุขภาพครับ สํานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ ไดงบไปหลังจากปรับลดแลวไดไป 
๗๓๗ ลานบาท ผมมีอยู ๒ – ๓ ประเด็นที่จะฝากสําหรับกีฬาเพื่อสุขภาพก็คือจําเปนที่
จะตองมีแผนงานที่จะพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพที่เขาไปถึงคนทุกเพศทุกวัย วันนี้ผมพูดถึง
กีฬาเพื่อสุขภาพก็มักจะเนนถึงผูสูงอายุ มีเร่ืองการเตนแอโรบิค แตวาคนทุกคนจําเปน
จะตองมีสุขภาพที่ดี ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ               นภัสสร ๙๗/๑ 
 
ถากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเห็นความสําคัญของการพัฒนาสุขภาพที่แทจริงตอง
สงเสริมสนับสนุนใหงบประมาณเหลานี้ไปถึงโรงเรียน ไปถึงโรงงาน ไปถึงสถานที่ราชการ 
ถึงที่ทํางาน ถึงชุมชนในทองถิ่นอยางแทจริง  
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือการจัดหาอุปกรณครูผูดูแลดานกีฬาเพื่อสุขภาพอยาง
ทั่วถึง วันนี้พี่นองในชนบทที่สนใจกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ เตนแอโรบิคกันทั่วบาน   
ทั่วเมือง แตวาคนเหลานั้นตองรวมกลุมกันเอง ตองจัดหาอุปกรณเอง ตองหาสถานที่เอง 
และตองจางครูฝกแอโรบิคมาฝกสอนกันเองนะครับ  
  ประเด็นที่ ๓ คือตองมีเครือขายความรวมมือในการทํางานดานกีฬา     
เพื่อสุขภาพนะครับ วันนี้องคกรอยาง สสส. มีเงิน มีทุน จํานวนมากมายมหาศาล 
กระทรวงกีฬาตองไปดู องคกรปกครองทองถิ่นมีงบประมาณทางดานนี้จํานวนมากนะครับ 
ที่ตองฝากไวก็คือเร่ืองของกําลังเจาหนาที่ที่จะดูแลงานทางดานกีฬาและนันทนาการครับ 
ระดับอําเภอเดี๋ยวนี้มีเจาหนาที่กีฬาและนันทนาการของอําเภอนี่ครับ มีเพียงคนเดียว
เทานั้นดูแลทุกตําบลทุกพื้นที่ที่มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เขาไดเงินเดือนละเทาไร
ครับ ๗,๐๐๐ กวาบาท คาน้ํามันรถยังไมพอเลยครับ ตองพึ่งพาองคกรปกครองทองถิ่น  
อันนี้ตองฝากไว  
  ประเด็นที่ ๒ ที่จะพูดถึงในเรื่องของกีฬาก็คือการจัดตั้งสถานีโทรทัศน   
เพื่อการกีฬาครับ  โชคดีครับที่คณะกรรมาธิการตัดงบประมาณสวนนี้ ไปจํานวน  
๑๐ ลานบาท ตัดไป ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย เร่ืองสถานีโทรทัศนกีฬานี่ครับ มีการเรียกรอง
ตองการ และก็ชื่นชมกันมากวา จะทําใหเปนการปลุกเราความสนใจใหเยาวชนนี้หันมา
สนใจกีฬากัน แตในทัศนะของผมแลวไมสามารถที่จะทําอะไรไดมากไปกวาปจจุบันนี้
หรอกครับ ถาหากวาเรายังมองการตั้งสถานีโทรทัศนขึ้นมาโดยเนนในเรื่องของธุรกิจเร่ือง
ของการโฆษณา วันนี้ถาเกิดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีสาสนหรือเนื้อหาสาระที่จะ
ไปถึงพี่นองประชาชนผานไปยังสถานีโทรทัศนทั่วไปที่เปนฟรีทีวี จะไดประโยชนมากกวา 
การตั้งสถานีโทรทัศนขึ้นมาสักชองหนึ่ง ไมใชเร่ืองงาย จําเปนจะตองมีเครื่องไมเครื่องมือ 
มีคนที่มีประสิทธิภาพ และตองแขงขันกับสถานีโทรทัศนอ่ืน ๆ วันนี้ถามวาทานสามารถ 
ที่จะแขงขันกับสถานีโทรทัศนทั่วไปที่เปนฟรีทีวีไดหรือไม แขงขันกับเคเบิ้ลทีวีไดแคไหน  



 ๒๑๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๙๗/๒ 
 
มีรายการกีฬา มีเนื้อหากีฬาที่เปนที่สนใจของพี่นองประชาชนมากเทากับเคเบิ้ลทีวีหรือไม 
นี่อยากจะฝากไวนะครับ 
  ตอมาเรื่องของการทองเที่ยวครับ งบประมาณสวนใหญอยูในแผน       
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคทองเที่ยวและบริการ ซึ่งเปนงบกอนใหญที่จะมาคอยกํากับ
ทิศทางเรื่องการทองเที่ยว แตดูจากแนวโนมแลวรัฐบาลใหความสนใจกับการทองเที่ยว  
ในเชิงของการหารายไดเขาประเทศเปนหลักเสียมากกวา ผมคิดวาการทองเที่ยวที่จะสราง
รายได และก็เกิดคุณคาที่เปนประโยชนตอคนในชาตินี่ตองมีในสามมิติ 
  ก็คือ ๑. ตองทําการทองเที่ยวเพื่อการสรางรายไดใหกับประเทศ และใหกับ
ชุมชนทองถิ่น กับพี่นองประชาชนอยางแทจริง ไมใชกระจุกตัวอยูที่ภาคบริการ ภาคธุรกิจ 
หรือผูที่ลงทุนเทานั้นเอง  
  ๒. ก็คือวาการทองเที่ยวตองปลุกจิตสํานึกคนในชาติใหมีความรูสึก      
หวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติของสิ่ งที่ มีอยู  ของวัฒนธรรม  ของประเพณี 
ของประวัติศาสตร 
  ประเด็นที่ ๓ คือตองเปนการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนในชาติ 
ทานตองสงเสริมใหคนไทยไดทองเที่ยว ตองสงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูผูคนที่มาทองเที่ยว 
และไดเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ดังนั้นถาเกิด     
เรามองในมิติเชนนี้นะครับ ทุกจังหวัดตองเปนจังหวัดทองเที่ยว ไมใชเพียงการวางแผน    
ใหจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเปนพิเศษ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนพื้นที่พิเศษ ถาเราสามารถ   
ที่จะทําใหทุกจังหวัดเปนจังหวัดของการทองเที่ยวในมิติตาง ๆ ได การกระจายรายไดก็จะ
ทั่วถึง การกระจายเรื่องการเรียนรูทางดานเสริมภูมิปญญาของพี่นองในชาติก็จะทําไดดี 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมมีขอเสนอฝากไวสําหรับกระทรวงทองเที่ยวนะครับ ในการ
สงเสริมการใหคนไทยไดทองเที่ยวก็คือ  
 

- ๙๘/๑ 
 
 



 ๒๑๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               สาริศา ๙๘/๑ 
 
  ๑. ก็คือตองใหคนไทยไดเที่ยวทั่วไทยนะครับ ใหคนไทยไดทองเที่ยวกันเอง
ในทุกจังหวัด คนนครศรีธรรมราชก็ตองมีโอกาสไปทองเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ในจังหวัด
เชียงใหม คนเชียงใหมก็ตองไปยะลา นราธิวาส ตองไปภูเก็ต เหลานี้จะทําใหเกิด 
การเรียนรูซึ่งกันและกันของคนในชาติ แลวก็จะศึกษาแบบอยางวาคนเชียงใหมเขาจัดการ
ทองเที่ยวของเขาอยางไร คนสุพรรณบุรีเขาจัดการการทองเที่ยวอยางไร เมื่อกลับมาบาน
เกิดของตัวเองแลวก็จะไดกลับมามองสภาพความเปนจริงและมาปรับมาประยุกตใช  
  อันที่ ๒ ตองสงเสริมใหคนไทยมีโอกาสไปเที่ยวตางประเทศ หลายคน 
บอกวาการสงเสริมใหคนไทยไปเที่ยวตางประเทศ ก็คือการนําเงินไหลออกจริง ๆ แลวเปน
สวนนอยนิดเทานั้นเองครับ แตคุณประโยชนที่ไดจากการที่คนไทยไดไปเรียนรู ไดไปสัมผัส 
สิ่งที่ในบานอื่นเมืองอื่นจะเปนประโยชนและก็สามารถนํากลับมาปรับปรุงประยุกตใช 
ในบานเมืองของตัวเอง  
  ๓. ก็คือการสงเสริมใหเยาวชนนิยมการทองเที่ยว พอ แม ลูก ตองพากันไป
เที่ยวครับ อยางนอยการสรางความสัมพันธในครอบครัวอยางนอยไดไปเรียนรูรวมกัน  
ครูตองพานักเรียนไปทัศนะศึกษาไปเรียนรู ทุกชั้นเรียนตองกําหนดในเรื่องนี้ไวครับ  
ทานทราบไหมครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ติดชายฝงทะเล ๒๒๕ กิโลเมตร  
แตนักเรียนที่อยูในพื้นที่ชนบท ในปาเขานี่ครับไมเคยมาเห็นทะเลเลย ครูตองพามาเขามี
โอกาสไดเห็นทะเลก็ในชวงวันเด็กเทานั้นเอง นี่เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เขาจะเรียนรู
ทรัพยากร เขาจะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเขาไดอยางไร ถาไมเปดโอกาส
ใหเขาไดเรียนรู  
  ทานประธานที่เคารพครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ฝากไว อยากจะตั้งใหเปน
ขอสังเกตสําหรับไปถึงกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ก็คือเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่ได
จากการทองเที่ยวที่บอกวาปละ ๘ แสนลานบาท ๙ แสนลานบาท ถึง ๑ ลานลานบาท 
ตองตั้งคําถามกับตัวเราเองวาเราไดมาและเราแลกกับอะไรบาง นี่เปนเรื่องสําคัญครับ 
ศักดิ์ศรีของมนุษยถูกแลกไป จากการเติบโตของการทองเที่ยวที่พัทยา ที่ปาตอง สตรี
จํานวนมากถูกมองในแงลบ นั่นคือศักดิ์ศรีของมนุษยหายไปแตรายไดมา แลวบอกวา 



 ๒๑๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๙๘/๒ 
 
เปนที่นาภาคภูมิใจวานี่คือรายไดจากการทองเที่ยว การเสื่อมทางวัฒนธรรม คุณธรรม 
ก็ลดลงมองเห็นแตเร่ืองเงินกันอยางเดียว การถูกครอบงําโดยลัทธิบริโภคนิยม คาครองชีพ 
ในจังหวัดทองเที่ยวเหลานั้นสูงจํานวนมหาศาล  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
มองในมิติเหลานี้หรือไม การถูกยึดครองทรัพยากรโดยคนตางชาติ วันนี้ถามวาเกาะสมุย
เปนของคนสมุยกี่เปอรเซ็นต ที่ดินกี่ตาราง กี่ไร ที่เหลือเปนของคนสมุยที่ไมตกเปนของคน
ตางชาติที่เขามาครอบครองในรูปแบบที่สลับซับซอนตาง ๆ กราบขอบพระคณุครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมาก เชิญคุณจุติ 
ไกรฤกษ  
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
ผม จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดพิษณุโลก  ในฐานะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยนะครับ ผมขอปรับลดสงวนคําแปรญัตติไวปรับลด ๒๐ เปอรเซ็นตในสวน
ของกระทรวงการทองเที่ยวฯ มี ๒ เหตุผล เหตุผลแรกก็คือมีความเห็นที่แตกตางกับ 
คุณหมอชลนาน คือเร่ืองศูนยประชุมนานาชาติ แตวาในเมื่ออยูกรรมาธิการเดียวกันแลวก็
อยากจะเสนอความเห็นอยางนี้ครับวาเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคา ผมก็
เคารพสิทธิคณะรัฐมนตรีที่เสนอแปรญัตติกลับเขามานะครับ แตวาถาดูจากรายได 
แหลงทองเที่ยวในประเทศไทยนี่นะครับ ภูเก็ต กระบี่ สมุยนําโดง ถาจะโกยเงินเขาประเทศ
โกยเงินตางประเทศ เงินจากฝรั่งเขาประเทศตองสรางศูนยประชุมนานาชาติที่จังหวัด
ภูเก็ต เพราะวาจํานวนหองพักมากกวา แลวก็จํานวนเงินที่ใชตอหัว หมายถึงนักทองเที่ยว
ใชตอหัวมากกวาถึง ๓ เทา แตถาบอกวาจะไปสรางที่เชียงใหมตามที่กรรมาธิการทานวา
การกระจายรายได กระจายความเจริญ แกไขปญหาความยากจนก็ตองไปสรางที่จังหวัด
เชียงใหม เพราะวาจังหวัดเชียงใหมนั้นตัวเลขมันบอกวาภาคเหนือ ๑๗ จังหวัดมีจํานวน
คนยากจนมากวาภาคใต ที่เปนแหลงทองเที่ยว ฉะนั้นก็ควรที่จะไปสรางศูนยประชุม
นานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม แตผมคิดวาประเด็นนี้ไมใชประเด็นครับ เพราะวาสรางที่
ภาคเหนือ ภาคใตคนไทยไดทั้งนั้นไมวามากหรือนอยนะครับ แตวาถาเผื่อไปดูตัวเลข
ความยากจนจากสภาพัฒนฯ ทานประธานครับ ทานประธานจะตกใจวาภาคเหนือ  
 



 ๒๑๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๙๘/๓ 
 
๑๗ จังหวัดที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติสํารวจมานี่ คนที่จนที่สุดอยูในจังหวัด
แมฮองสอน มีรายไดตอหัว ๖๕๘ บาทตอคนตอป ----------------------------------------------- 
 

- ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๙/๑ 
 
แตสิ่งที่แปลกก็คือความจนอันดับ ๒ อยูที่จังหวัดเชียงใหม ๖๙๐ บาทตอคนตอป นั่นคือ
คนที่จนที่สุดอันดับ ๒ ของภาคเหนือ ในขณะเดียวกันถาเผื่อบอกวาจังหวัดที่จนกวานี้
นาจะเปนจังหวัดเชียงใหม เพราะวามีจํานวนคนจนลงทะเบียนมากสุดถึง ๒๔๐,๒๕๔ คน 
ที่ลงทะเบียนคนจนเพื่อขอความชวยเหลือจากรัฐบาล ถาดูตรงนี้แลว ทานประธานครับ 
เขาบอกวา อยาเห็นในสิ่งที่เชื่อ แลวก็อยาเชื่อในสิ่งที่เห็น เพราะวาถาไปดูการแกปญหา
ความยากจนนั้น ผมยอนดูเอกสารงบประมาณ ยอนหลังไป ๕ ป งบไปลงที่จังหวัด
เชียงใหม ๕ ปเทานั้น ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทครับ เงิน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาทนั้นลงไป  
แตวันนี้ผลสํารวจมาจังหวัดเชียงใหมนั้น คนลงทะเบียนคนจนนั้นยังสูงที่สุดในภาคเหนือ 
นอกจากนั้นแลวผมคิดวาสิ่งที่จะตองมาพิจารณาก็คือวา การแกไขปญหาความยากจน
นั้นคงไมใชเอาเงินไปทุมอยางเดียว เอาของไปแจกอยางเดียว คงจะตองเริ่มตนที่
การศึกษา เร่ิมตนที่พัฒนาใหประชาชนนั้นเขาพึ่งตนเอง แลวก็ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ฉะนั้นผมอยากจะฝากกรรมาธิการไววาปนี้สรางศูนยประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม
แลว ปหนาโอนเงินตางประเทศเขา  สรางที่จังหวัดภูเก็ตครับ จะไดมีรายไดจาก
ตางประเทศเขา  
  ทานประธานครับ ผมมีประเด็นสุดทายในของกระทรวงการทองเที่ยวฯ  
ซึ่งคาใจผมมานานคือเร่ืองบริษัท ไทยแลนด พรีวิเลจ การด หรือวาอีลิท การด นั้นครับ  
ตรงนี้อยากจะกราบเรียนทานประธานวา  ผมผิดหวังมากวา  ตั้งเปาไวตอนแรก 
เปนความคิดที่ดีมาก วาจะนําเงินจากตางชาติคนละลานบาทเขาประเทศ หานักทองเที่ยว
ได ๑  ลานคนก็จะมีเงินทองเที่ยวเขาประเทศจากฝรั่งนี้ ๑ ลานลานบาท แลวก็โครงการนี้
ก็บอกวาทําใน ๕ ป ซึ่งผมเห็นชมชอบดวย แตปรากฏวาเมื่อเอามาแปรเปนแผนปฏิบัติ
การแลวนี้ แลวก็มีการจางดําเนินการ เงินเดือนคอนขางแพงครับทานประธาน จางเปน
เงินเดือนสูงถึง ๓๕๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ซึ่งมากกวาประธานสภา มากกวาประธาน 
ศาลฎีกา มากกวานายกรัฐมนตรีอีก ปรากฏวาบริษัทนี้ตั้งมาแลวก็มีปญหามากมาย  
คือเร่ืองปญหาทุจริตครับ มีเร่ืองของการจางบริษัทโฆษณาตางประเทศ แลวก็การจางนั้น
ไมมีสัญญาวาจางบริษัทนี้ตองเสียเงินไป ๑๐๐ กวาลานบาทชําระคาโฆษณาเขา
นอกจากนั้นแลวสิ่งที่ผมกังวลก็คือวา เปาหมายที่ตั้งไวครับทานประธาน  ตั้งไววา 



 ๒๑๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๙/๒ 
 
ปแรกจะตองขายบัตรใหได ๑ แสนใบ ปรากฏวาขายไดไมถึง ๕๐๐ ใบ ถาทานประธาน 
มีผูจัดการฝายขายที่ขายต่ํากวาเปาถึง ๙๙.๕ เปอรเซ็นต ก็คือทําแทบไมไดเลยแลวจะ 
จางไปทําไม แตวาบริษัทนี้ยังดันทุรังทูซี้ทําอยูเร่ือยมาจนถึงปจจุบันนี้ และมาปจจุบันนี้ 
ก็ปรากฏวามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน ๑,๗๐๐ คน ๕ ป ซึ่งแตกตางจาก ๑ ลานคนที่เราตองการ
เลย แลวก็ปนี้ครับครึ่งปแรกปรากฏวาผลงานของบริษัทนี้ก็ย่ําแย เพราะวาหาสมาชิก 
ไดเพียงแค ๒๕ ทานเทานั้น ถาเผื่อในเชิงธุรกิจแลวผมคิดวาคณะกรรมาธิการในปหนา
หรือในปตอ ๆ ไปจะตองทบทวนแลวครับวา โครงการนี้ไมสมควร ควรจะมีการทบทวน
องคการมหาชนนี้วายุบทิ้งเสีย แลวอยาไปกังวลวาจะเสียชื่อของตางชาติ เพราะวาความ
เสียหายที่ตองมาจายทุกวันนี้ไมคุมคาอยูแลว ตางชาติจะฟองอยางไรก็มีความเสียหายไม
เกิน ๑,๗๐๐ ลานบาท แตวาเราขาดทุนมาทุกป ๆ สะสมมาทุกปจะถึงยอดที่จะเสียหาย
อยูแลว ฉะนั้นผมกราบเรียนบันทึกเอาไวแคนี้วา บริษัท ไทยแลนด พรีวิเลจ การด หรือ 
อีลิท การด นั้นไมสมควรที่จะมีอีกตอไป แลวก็อยากจะใหกรรมาธิการงบประมาณนั้น 
ไดใหการทบทวน เพราะวาสิ่งที่สําคัญก็คือวากระทรวงการทองเที่ยวฯ ดูแลบริษัทนี้  
แตปญหาคือควบคุมไดยากครับทานประธาน เพราะวาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
เปนรัฐวิสาหกิจ แลวการทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็เปนคนคุมบริษัทนี้ อีกทีหนึ่ง  
การควบคุมนั้นเขาไปไมถึงควบคุมยาก  มีรู ร่ัวเยอะ  มีทุจริตเยอะ  ดวยเหตุนี้ครับ 
ทานประธาน ผมจึงขออนุญาตอภิปรายปรับลดงบประมาณในสวนของกระทรวง 
การทองเที่ยว เพื่อใหไปแกไขปญหาตอไป ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ขอเชิญ
คุณนคร มาฉิม  
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      นภา ๑๐๐/๑ 
 
  นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดยื่นคําแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬาไวรอยละ ๑๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว ๔,๐๘๒ ลานบาทเศษ 
เหตุผลก็เพราะวากระทรวงนี้ยังไมมีแผนงานหรือนโยบายในการที่จะพัฒนาการทองเที่ยว
อยางเปนระบบอยางจริงจัง ทั้ง ๆ ที่กระทรวงการทองเที่ยวนี้ควรที่จะเปนกระทรวงหลัก 
ในการหารายไดใหเกิดขึ้นกับประเทศเปนจํานวนไมนอย ปที่ผานมามีรายไดจากการ
ทองเที่ยวประมาณ ๙ แสนลานบาท ปนี้ป ๒๕๕๑ ตั้งเปาหมายไววาจะไดรายไดจากการ
ทองเที่ยวทั้งตางประเทศมาเที่ยวในประเทศไทย แลวก็คนไทยเที่ยวในประเทศของตนเอง
ประมาณ ๑ ลานลานบาท ผมไดติดตามเรื่องนี้มาอยางใกลชิด แลวก็ตามความคืบหนา
ของกระทรวงนี้มาโดยตลอด รัฐบาลโดยทานนายกรัฐมนตรี ทานสมัคร สุนทรเวช ไดแถลง
นโยบายตอรัฐสภาไวเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ในหนาที่ ๑๔ ทานบอกไววาจะเรง
ในภาคของการทองเที่ยวและบริการ ทานประธานครับ รัฐบาลจะเรงรายไดจากการ
ทองเที่ยวโดยฟนฟูคุณภาพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการทองเที่ยวใหยั่งยืน เนน
ไปที่กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลสุขภาพ กลุมการประชุม การแสดงสินคา และกลุมที่มีความ
สนใจในดานนิเวศวัฒนธรรมทองถิ่น แหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน และธรรมชาติ 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดขอขอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติมา อุทยานแหงชาติ 
ในประเทศของเรามีอุทยานหลายแหงที่ควรเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
ในเชิงธรรมชาติ ในเชิงนิเวศ โบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ ที่เปนประวัติศาสตร 
เราก็มีอยูทั่วประเทศ แตวากระทรวงนี้ไมแผนงานที่ดีพอในการที่จะรองรับแลวก็ 
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  ผมขออนุญาตยกตัวอยาง  ทานประธานที่ เคารพครับ  
ที่จังหวัดพิษณุโลกของผม มีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ถาเกิดวาพี่นองหลายทาน 
ที่ยังไมเคยไปเห็น อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวงที่บริเวณอําเภอเนินมะปรางของ 
จังหวัดพิษณุโลก ทานประธานครับ ธรรมชาติสรางไวหลายรอยลานป ภูเขา ถ้ํา แลวก็ 
สิ่งที่ตระการตาตาง ๆ ที่อยูในบริเวณรอบอําเภอเนินมะปราง ถาเกิดวาเราพัฒนา 
แหลงทองเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ในเชิงนิเวศ ผมเชื่อวาจะพัฒนาไดมาก แลวก็จะดึง 



 ๒๑๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๐๐/๒ 
 
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศเขาไปดูธรรมชาติอันวิจิตรตระการตาไดไมนอย  
อุทยานแหงชาติที่อยากจะกราบเรียนทานประธานอีกหลาย ๆ แหง อยางเชน อุทยาน
แหงชาติภูหินลองกลา ถาเกิดวาที่นี่ไดรับการพัฒนาจากกระทรวงนี้ ไดรับการสื่อไปถึง 
ทั้งคนภายในประเทศและตางประเทศ ผมเชื่อวาอุทยานแหงชาติแหงนี้จะไมเปนสอง 
รองใครในโลกนี้ แตเสียดายที่วาปจจุบันกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไมไดใสใจ
เทาที่ควร ในการที่จะฟนฟูปรับปรุงทั้งธรรมชาติ ทั้งประวัติศาสตรการสูรบอะไรตาง ๆ  
ก็เปนสิ่งที่นาเสียดายวาไดรับการดูแลนอยมาก อุทยานแหงชาติอีกหลาย ๆ แหง  
ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวากระทรวงนี้ยังขาดประสิทธิภาพ 
ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายมหาศาลใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับทั้งคนในทองถิ่น กับทั้งประเทศของเรา แลวก็สื่อไปถึงนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเขามา
ทองเที่ยวในประเทศของเรามากยิ่งขึ้น แหลงทองเที่ยวที่นาจะพูดถึง แลวก็นาจะไดรับ 
การพัฒนาอีกแหงหนึ่งก็คือการลองแกง อยางเชนที่จังหวัดพิษณุโลก ผมยกตัวอยาง 
นะครับ อันที่จริงมีหลายแหงทั่วประเทศ การลองแกงที่ลําน้ําเข็ก ผมเชื่อวาเปน ๑ ใน ๕ 
ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ  แตก็ยังขาดการปรับปรุงการพัฒนาที่ดี เทาที่ควร  
การทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร เชิงอารยธรรมที่เปนที่ภาคภูมิใจ 
อยางเชนที่สุโขทัย ที่พิษณุโลก ที่เราภาคภูมิใจมากที่สุด แลวก็ไดชื่อวาเปนพระพุทธรูป 
ที่งดงามที่สุดในโลกก็คือพระพุทธชินราช----------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๑/๑ 
 
เรายังใหความสําคัญนอยกับกระทรวงนี้ เพราะฉะนั้นอยากจะใหกระทรวงนี้โดยรัฐมนตรี
เจากระทรวงแลวก็ราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดหันมาสนใจ ในสวนของคณะกรรมาธิการ 
ผมอยากจะเรียนถามทานประธานผานไปยังกรรมาธิการวาทานไดซักถาม ไดใหรัฐมนตรี
เจากระทรวง ไดใหปลัดกระทรวง หรือสวนราชการที่เกี่ยวของมาชี้แจงกับทานไหม 
เพื่อที่จะผลักดัน เพื่อที่จะพัฒนา เพื่อที่จะฟนฟูสิ่งตาง ๆ  ที่ดีงามเหลานี้ใหเปนที่ 
เชิดหนาชูตาของบานเมือง แลวก็เปนแหลงดึงดูดใหชาวตางชาติไมวาจะเปนกลุมผูสูงอายุ 
กลุมผูที่มีรายไดสูง และก็กลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพเขามาดูแล เขามาพัฒนา เขามา
ทองเที่ยว สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่นาเสียใจมากที่วากระทรวงใหความสําคัญนอยเกินไป 
เพราะฉะนั้น ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงกราบเรียนกับทานประธานวากระทรวง
โดยเฉพาะกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาควรที่จะใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูของเราและใชประโยชนใหเต็มที่ สรางรายไดใหเกิดขึ้นกับทองถิ่น กับชุมชน กับ
ประเทศของเราใหมากที่สุด สุดทายก็ฝากเฉพาะสถิตินะครับ อยางเชนที่ภาคเหนือของเรา
มีอุทยานแหงชาติที่สําคัญ ๆ ทั้งหมด ๓๔ แหง ยังไมไดรับการพัฒนาที่ดีเทาที่ควร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูทั้งหมด ๑๙ แหง ก็ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร มีเร่ือง 
ครั้งหนึ่งเราถึงจะเขาไปสนใจ อยางเชนเขาพนมรุงถูกทุบทําลายโดยใครก็แลวแต  
โดยกลุมคนที่มีความเชื่อทางไสยศาสตรอยางไรก็แลวแต ก็ใหความสนใจสักครั้งหนึ่ง  
แตพอหลังจากนั้นก็เงียบหายไปไมอยูในกระแส ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ผานไปถึงคณะกรรมาธิการ ผานไปถึงสวนราชการที่เกี่ยวของวา ควรที่จะเรงรัด ควรที่จะ
พัฒนา ควรที่จะปรับปรุงใหดีกวาที่เปนอยู เพราะฉะนั้นดวยความไรประสิทธิภาพผมจึง
ขอปรับลดงบประมาณในกระทรวงนี้รอยละ ๑๒ ขอบพระคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ทานอิสสระ 
สมชัย ครับ  
  นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัด
อุบลราชธานี กระผมเปนคนหนึ่งที่ไดแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬาลงไปทั้งหมดรอยละ ๑๐ ทานประธานครับ ดวยความเห็นใจ 



 ๒๑๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๑/๒ 
 
กระทรวงนี้เปนอยางยิ่งที่ปนี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากฝายรัฐบาลมาทั้งหมด 
๔,๐๘๒ ลานบาท ในชั้นแปรญัตติคณะกรรมาธิการไปปรับลดลง ๑๑๙ ลานบาท 
แตในขณะเดียวกันก็ไดมีการแปรญัตติขอรับเงินงบประมาณเพิ่มมาทั้งหมด ๔๐๓ ลาน
บาทแลวก็ ๔๐๓ ลานบาทนี้เปนปญหาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางทานไดอภิปราย
ถึง ทานประธานครับ กระผมอยากจะกราบเรียนวา ความจริงการทองเที่ยวและการกีฬา 
เปนเรื่องที่รัฐบาลควรจะใหความสนใจเปนอยางยิ่ง กระผมแปลกใจวาเปนเพราะเหตุใด
รัฐบาลจึงใหความสําคัญนอยโดยจัดสรรเงินงบประมาณใหเพียงเล็กนอยเทานั้นเอง 
ทั้ง ๆ ที่เพื่อนสมาชิกทุกทานไดอภิปรายวาในแตละปประเทศไทยไดรับประโยชนจาก 
การทองเที่ยวปหนึ่งนับแสน ๆ ลานบาท ทานประธานครับ กระผมอภิปรายปรับลดนั้น 
ผมมีเร่ืองอยากจะพูดเกี่ยวกับปญหาเรื่องกระทรวงนี้พอสมควร โดยเฉพาะเรื่อง 
การทองเที่ยวและการจัดสรรเงินงบประมาณ  ผมไมอยากจะเห็นการจัดสรรเงิน
งบประมาณหรือแมกระทั่งการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเขามานั้นไปรวมอยูที่แหงเดียว 
ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการหลายทานที่วามันมีความจําเปนขนาดไหนจึงจะตองไปสราง
หอประชุมเพื่อการแสดงสินคานานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม เดี๋ยวนี้คนจังหวัดเชียงใหม
แทบจะกระอักเงินงบประมาณแลวครับ ไมกี่ปก็ไดรับเงินงบประมาณสรางสนามกีฬา 
๗๐๐ ปครับ นั่นอันที่ ๑ นะครับ     

อันที่ ๒ ไปสรางแหลงทองเที่ยวไนท ซาฟารี ทานประธานคงนึกออก 
เดี๋ยวนี้เขาบอกวา ไนท ซาฟารี เจงแลวครับ เปนเพราะขาดการศึกษาอยางรอบดาน จึงทํา
ใหกิจการนี้ไปไมรอด คนที่ออกตัววาจะไปรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ก็มานอนอยูกรุงเทพฯ 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๒๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๒/๑ 
 
  อันที่ ๓ ก็จัดพืชสวนโลกไปเมื่อไมกี่ปมานี้เอง เมื่อสัก ๒ ปที่ผานมา อันนั้น
ก็ใชจายเงินหลายพันลานบาท ตอนนี้ก็มาสรางหอประชุมขึ้นอีก ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 
กระผมอยากจะใหมีการกระจายเงินงบประมาณไปในพื้นที่ตาง ๆ การทองเที่ยวไมได
แปลวาจะมีเฉพาะเชียงใหม ทางภาคใต ภาคกลางหรือแมกระทั่งภาคอีสาน ซึ่งเปน
จังหวัดซึ่งผมและทานประธานอยูที่นั่น ทานประธานครับ การจัดสรรเงินงบประมาณ 
ดานการทองเที่ยวนั้นผมเห็นทุกครั้งการจัดสรรงบประมาณมักจะเนนโครงการใหญ ๆ  
ซึ่งจะตองใชเงินงบประมาณเปนจํานวนมาก ผมไมโทษกรรมาธิการงบประมาณ  
เพราะทานมีหนาที่พิจารณาตามที่ฝายรัฐบาลเสนอมา ผมอยากจะตําหนิฝายรัฐบาล  
ฝายบริหารที่มักจะทําโครงการในลักษณะเชนนี้ ทานใชจายเงินไปจํานวนมากเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว ทานประธานครับ ยังมีแหลงทองเที่ยวขนาดเล็กอยูอีกเปนจํานวนมาก  
อยูตามอําเภอตาง ๆ ตามตําบลตาง ๆ ในฐานะที่กระผมเปนผูแทนราษฎรไดรับการ
รองเรียนจากราษฎรก็ดี จากองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดก็ดี  
เขารองเรียนมาวา ในพื้นที่ของเขาเองนั้นมีแหลงทองเที่ยว ซึ่งสามารถจะพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวประจําอําเภอ ประจําตําบลได แตเขาขาดกําลังเงินงบประมาณที่จะไปจัดสรร 
มาพัฒนาแหลงทองเที่ยว ลําพังเงินของ อบต. ก็ดี เงินของ อบจ. ก็ดี พัฒนาแคทําถนน 
ทําประปาก็หมดแลว ไมพอแลว แตสิ่งซึ่งเขาอยากเห็นการพัฒนาทองเที่ยว อยากให
รัฐบาลใหความสําคัญ โดยทําโครงสรางพื้นฐานเขาไปถึงแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปน
ถนน ไฟฟา หรืองานดานสาธารณสุขอื่น ๆ และนอกจากนั้นใหไปปรับปรุงสภาพแวดลอม 
เพื่อใหเกิดภูมิทัศนที่ดีขึ้น ผมเห็นหลายแหง ทางสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาตําบล 
เขาตัดใจลองเอาเงินเขาไปพัฒนาดู ก็สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดจริง ๆ 
เพราะฉะนั้นในปตอ ๆ ไป เงินจํานวน ๓๐๐ กวาลานบาท ซึ่งไปทําที่หอประชุมนั้น  
ถาเอาไปพัฒนาที่แหลงทองเที่ยวในระดับตําบลไดไมต่ํากวา ๒๐ แหงครับทานประธาน 
จึงอยากใหรัฐบาลไดดูแลเรื่องนี้ดวย 

สวนเร่ืองกีฬานั้นทานประธานครับ ปนี้เปนที่นายินดีที่ประเทศไทยเราไป
แขงขันกีฬาโอลิมปก ได ๒ เหรียญทอง แลวก็ ๒ เหรียญเงิน ทานประธานครับ กีฬาของ 
ประเทศไทยเรานั้น ผมอยากจะกราบเรียนวาขาดการสนับสนุนสงเสริมจากรัฐบาล 



 ๒๒๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๒/๒ 
 
อยางจริง ๆ จัง ๆ นักกีฬาซึ่งไปแขงขันควาเหรียญทองเวลานี้ที่ไดประจําก็คือยกน้ําหนัก
แลวก็นักมวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีนักมวย ทานประธาน ไมไดรับการสงเสริมในการ 
ชกมวย นักมวยเหลานี้พัฒนาตัวเองมาจากเปนเด็กนักเรียนตามบานนอก ตอยตามเวที
งานวัด เสร็จแลวมีแววดีก็เอาไปตอยในอําเภอ จากอําเภอเขาจังหวัด จากจังหวัดถึงจะมี
การนําตัวเขามาตอยในเวทีใหญคือ ลุมพินีและราชดําเนิน เมื่อไปเขาตาคณะกรรมการ
กีฬามวยแลวเห็นวามีแววดีจึงเอามาปนในการชกมวยสากล เพราะฉะนั้นนักมวยเหลานี้ 
นักกีฬาเหลานี้ เขาเปนนักกีฬาไมใชไดรับเหรียญทองเพราะการสงเสริมลวน ๆ แตเปน
เพราะเขาเลนกีฬาดวยใจรัก ทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตเร่ิมอาชีพชกมวยนั้น ทานประธานครับ 
เขาไมไดรับการสนับสนุนจากใครเลย เมื่อมีชื่อเสียงขึ้นมาแลวถึงมีแมวมองเขามา และ
เมื่อไปตอยตางประเทศไดรับชัยชนะ ไดรับผลสําเร็จก็กลายเปนฮีโร กลายเปนวีรบุรุษ 
ของคนไทย เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหทางรัฐบาลนั้นใหความสําคัญทางการกีฬา  
โดยการสงเสริมอยางจริง ๆ จัง ๆ ทานประธานครับ ปนี้ผมอยากจะเรียกวาเปนปทอง 
ของชาวภาคอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดอุบลราชธานีของกระผม ทานประธานครับ 
ผมอยากจะกราบเรียนวา ทําไมถือวาเปนปทอง ก็เพราะเหตุวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาทานเปนคนจังหวัดอุบลราชธานี ----------------------------------- 
 

- ๑๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๐๓/๑ 
 
จะถือเปนความสําเร็จของทานสวนหนึ่งก็ไดที่สามารถทําใหนักกีฬาไทยไปไดเหรียญทอง 
๒ เหรียญ และเหรียญเงิน ๒ เหรียญ นําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย แตทานประธานครับ   
สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะกราบเรียนวาเรามักจะเห็นความสําเร็จ ความสําคัญ ความเกง        
ก็ตอนไดรับชัยชนะมาแลว แตสวนที่บากบั่นตอสูไปแพมานี้มักจะไมไดรับการดูแล  
เหลียวแล ผมอยากจะฝากไววา อยางเปนตนวาโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีครับ อยูอยาง
อนาถาครับทานประธาน ไปแขงกีฬาแตละทีไมนั่งรถไฟก็นั่งรถเมล ไมมีรถเปนของ
โรงเรียนดี ๆ พอที่จะวิ่งไกล ๆ ไปแขงได เขาบอกเปรียบเทียบกับโรงเรียนกีฬาแหงอื่น ๆ 
แลวเขานอยเนื้อต่ําใจมาก ปนี้สด ๆ รอน ๆ ทานประธานครับ นักกีฬาฟุตบอลจากจังหวัด
อุบลราชธานี นักกีฬาซึ่งเปนคนจังหวัดเดียวกันกับทานรัฐมนตรีนี่แหละครับ นักกีฬา
เยาวชนอายุ ๑๔ ป ทานประธานครับ แขงกีฬาอยูในจังหวัดอุบลราชธานีไดชนะเลิศ 
ไดแชมปจังหวัดอุบลราชธานี ไปแขงขันในระดับภาคไดเปนแชมปภาคของภาคอีสาน  
ไดเปนตัวแทนภาคไปแขงชิงแชมปแหงประเทศไทย ชิงชนะเลิศอยูที่จังหวัดตรังภาคใต 
เกิดอะไรขึ้นรูไหมครับทานประธาน ตองเดินทางไปกันเอง มาหาพวกกระผม บอกวา 
ถาขาดเหลืออยางไรขอใหชวยหนอย พวกผมก็บอกวาหากมีปญหาก็ใหบอกมา บอกวา 
ไดไปติดตอโรงเรียนกีฬาไหม เราจะไปทําชื่อเสียงใหจังหวัด เขาบอกวาไปติดตอแลวก็
ไมไดรับการสนับสนุน ทานประธานครับ เขาไปในนามตัวแทนจังหวัด ไปในนามตัวแทน
ภาค และไปชิงแชมปแหงประเทศไทยอยูที่จังหวัดตรัง เมื่อไปแลว ไปอยางไร เขาบอกวา
นั่งรถประจําทางไปกับผูปกครอง ๓ คน เอาเงินที่ไหน บอกมีเงินอยู ๓๐,๐๐๐ บาทครับ  
มีเงินอยู ๓๐,๐๐๐ บาท ผมบอกวาเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทไดมาจากไหน ไดจากการไปแขงขัน
กีฬาฟุตบอลแตละแหงเอารางวัลสะสมกันไว นักกีฬาไมยอมใชเงินสวนนี้ คิดจะไป 
ชิงแชมปจะเอาเงินสวนนี้เปนทุนไป แตไมประสบความสําเร็จในการไปแขงกีฬาที่จังหวัด
ตรัง อาจจะเปนเพราะไมมีเงินมาบํารุงรางกาย ไมไดมีการฝกซอมอยางเต็มที่เพราะขาด
การสนับสนุน โทรศัพทมาหาผมครับ บอกวาผมจะกลับบานแลว เงินก็ไมมี คาเดินทาง  
ไมมีเงินเลย บอกวาขอให ส.ส. ชวยหนอย ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดติดตอเพื่อน 
ส.ส. ดวยกัน เชน ทานวิฑูรย นามบุตร คุณศุภชัย ศรีหลา คุณวุฒิพงษ นามบุตร เปน  
ส.ส. อยูดวยกัน บอกวาเขาติดตอมาอยางนี้เราจะทําอยางไร เขาบอกวาใหโอนเงิน 



 ๒๒๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๐๓/๒ 
 
ไปใหหนอย พวกผมเรี่ยไรเงินไดเงิน ๖,๐๐๐ บาทครับ โอนไปใหที่จังหวัดตรังครับ  
และเดินทางกลับมา และเขาไปขอขอบคุณพวกผมอยูที่บาน นี่แหละครับทานประธาน  
เราจะไปสงเสริม ไปสนับสนุนตอนที่ไดเหรียญแลวใชไหม ไดถวยรางวัลแลวใชไหม  
ผมอยากใหดูแลตั้งแตเขาเปนเด็กอายุ ๑๔ ปอยางนี้ นาจะใหการสงเสริม แตปรากฏวา
เขาตองไปเตะตามยถากรรม เมื่อตกระกําลําบากมาก็ไปหาผูแทนราษฎร คงไมใชเฉพาะ
แตผมหรอกครับ ผูแทนราษฎรทุกคนครับทานประธาน เมื่อมีการแขงขันกีฬาจะตองขอรับ
การสนับสนุนจากนักการเมืองทุกคน จึงอยากจะฝากไวใหทางรัฐบาลไดใหความสําคัญ
กับดานกีฬาอยางจริง ๆ จัง ๆ ขอบคุณครับทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณเชาวริน 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม รอยตํารวจโท  เชาริน ลัทธศักดิ์ศิ ริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน       
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ เมื่อตอนประมาณสักบายสามโมงกวาผมได
ออกไปขางนอกเพื่อไปรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพพอเพื่อนที่เรียนหนังสือดวยกันมา  
ซึ่งถาเปนงานวันเกิดผมคงไมไป แตวางานศพนี่ถือวาเปนครั้งสุดทาย กลับจากวัดผมนั่ง
รถฟงวิทยุจากวัดมาถึงสภา ไดฟงการอภิปรายของกรรมาธิการทานหนึ่ง ขออภัยที่ตอง
เอยนาม คือทานกรรมาธิการพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ทานประธานครับ ผมคงนอนไมหลับ
ถาไมมีโอกาสขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นตรงนี้  ทานกรรมาธิการพิเชษฐ  
พันธุวิชาติกุล ไดสรางคุณูปการอยางใหญหลวงตอสภาผูแทนราษฎรของเราในวันนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากทานไดชี้แจงรายละเอียดของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการตลอด
ระยะเวลากวา ๒ เดือนที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ไดพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณ
แผนดิน ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลเสนอเขาสูการพิจารณา ------------------------------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 
 
 
 



 ๒๒๔ 
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ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลเสนอเขาสูการพิจารณา ในที่สุดมีการปรับตัวเลข ลดงบประมาณ
รายจายของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ลงไปถึง ๔๕,๙๐๐ ลานบาทเศษ ไดมีสมาชิกใน
สภาผูแทนราษฎรของเราคนหนึ่งเอาเรื่องการปรับลดงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
โดยเฉพาะอยางยิ่งของคณะกรรมาธิการชุดนี้ไปอภิปรายขางนอก 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานเชาวริน ดวยความ
เคารพ ผมวาเอาเนื้อหาสาระเรื่องงบประมาณ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิ ริ (แบบสัดสวน)  :  ใชครับ เ ร่ือง
งบประมาณ ๔๕,๐๐๙ ลานบาทนี้ ตรงนี้ที่มีการไปพูดบนเวทีวาผูแทนราษฎร ขออภัย 
ทานประธาน เขาใชคําวา สัตวนรกในสภา ครับทานประธาน เมื่อคืนนี้พวกผมนั่งฟงกันอยู
ที่หองกาแฟขางหลัง กรรมาธิการทานหนึ่งคือคุณเผดิมชัย สะสมทรัพย ไดขึ้นมาไดพูดถึง 
มีการกลาวหาอยางรุนแรงมาก วากําลังจะโกงกินเงินงบประมาณเปนหมื่น ๆ ลาน  
ถาไมไดทานพิเชษฐอภิปรายวันนี้ สภาเราเสียหายอยางมากเลย เพราะฉะนั้นผมจึงขึ้นมา
เพื่อแสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ที่ไดกรุณาชี้แจง
รายละเอียดของการจัดงบประมาณ ๔๕,๐๐๙ ลานบาทเศษ วาปรับลดแลวไปทําอะไร 
ผูแทนราษฎรไมไดมีสวนเกี่ยวของ ยกเวนบางคนเทานั้นที่บังเอิญอาจจะมีอาชีพเปน
ผูรับเหมาซึ่งอาจจะไปของาน ตรงนี้มีคุณคาเหลือเกินทานประธานครับ ถาหากวาผมไม
มาพูดชี้แจงตรงนี้ซ้ําเขาไปอีกครั้งหนึ่ง พี่นองประชาชนที่ไมไดฟงการถายทอดการ
อภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางตอเนื่อง ก็ไมมีโอกาสรับทราบขอมูลตรงนี้ 
ทานประธานคงจําได เมื่อตอนเชาที่ เราประชุมกัน ประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกาเศษ  
มีสมาชิกทานหนึ่ งออกมาพูดบอกวา  ขณะนี้ มีอะไรเกิดขึ้นทานประธานก็ ไม รู  
ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พูดเสียผูคนตกอกตกใจหมดทั้งบานทั้งเมือง มันก็แคที่
นายกรัฐมนตรีนัดประชุม ครม. นัดพิเศษเทานั้นเอง ไมไดมีอะไรที่นาตื่นเตนตรงไหนเลย 
แตการอภิปรายบางครั้ง ถาหากวาไมมีการชี้แจงทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนแลว 
ความเสียหายก็เกิดขึ้นแกสภาของเรา ทานประธานครับ ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกคนหนึ่ง 
ผมมีสิทธิที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นในมาตรานี้ เนื่องจากกรรมาธิการมีการแกไข
โควตา (Quota) ก็ ๑๐ นาที ผมไมใชถึง ๑๐ นาทีหรอก ผมกราบเรียนทานประธาน 



 ๒๒๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๐๔/๒ 
 
เพียงแคนี้ และขอขอบคุณทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตอไปก็เปน
กรรมาธิการ ขอเชิญคุณปวีณ แซจึง 
  นายปวีณ แซจึง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ปวีณ  
แซจึง กรรมาธิการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ ๑ สิ่งที่
อยากจะกราบเรียนตอสภาแหงนี้ก็คือ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมาธิการ
วิสามัญแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๒ อยากจะกราบเรียน
ทําความเขาใจกับเพื่อนสมาชิกวา  ในเรื่องของการแปรญัตติงบประมาณฉบับนี้ 
คณะกรรมาธิการไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ แตเรามีขอจํากัดในเรื่องของ
กฎหมาย ทานรูดีอยูแลววาเราไมสามารถที่จะแปรญัตติเพิ่มได ไดเพียงลดเทานั้น 
คณะกรรมาธิการชุดนี้ ไดแบงหนาที่ออกเปน  ๖  – ๗  ชุด ผมเองเปนรองประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาเรื่องหมวดคาที่ดิน สิ่งกอสรางและหมวดครุภัณฑ 
ที่ เกี่ยวของกับเ ร่ืองรถยนต  ผมไดตั้งเปาหมาย  ทานดูวาผมแปรญัตติลดรถยนต  
๑๐๐ เปอรเซ็นต ในสิ่งที่เปนยานยนต ตองพูดใหเขาใจ ไมอยางนั้นแลวหาวากรรมาธิการ
ไมทํางาน ผมยอมเอาตัวเองเขาไปเสี่ยงบอกวาตัดเขา ๑๐๐ เปอรเซ็นต อางเหตุผลที่
กรรมาธิการอางก็คือนโยบายของพลังงานเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงในปหนา ถาซื้อในปนี้ 
รถยนตก็จะซื้อเครื่องดีเซล พอเปนปหนาก็อาจจะเปน อี ๒๐ อี ๘๕ ใหมันสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล สิ่งเหลานี้คือเราพยายามปฏิบัติภารกิจอยางเต็มที่ แหลงน้ําก็มีอนุ
กรรมาธิการ ในเรื่องของการฝกอบรมก็มีกรรมาธิการ เราแยกหนาที่ปฏิบัติภารกิจนี้ 
อยางเต็มความสามารถ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนวาเวลาทานสมาชิกจะอภิปราย  
เมื่อกี้นี้มีทานหนึ่งที่พูด ผมอยากจะเรียนวา ที่บอกวาผิดหวังกับกรรมาธิการคณะนี้  
ที่ไมมีวิสัยทัศนลูกผูชาย อยาพูดกันอยางนี้ เรามีศักดิ์ศรีกันทุกคน ผมเรียนตรง ๆ  
อยาดูถูกกันมากมายนัก ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๕/๑ 
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แลวทีนี้เร่ืองขอจํากัดของงบประมาณ ผมเรียนวากระทรวงที่ไดนอยที่สุดก็คือกระทรวง
ทองเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมผมก็เคยอภิปรายวาไดงบนอย แลวใคร
เปนคนตั้งงบประมาณครับ รัฐบาลเปนคนตั้งงบประมาณ เราตั้งเองไดไหม ขอจํากัด
เกี่ยวกับกฎหมายเราทําไดไหม ขณะนี้ที่ทานแปรญัตติอยูผมอยากจะใหขอสังเกต 
ทานบาง ทานกําลังแปรญัตติลดงบประมาณรายจายตามที่ทานอางใชไหม ผมถามทาน
กอนครับ ผมเห็นทานผูใดลุกขึ้นมาก็บอกวางบนอย นาจะไปทําไอนั่นนาจะไปทําไอนี่ 
ทานจะแปรเพิ่มหรือทานจะแปรลด ผมเรียนถามทาน ผมฟงมาตั้งแต ๒ วันกอน ความจริง
ก็อยากจะตั้งขอสังเกต ก็เปนการตกลงระหวางเพื่อนสมาชิกดวยกันวาเราควรจะมี
ขอตกลงกันบาง นอกจากนั้นแลวกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา ทุกคนรูอยูแลววา
ไมมีงบประมาณ พวกผมเองตัดก็ไปตัดรถยนตเขาเทานั้น ผมเรียนทานตรง ๆ รถยนตที่
เขาจะใชในการขนสงนักกีฬา บอกวาก็ขอเปนปหนาไดไหม ลดลงมาแลว สวนการ 
แปรญัตติเพิ่มเปนหนาที่ของรัฐบาล และรัฐมนตรีทานแปรญัตติมาพวกผมก็มองดู ในเรื่อง
ของการทองเที่ยวที่จะไปสรางอาคารที่จังหวัดเชียงใหมหรือภูเก็ตไมแตกตางกันหรอกครับ 
เพียงแตวาควรจะกระจายไปที่ไหนกอนเทานั้นเอง ปถัดไปถารัฐบาลเห็นวามีความจําเปน
ก็ไปตั้งที่ภาคใตได แลวก็ขอสังเกตหลายขอ ไหน ๆ ก็พูดแลวอยากจะพูดตอ หลายทานก็
มักจะอางวากรรมาธิการละเลย ทานดูครับพวกเราทํางานวันละกี่ชั่วโมง พยายามที่รวบ
รัดใหงบประมาณนี้ทันเวลาที่ทางสภาไดตกลงกันไว และมีหลายทานบอกวาจะรีบทําไป
ทําไม กลัวยุบสภาหรือ ผมบอกวามันก็เทากันแหละครับ ส.ส. เวลายุบสภาก็ไมไดเปน 
ส .ส .  เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นอยาไดแดกดันเลยครับ  เ รียนทานตรง  ๆ  อยางนั้น  
ทานประธานที่เคารพครับ ที่อยากจะชี้แจงวันนี้ที่สุดก็คือขอใหทานไดอภิปรายในประเด็น
ของทาน เมื่อกี้ทานพูดเรื่องการทองเที่ยว ทานไปพูดเรื่องอุทยานแหงชาติ มันคนละ
หนวยงานที่จะรับผิดชอบ ทานตองพูดเรื่องอุทยานสิครับ กระทรวงวัฒนธรรมเขาจะดูแล
เร่ืองศิลปะและวัฒนธรรมก็ตองไปพูดเรื่องของเขา โบราณวัตถุเหลานี้กระทรวงวัฒนธรรม
เปนผูดูแล แลวกระทรวงวัฒนธรรมเองปนี้ก็ไดงบแคประมาณ ๔,๙๓๒ ลานบาท เดี๋ยว
ทานก็จะตําหนิพวกเราอีกก็เลยพูดควบใหจบครับ เพราะฉะนั้นถาหากวาเราเห็นวาการ
กีฬาเปนสิ่งที่สําคัญ ผมเองก็เห็นดวย ส.ส. ทุกคนเห็นทุกคนครับไมใชไมเห็น เพราะวา 



 ๒๒๗ 
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ถาหากไมมีงบประมาณแลวเขาก็คงจะขอจากพวกเรา พวกเรารูดีอยูแลว แลวที่บานผม 
ก็มีนักกีฬาที่ไดรับเหรียญหลายคน อยางวันดี คําเอี่ยม ปนี้ที่พลาดเหรียญทองแดงไป  
พูดงาย ๆ วางบประมาณในการที่จะสงเสริมสนับสนุนคัดเลือกนักกีฬาเหลานี้เปนไปตาม
บุญตามกรรม วันดี คําเอี่ยม เปนเด็กที่อยูในชนบท เปนเด็กนักกีฬาที่อยูในโรงเรียน
ประถมแลววิ่งแขงขัน บังเอิญเขาเห็นแววแลวจับไปยกน้ําหนัก เขาก็เคยไดเหรียญ
ทองแดงใน ๔ ปกอน แตปนี้พลาด เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนวาผมคงจะไมพูดมาก 
กวานี้ครับ เพียงแตอยากจะฝากวาเราพยายามปฏิบัติภารกิจอยางเต็มที่ ผมไมอยาก 
ใหทานผูอภิปราย ทานสมาชิกอภิปราย อยาขยายในเรื่องของมาตราที่ยังไมเกี่ยวของและ
ยังไมถึงอยาโยงไปครับ ถาทานโยงไปแลวมันก็จะเหมือนกับวามันสรุปไมลง ก็คงจะ 
กราบเรียนทานประธานแคนี้ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ พอแลวครับ 
ไมมีการเกี่ยวของอะไรเลยทานก็ไดพูดแลวครับ ขอความกรุณาเถอะคุณนคร มาฉิม  
คอยมาตราตอไปนะครับ ขอความกรุณา ไมมีการแตะตองอะไรทั้งสิ้นครับ อยาไป 
ตอความยาวสาวความยืดครับ ขอความกรุณาเถอะครับ ขณะนี้การอภิปรายในมาตรา ๙  
ก็ถือวาสิ้นสุดแลว เนื่องจากมาตรา ๙ มีการแกไข จําเปนจะตองลงมตินะครับ กระผมขอ
เชิญทานสมาชิกไดเขาหองประชุมเพื่อลงมตนิะครับ  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ)  
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๐๖/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอเชิญทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติของสภานะครับ เชิญเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ กอนที่จะลงมตินะครับ 
ขอใหทานที่เคารพของกระผมทุกทานโปรดเสียบบัตรแสดงตน เพราะมีการแกไขครับ  
เชิญเสียบบัตรแสดงตนครับ เสียบแลว พรอมแลวใชไหมครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เสียบเสร็จแลวก็โปรดกด
บัตรของทานเพื่อแสดงตนไดเลยครับ เชิญครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เสร็จแลวเจาหนาที่ 
สงผลมา ขณะนี้มีผูเขาประชุมทั้งหมดในที่ประชุม ๓๐๕ ทาน ครบองคประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๐๖/๒ 
 
  กระผมขอมติที่ประชุมตอไปนะครับ ผูใดเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ได
แกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ
ขอสงวนความเห็น หรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใด 
เห็นวาควรงดออกเสียง โปรดกดปุม งดออกเสียง ชวยกรุณากดคะแนนของทานเลยครับ  
เชิญใชสิทธิครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิเสร็จแลวนะครับ 
เอาผลคะแนนลงมาเจาหนาที่ คะแนนออกมาแลวนะครับ เห็นดวย ๒๓๐ ไมเห็นดวย ๘๔ 
งดออกเสียง ๔ ก็ถือวาเอาตามคณะกรรมาธิการนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๐๖/๓ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๑๐ ขอเชิญเลขาฯ ครับ 
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติ 
ขอสงวนคําแปรญัตติครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานวิปฝายคานครับ   
ที่มีการตกลงกันไวเนื่องจากวาเรามีงบประมาณที่เรายังคางการพิจารณาหลายมาตรา
เหลือเกิน อาจจะตองลวงเลยไป อาจจะถึงสวางนะครับ เพื่อรวบรัดเวลาก็อยากจะขอ
ตอรองตอนนี้ จาก ๑๐ นาที ลดมาเหลือสัก ๗ นาทีไดไหมครับ ----------------------- 
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิ ริลักษณ  ๑๐๗ /๑ 
 
ก็คงไมมีปญหาอะไรมากครับ เราพูดแตเนื้อ ๆ จะเกิดประโยชนนะครับขอ ๗ นาทีนะครับ 
ไมมีทานผู ใดมีความเห็นเปนอยางอื่นก็ เอา  ๗  นาที  ขอบคุณมากครับ  เชิญครับ  
ผูแปรญัตติคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยทานใดครับ คุณโกวิทย ธารณา ผูแปรญัตติ 
คุณโกวิทย ธารณา เชิญครับ คุณโกวิทยไมอยู 
  นายโกวิทย ธารณา (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ผม โกวิทย ธารณา พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ครับ เร่ืองของพัฒนาสังคม 
ความมั่นคงของมนุษยเปนเรื่องสําคัญที่สุดของการบริหารประเทศไทย สิ่งที่สําคัญที่สุด 
ก็คือวันนี้ งบประมาณของผูสูงอายุเปนที่เดือดรอนของผูสูงอายุมากเพราะวารัฐบาลไมได
ทําการเฉลี่ยใหกับผูสูงอายุ ซึ่งมีความสําคัญมากเลยครับ เพราะวาวันนี้คนผูสูงอายุได
คาตอบแทนไมทั่วถึงครับ นี่คือสิ่งที่จะตองปรับลด ๒๐ เปอรเซ็นต เพราะวากระทรวงนี้ 
เปนกระทรวงที่สําคัญและสรางปญหา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาปรับลด ๒๐ เปอรเซ็นต
จะเอาที่ไหนไปจายละครับ 
  นายโกวิทย ธารณา (กรุงเทพมหานคร)  :  ก็ตองปรับไวกอนครับ แลวก็เอา
ไปตั้งไวใหมไดครับ ถาไมปรับ เพราะวันนี้โครงการตาง ๆ มันเปนโครงการที่มีปญหามาก 
ทานทราบไหมวาวันนี้ที่ทํามาตอเนื่องตลอดระยะเวลานี้ไมมีทิศทางเลยครับ เพราะวา
กระบวนการนี้ครับสับสนกับเขตหรือทองที่และบุคคลซึ่ ง เอาไปทําในสิ่งที่วาใน 
งบประมาณตาง ๆ เปนซึ่งขอสังเกตไดเลยครับวาไมถูกตองมาตลอด และมีปญหา 
มาตลอดครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทั้งระบบ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผมสนิทกับ 
รัฐมนตรีสุธาซึ่งอยูในเขตเดียวกันครับ มีปญหาหนี้สินมากครับ ทานไปดูเลยครับวาหนี้สิน
ที่ เกิดสร างขึ้ นมาจะสร างความเดือดรอนใหประเทศไทยครับ  วันนี้ งบจริ ง  ๆ 
มีจริงไหมครับ  ทานคณะกรรมาธิการตองชี้แจงมาเลยครับวา  ที่ เปนหนี้ เปนสิน 
ใครกอหนี้สินไวใหกับกระทรวงนี้ครับ นี่คือปญหาของบานเมือง วันหนึ่งที่ไมคํานึงถึงความ
เดือดรอนของการพัฒนาจริง  ๆ  มันถึงทําความลําบากครับ รูวาตัวเลขที่ เปนหนี้ 
เปนตั้งแต ๘๐,๐๐๐ ตอนนี้เหลือ ๔๐,๐๐๐ ปรับกันอยางไร แลวมันจะพังทั้งกระทรวง 
ผมถึงเสนอตรงนี้ ให เปนวาระวา  ๒๐  เปอร เซ็นตตองตัดเพราะอะไร  เพราะให 



 ๒๓๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ศิ ริลักษณ  ๑๐๗ /๒ 
 
คนประเทศไทยรูวากระทรวงนี้เปนกระทรวงซึ่งวันนี้ไมไดพัฒนาสังคมและมนุษยแลว 
เพราะมันทําความย่ําแยใหกับมนุษยจริง ๆ คือความแตกแยก เวลาไปลงงบประมาณ 
ตาง ๆ ทานรูไหมครับวามันเกิดอะไรขึ้น ไปลงชุมชนตาง ๆ ทั้งหมดความแตกแยกเกิดครับ 
เพราะมีกระบวนการซึ่งฉวยโอกาสทางระบบการหาเสียงที่ไมถูกตองมาตลอด นี่คือที่มา
ของผมตองปรับลดใหประชาชนรูวาทําไมตองปรับลดวา ๒๐ เปอรเซ็นต ถึงไมมี  
แตประชาชนไมเดือดรอน ไมเปนไรครับทานประธาน ทานประธานก็เคยเปนกรรมาธิการ
งบประมาณ แลวทานรูทุกอยางทําไมงบตาง ๆ ไปลงพื้นที่ที่มีรัฐมนตรีมาก มันกระจาย
หรือมันกระจุกครับ นี่คือที่มาของความสําคัญ ทุกวันนี้ที่มันเดือดรอน มันมีการชุมนุม  
มันเกิดวิกฤตการณ ทานประธานอยูขางบนก็รูครับผมไมไดโทษบุรีรัมยนะครับ แตวา
บุรีรัมยอยาเอาเปรียบคนทั้งประเทศ ทานประธานรู เคยเปนงบประมาณรวมกัน สิ่งไหนที่
มันรูแตทานไมยอมเปดเผยนี่เปนสิ่งที่สําคัญ ผมไมไดโทษประธานครับ ไมไดกลาวราย
ประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมไดอะไรเลย 
  นายโกวิทย ธารณา (กรุงเทพมหานคร)  :  ไมไดครับ แตมันมีกระบวนการ
ญาติพี่นองไดก็ถือวาสําคัญครับ นี่คือความสําคัญของกระทรวงนี้ครับ และที่มาของ
ประเทศไทยที่มันจะแหลกลานก็เพราะกระทรวงนี้เหมือนกันครับ ทานตองไปทําให
กระทรวงนี้ม่ันคงที่สุด นั่นคือความมั่นคงของมนุษยครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 
 

- ๑๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๐๘/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ไดเนื้อมาก 
เชิญคุณทศพร เทพบุตร ครับ   
  นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปตย จังหวัดภูเก็ต ผมไดสงวนคําแปรญัตติเกี่ยวกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเอาไวเพื่อปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก
ผมเห็นวาบทบาทหนาที่ของกระทรวงยังบกพรองอยู ก็เขาใจวาทางกรรมาธิการนาจะได
ตรวจสอบดูใหดีกอนที่จะผานวาระนี้ไปนะครับ ผมยังขอเสนอใหกรรมาธิการหันไปมอง
เร่ืองของการพัฒนาเรื่องครอบครัวของประชาชนคนไทยใหมากขึ้น เพราะกระทรวงนี้
แหละครับที่เปนผู รับบทบาทหนาที่ที่สําคัญ ครอบครัวที่ เขมแข็งเทานั้นที่จะทําให
สังคมไทยอยูได คนยากคนจนตองไปบุกรุกที่ของรัฐ บุกรุกที่ของคนอื่นเขาอยู ก็ยังมี
หนวยงานที่ยังหวังพึ่งพิงไดก็นาจะเปนหนวยงานของกระทรวงนี้แหละครับ ในอดีตผมยัง
เห็นหนวยงานหนึ่งสังกัดกระทรวงนี้ครับ เขาเรียกกันวา พอช. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
ซึ่งเปนองคการมหาชนที่เขามาชวยคนยากคนจน หาที่ดินของรัฐมาใหเชา แลวก็จัดตั้งเปน
สหกรณเอาประชาชนเขามาเขาชื่อรวมกัน หาเงินกูมาให ไปประสานกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หาสาธารณูปโภคมาให แลวก็ชวยแกปญหาใหคนยากคนจนไดมีที่อยูอาศัย 
งานอยางนี้แหละครับที่ควรจะไดงบประมาณไปเยอะ ๆ แลวก็ชวยทําใหคนยากคนจนเขา
ไดมีโอกาส ถาคนไมมีบานอยู ครอบครัวก็ไมเขมแข็ง การงานก็ไมม่ันคง ปญหาตาง ๆ ก็
จะตามมา อยางที่จังหวัดภูเก็ตของกระผมนั้นก็มีหลายชุมชนนะครับที่ประสบความสําเร็จ 
แตอีกหลายชุมชนเชนกันที่อยูระหวางการทํางาน  ก็ยังอยากจะใหกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
ไดโปรดกรุณาทํางานนี้ตอเนื่องตอไป  
  อีกเรื่องหนึ่งที่เปนขาวกันมาโดยตลอด และผมก็เชื่อวาเปนทั่วทุกจังหวัด 
ทั้งประเทศไทย ปญหาเดียวกันเลยครับ เด็กซิ่ง เด็กแวน แลวก็ยาเสพติดในเด็กวัยรุน  
ผมเชื่อวาไดมีคนทําการศึกษาและผมก็ไดอานบทความวิเคราะหทั้งหลายมาแลว และผม
ก็เชื่อวาบุคคลสําคัญหลายคนที่ทํางานกันอยูในกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  ซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบอยูก็รูเหมือนกันวาควรจะแกปญหาอยางไร ผมก็อยากจะรูเหมือนกันวา
กรรมาธิการไดรูปญหาอยางเรานี้แลว ไดสอบถามไปทางกระทรวงเขาบางไหมครับวา 



 ๒๓๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๐๘/๒ 
 
เขาคิดจะแกปญหาเด็กซิ่ง เด็กแวน แลวก็ยาเสพติดในหมูเยาวชนทั้งหลายอยางไร แตที่
เขาทําการศึกษามานั่นเขาบอกกันวาเนื่องจากครอบครัวไมสามารถเปนที่พึ่ง ญาติพี่นอง 
ก็ไมสามารถใหคําปรึกษากันได เยาวชนเหลานั้นก็เลยหันไปหากลุมเพื่อนดวยกันเอง 
เพื่อจะสรางตนใหเปนที่เคารพยําเกรง แลวก็ไดรับการยอมรับ ก็ตองหันไปซิ่งรถ แลวก็ 
ติดยาเสพติดในที่สุด ทานประธานครับ ปญหาเหลานี้เราปฏิเสธไมไดวาเปนปญหาเรื้อรัง 
แลวก็เด็กเหลานั้นเปนเยาวชนที่วันขางหนาเราตองพึ่งพาเขาแนนอน ๑๕ ป ขางหนา 
เมื่อผมเปนผูสูงอายุ เด็กเหลานั้นตองเสียภาษีเอาเงินมาเลี้ยงผมแน แตปญหาอยางนี้เรา
จะตองแกกันเสียตั้งแตวันนี้ เพราะเรารอวันขางหนาไมได สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และพิทักษเด็กเยาวชนและผูดอยโอกาส และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตองมีหนาที่
และมีบทบาทที่สําคัญ เขาไดงบประมาณไปเยอะครับ แตวาผมเห็นงบประมาณสวนใหญ
แลวเอาเงินไปทําศูนยสงเคราะหเสียมาก ผมอยากจะใหเขาหันมาเปดศูนยใหคําปรึกษา
แก เด็กเหลานี้  ชดเชยกับสิ่ งที่ เขาขาดไปครับ  เขาขาดคําปรึกษาจากพอแม เขา  
จากครอบครัวเขา เมื่อเขาหันไปหาเพื่อนในรุนเดียวกันก็กลายเปนเด็กติดยาเด็กซิ่ง  
เด็กแวน มาวันนี้หนวยงานของภาครัฐตองยื่นมือเขามาแกไข ก็เปนสิ่งเดียวนะครับที่เรายัง
ตองหวังพึ่งกันอยู  

 อีกเรื่องที่สําคัญมาก เร่ืองแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวที่เขามา 
ในประเทศไทยมีมากเหลือเกิน ทั่วทุกจังหวัด ผมเชื่อวาไมมีจังหวัดไหนเลยในประเทศไทย 
แมกระทั่งในกรุงเทพมหานครก็มีเยอะมาก แตที่ติดมากับแรงงานตางดาวเหลานั้น  
โรคทั้งหลายก็ยังพอจะชวยกันดูแลเยียวยากันได ------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ           นภัสสร ๑๐๙/๑ 
 
แตที่มาแลวมาคลอดลูกไวในเมืองไทยนี่สิครับ ปญหานี้ใหญหลวงนัก เพราะอีก  
๑๕ ปเชนกันเด็กเหลานี้จะโตขึ้นมาเปนวัยรุน และไมมีการศึกษา เมื่อไมมีการศึกษา 
ก็ไมมีงานทํา เพราะที่ไมมีงานทําเพราะวาไมมีการแจงเกิด หรือถาแจงเกิดแลวก็ไมมีบัตร
ติดตัว ปญหาสังคมเหลานี้กําลังกลายเปนปญหาความมั่นคง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
ตองทําหนาที่เปนเจาภาพ ทานตองตัดสินใจเลยนะครับวาเราจะแกปญหาความมั่นคง 
ของชาติเราดวยการทําอยางไร ถาทานจะรับเด็กเหลานี้เลี้ยงไวเปนคนไทยตอไปก็ตอง
บอกใหคนไทยทั้งชาติรู แตถาทานจะใหเด็กเหลานี้ออกไปจากประเทศไทย ทานก็ตอง
พูดจาใหชัดเจนตั้งแตวันนี้ แลวตองทําหนาที่ตั้งแตเดี๋ยวนี้ แตเทาที่ผมทราบมา เวลา     
คนไทยไปทํางานในตางประเทศ  ที่ ไปคาแรงงานกัน  ถาเปนหญิงไทยไปตั้งทอง              
ในตางประเทศ เขาไมยอมใหคลอดลูกในประเทศเขาเลย เขาสงคนของเรากลับเพื่อใหมา
คลอดลูกในเมืองไทย แตทําไมประเทศไทย คนไทยยอมใหคนตางดาวมาคลอดลูก        
ในเมืองไทย แลวเราก็สงเขากลับไมไดดวย กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีหนาที่ตองทํา      
การปรับลดงบประมาณจึงเปนการบอกกลาวใหกระทรวงตองหันไปทบทวนบทบาทหนาที่
ใหชัดเจน เร่ืองทั้ง ๓ เร่ืองที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไมไดใชงบประมาณมากเลย จึงขอปรับลด  
ตามสัดสวนที่ผมกลาวไว ขอขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ  
คุณวุฒิพงษ นามบุตร ครับ 
  นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา     
ที่เคารพ กระผม นายวุฒิพงษ นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ เวลานี้ก็เปนเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาพอดี 
สถานีโทรทัศนเอ็นบีทีตัดเขาชวงขาว แตก็ไมเปนไรครับ พี่นองชาวอุบลฯ ก็ฟงผมอภิปราย
ทางสถานีวิทยุรัฐสภาได ทานประธานครับ วันนี้เพื่อนสมาชิกของเราไดมาทําการอภิปราย
รางฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ทานครับ  
เมื่อประมาณวาระแรกผมก็มีโอกาสไดอภิปรายในขั้นรับหลักการ ซึ่งในวันนั้นผมได
อภิปรายในหมวดของสํานักนายกฯ งบกลาง และก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย แตเวลามีนอยครับวันนั้น ทานไดใหเวลาในชวงทาย ๆ คนละ ๓ นาที  



 ๒๓๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๐๙/๒ 
 
พอมาวันนี้ตัดเหลือ ๗ นาที แตโชคดีครับ ทานสมาชิกโกวิทยบอกวาใหเวลาผมเพิ่มอีก  
๔ นาทีนะครับ ขอเวลาจากทานสมาชิกโกวิทย ธารณา ทานประธานครับ กระทรวงพฒันา
สังคมฯ เปนกระทรวงที่กอตั้งขึ้นมาใหมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีภารกิจในการทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม สรางความ 
เปนธรรม  ความเสมอภาคในสังคม  การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ทุกกลุมเปาหมาย โดยไดมุงเนนเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส ทานครับ 
ฟงเหมือนวาจะเปนแสงสวางใหกับพี่นองประชาชนในการพัฒนาของกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ นี้ ประหนึ่งเสมือนกับวาฉันเห็นแสงสวางแลว นโยบายกระทรวงนี้จะนําพา
กลุมเปาหมายที่ไดกลาวไวเบื้องตน ใหประสบพบเจอในฐานะที่คุณภาพชีวิตของสังคมจะ
ดีขึ้น ทานครับ ผมคิดอยางนั้น ไมแตกตางกับเพื่อนสมาชิก คิดแบบเดียวกัน ทุก ๆ คน
คาดหวังกับกระทรวงนี้เปนอยางยิ่ง แตที่ไหนไดครับทานประธาน วันแรกที่ผมแปรญัตติ
สนับสนุนในขั้นรับหลักการ แลววันนี้ผมจะชี้ใหทานประธานไดเห็นถึงวามีหลาย ๆ 
กระบวนการที่งบประมาณของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น
เปนในทางที่ไมถูกไมตอง ทานประธานครับ ผมไดสงวนคําแปรญัตติกระทรวงนี้  
ปรับลดลงมารอยละ ๔ เหตุผลผมมีครับ ทําไมผมถึงตัดลด ไมใชวาผมไมใหความสําคัญ
กับกระทรวงนี้นะครับ ผมเปนคนที่ใหความสําคัญกับเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาสเปนอยางยิ่ง เพียงแตกระบวนการ  กลไกงบประมาณที่ทานนํา 
มาสูพี่นองประชาชนนั้นผมไดตรวจสอบดูแลวเปนไปในทิศทางที่ไมเปนตามระบบ 
ธรรมาภิบาล ไมโปรงใส ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๐/๑ 
 
ตรวจสอบไมได หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อยางครับ ผมจะชี้ใหทานประธานไดเห็นและก็เพื่อน
กรรมาธิการไดเห็นวาเปนตามที่ผมไดทวงติงหรือเปลาครับ ทานประธานครับ ในกระทรวงนี้
ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานก็ไดบอกวาเปนกระทรวงที่สลับซับซอน งบประมาณหลาย ๆ 
อยางใชไมตรงตามจุดประสงค ไมเปนผลสัมฤทธิ์สูเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ทานครับ 
ประการแรกที่ผมจะชี้ใหทานเห็นคือเหตุผลที่ผมปรับลดงบประมาณกระทรวงนี้ ประการแรก 
คือปญหาภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทานทราบไหม 
ทานประธานครับ ตั้งแตรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เปน ครม. สมัคร ๑ แลวก็ไดแตงตั้ง
รัฐมนตรีเปนเจากระทรวงของกระทรวงนี้ เร่ิมตนคนแรก วันที่ ๖ กุมภาพันธ ปนี้ครับ  
นับมาจนถึงปจจุบัน วันนี้คือวันที่ ๔ รวมเวลาแลว ๗ เดือน แตเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี 
เจากระทรวงไปแลว ๓ ทานดวยกัน เหตุผลที่เปลี่ยนผมไมทราบ แตปรับเปลี่ยนแตละครั้ง
ทานก็บอกสื่อมวลชนวาปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม อยางนั้นแสดงวาคนเกา 
ไมเหมาะสมหรืออยางไร นี่คือเหตุผลประการแรกปญหาภายในองคกรของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทานครับปญหาที่สอง คือปญหาภารกิจ
ความซ้ําซอนของหนวยงานตาง  ๆ  ในกระทรวงนี้คลายคลึงกันมาก  ผมจะชี้ ให 
ทานประธานไดเห็นครับ คลายคลึงกันอยางไร คลายคลึงกันจนดูแทบไมออกวากรมไหน 
หนวยงานไหนเปนอยางไร เปลี่ยนแตชื่อกรมและก็หนวยงานภารกิจของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการใกลเคียงกันทุกอยาง ภารกิจ สํานักงาน กิจการและสถาบันครอบครัว 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน รวมไปถึงสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ไมแตกตางกันครับ ภารกิจ วิสัยทัศน โดยผมจะชี้ให
ทานเห็น ขอเท็จจริงทานเปดดูเลมนี้ครับ ในเลมที่ ๒ หนาที่ ๑๘ และหนาที่ ๑๙ ดูตรงนี้ 
เปนมาตราที่ ๑๐ งบประมาณรายจายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ๖ หนวยงาน หัวขอเดียวกันครับ แผนงานสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
เด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการ และผูดอยโอกาส ๖ หนวยงานเขียนเหมือนกันหมด คลาย ๆ 
กับก็อปป  (Copy) กันมา  แตกตางกันเพียงแคตัวเลขเงินงบประมาณแคนั้นเอง  
ทานประธานครับ ตรงนี้เปนความซ้ําซอน อนาคตอาจจะเปนภาระกอใหเกิดหนี้ผูกพัน 
และก็ภาระในการใชจ ายในกระทรวงมากไปกวานี้นะครับ  และก็ เหตุผลที่  ๓  



 ๒๓๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๐/๒ 
 
ทานประธานครับ กระทรวงนี้โดยผูบริหารกระทรวงหรือคณะรัฐบาล ทานไมไดให
ความสําคัญไมไดใหความจริงใจในการแกปญหาใหกับกลุมเปาหมายในกระทรวงนี้ 
อยางชัดเจนจะเห็นไดจาก ทานประธานครับ ถาผมเปนผูพิการ ผมอยากรูขอมูลขาวสาร 
ผมอยากรูวาผมจะไดสิทธิอะไรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  กระทรวงนี้บาง  
ทานทราบไหมครับ ผมสงสัยอะไรผมจะเขาไปดูในอินเทอรเน็ต (Internet) อบต. เทศบาล
มีงบประมาณ ๑๐ ลานบาท ๒๐ ลานบาท เขาก็มีอินเทอรเน็ตเปนของตัวเอง แตกระทรวง
การใหญ ๆ งบหลายพันลานบาท ผมเขาไปดูหนวยงานในกระทรวงครับ สํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เขาในเว็บไซตกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไมมีสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเลยครับ กระทรวงนี้ตั้งใจจะปกปดขอมูล
ขาวสารหรืออยางไรผมไมทราบ เพราะวาขอมูลขาวสารตองเปดใหถึงพี่นองประชาชน
เขาถึงจริง นี่คือแผนที่ผมปร๊ินท (Print) ออกมาเมื่อวานนี้ไดจากเว็บไซตกระทรวงพัฒนา
สังคมฯ ตรงนี้ไมมีหนวยงานที่ผมบอกเมื่อสักครูนี้ ทานครับ ประการที่ ๔ เหตุผลที่ผมตอง
ขอตัด เปนเรื่องปกติในชั้นของกรรมาธิการคณะนี้ไดทําการปรับลดกระทรวงนี้ลงมา  
๕๘ ลานบาท ซึ่งก็เปนเรื่องปกติปรับลดทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแหงนี้ เพียงแตเปน
เร่ืองที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งครับ พอมีแปรเพิ่มเขาไปทานทราบไหมแปรเพิ่มเปนกี่รอยลานบาท 
ตัดลดลงไป ๕๘ ลานบาท ทุกหนวยงาน พอแปรเพิ่มกลับเพิ่มเปน ๑๘๐ ลานบาท และที่
สําคัญยอดที่แปรเพิ่มเขาไปนั้น แปรเพิ่มใหกับหนวยงานเดียวเทานั้น หนวยงานอีก  
๖ หนวยงาน ๗ หนวยงานไมไดรับเงินแปรเพิ่มแมแตบาทเดียว ๑๘๐ ลานบาท จัดเขาเพิ่ม
เพียงหนวยงานเดียวเทานั้นเอง ตรงนี้ครับ เกิดความสงสัยในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
และสุดทายครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 



 ๒๓๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๑/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอดีเวลาครับ ผมเพิ่มให
ตามที่คุณพูดเมื่อกี้  
  นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  ผมขออีก ๒ นาทีครับ จะสรุป
แลวครับ ยังเหลืออีกหลายประเด็นครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลาแลวนะครับ 
  นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  อีก ๒ นาทีสรุปแลวกันครับ 
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือจะเกินคนอื่นเขา  
คือเราเด็กหนุมตองมีวินัย แลวจะใหญตอไปครับ 
  นายวุฒิพงษ นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  ผมสรุปแลวครับทานประธาน  
อีกนาทีเดียวครับ ขอบคุณทานประธานครับ ในสวนที่จะเพิ่มกรรมาธิการไมเพิ่ม ในสวนที่
ลดกรรมาธิการไมลด ผมดีใจแทนพี่นองกรุงเทพมหานครที่ไดแปรญัตติเพิ่มเติม ปรับเพิ่ม 
๙๖๐ ลานบาท แตเสียใจแทนพี่นองประชาชนตางจังหวัด เด็กเล็กไมไดรับความชัดเจน 
ในดานงบประมาณ สตรี อสม. สวนใหญ ๘ แสนกวาคนยังไมได รับเงินสนับสนุน
คาตอบแทน รวมไปถึงผูสูงอายุยังไมไดรับเงินชดเชยคาเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุในเขต
พื้นที่ตางจังหวัด และอีกหลาย ๆ อยางครับ ตรงนี้ครับเปนความผิดหวังและตองการ
คําตอบ ความชัดเจน เปนเหตุผลที่ผมตองการปรับลดงบประมาณของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมฯ และอีกหลาย ๆ อัน ในสวนของสะพานขามแมน้ํามูลของจังหวัดอุบลฯ 
ศูนยราชการ สวนสัตว พิพิธภัณฑน้ําจืด สวนสัตวอุบลฯ แลวก็โครงการสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ วงกลมเศรษฐกิจ ผมจึงขอปรับลดงบประมาณนี้ลงอีก ๔ เปอรเซ็นต เพื่อความ
ผาสุกของพี่นองประชาชนคนไทย และเพื่อผลประโยชนของกลุมเปาหมายของกระทรวง
การพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีวินัยดี ขอบคุณครับ  
เชิญทานผุสดี ตามไท ครับ 
  นางผุสดี  ตามไท  (แบบสัดสวน )   :   ขอบพระคุณคะ  กราบเ รียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบสัดสวน  



 ๒๔๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๑/๒ 
 
พรรคประชาธิปตย  ดิฉันไดขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติ เพื่อจะขอปรับลดไป  
๑๐ เปอรเซ็นต สําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กอนอื่นดิฉัน 
ก็รูสึกวาเรื่องของคนนี่นาเสียใจมากเลย เพราะวาคนนี่ดูจะไรคาในสายตาของรัฐบาลชุดนี้ 
ดิฉันมีเหตุผลอยางนี้วา นโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวนั้นก็ไมไดเปนนโยบายเรงดวน 
เปนนโยบายปกติที่จะทําในวาระของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง 
การพัฒนาสังคมฯ ดิฉันขอลดก็เปนเพียง ๐.๕ เปอรเซ็นต แลวก็เปนลําดับที่ ๒๒  
ใน ๓๐ รายการ หันมาดูเร่ืองของหนาที่ ชัดเจนนะคะ ก็เปนกระทรวงหลักที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคม แลวก็ใหอยูดีมีสุข อยูเย็นเปนสุขรวมกัน ที่จริงทานประธานคะ ถาจะดู
ผลผลิตสงสัยตองตัดทิ้งทั้งหมดเลย เพราะวาสถานการณวันนี้ไมไดอยูเย็นเปนสุขกันเลย 
หากจะพิจารณาอํานาจหนาที่ของกระทรวงนี้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนสมาชิกบางทานก็ได
กลาวไปแลว มีความซ้ําซอนกันทั้งในเชิงของแผนงานและในเรื่องของกิจกรรมทั้ง ๖ 
หนวยงานเลย ทานประธานคะ เพราะฉะนั้นดูเสมือนหนึ่งวาการวางแผนการทํางานนี้ 
จะคอนขางสะเปะสะปะ แลวก็อาจจะไรทิศทาง ไมมีการเรียงลําดับความสําคัญ แลวก็
ไมไดกําหนดวาระวาอะไรเรงดวนหรือเปลา งานหลัก ๆ มีทั้งเรื่องการจัดบริการสวัสดิการ
สังคม เสริมสรางพัฒนาศักยภาพ แกไขปญหาเฉพาะหนา สําคัญอยางนี้ ทานประธานคะ 
งบประมาณดิฉันพยายามจะแตกยอด แลวก็ดูทั้งหมดแลวก็เปรียบเทียบเอาวาทบไว 
อยางนี้ งบประมาณที่จัดเอาไวใหสําหรับการทํากิจกรรมเพื่อจะไปบรรลุเปาหมายนั้น 
มีเพียงแค ๒,๑๐๐ ลานบาทโดยประมาณ ถาจะเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เอาไปใชใน
คาใชจายประจําซึ่งมีถึง ๖,๕๐๐ กวาลานบาท ซึ่งหมายถึงเปนงบสําหรับบุคลากร
สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ตัวอยางของการใชงบประมาณหรือจัดงบประมาณสําหรับ
กลุมเปาหมาย หรือวาประเด็นปญหา เร่ืองปญหาความรุนแรงในครอบครัว ใคร ๆ ก็ทราบ
วาอันนี้ยังคงท็อปฮิต (Top hit) อันดับหนึ่ง แลวก็คณะคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ไดทําการวิจัยมาหลายปแลวก็พบวาผูหญิง ๔๔ เปอรเซ็นตที่ใชชีวิตคูถูกกระทําดวย 
ความรุนแรง กระนั้นก็ตามการจัดกิจกรรมก็ยังเปนเรื่องการจางที่ปรึกษาเพื่อจะวางระบบ
ศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว อยางนี้เปนตน ------------- 
                          - ๑๑๒/๑ 



 ๒๔๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๒/๑ 
 
แลวก็เร่ืองของการคามนุษยนะคะมีเขียนไววามีการพัฒนากลไกและการบริหารจัดการ  
เพื่อปองกันและคุมครองจากปญหาการคามนุษย ไมมีงบสําหรับกิจกรรมคะ มีงบสําหรับ
เร่ืองของคาใชจายประจํา มาเร่ืองกลุมเปาหมายทานประธานคะ เด็กแลวก็เยาวชนมีถึง 
๒๒ ลานคน มีงบสําหรับกิจกรรมประมาณ ๑๒๑ ลานบาท วันนี้ปญหาเยาวชนเยอะแยะ
ไปหมด ทานสมาชิกก็ไดอภิปรายไปบางแลวนะคะ แมเร่ืองความรูสอบก็ตกหมด คานิยม
ก็ดี ทัศนคติก็ดี รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปดวย งบแคนี้จัดไวให มีเร่ืองครอบครัวก็จัดไวให
สําหรับกิจกรรมประมาณ ๘๑.๔ ลานบาท คนพิการทานประธานคะ ที่จดทะเบียนมี
ประมาณ ๒ ลานคน แตก็มีงบประมาณ ๘๒ ลานบาท แลวก็ไปถึงคนสูงอายุ อันนี้ก็ 
เร่ืองใหญ ก็มีเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลว งบที่มีสําหรับกระทรวงนี้ สําหรับเร่ืองนี้คือ  
๕๕ ลานบาท ทานประธานคะ ตรงนี้มีเปนหวงนิดหนึ่ง มีผูสูงอายุประมาณ ๗ ลานคน 
เวลานี้ความจริงเรื่องเบี้ยยังชีพเปนเรื่องใหญ แตก็ไดมีการถายโอนภารกิจอันนี้ไปยัง
หนวยงานทองถิ่นแลว ดิฉันอยากจะขออนุญาตอยางนี้นะคะ ก็ฝากทานกรรมาธิการดดูวย
นะคะวา อยาใหกระทรวงนี้ไดใชเงินของกระทรวงตรงนี้ไปจัดสรรเปนเบี้ยยังชีพเพิ่มเติม 
แลวก็จัดในลักษณะเลือกปฏิบัติเสียอีกดวย อันนี้ก็ตองระมัดระวัง ผูดอยโอกาสก็มีเยอะ 
ไมวาจะเปนผูติดเชื้อ ชนเผาก็ดี ผู มีรายไดนอยไรที่พึ่งก็ดีนะคะ  เยอะไปหมดเลย  
ก็มีงบเพียง ๓๕๖ ลานบาท ในการที่จะจัดกิจกรรม ทานประธานคะ ดิฉันคิดวาที่ดีที่สุด
สําหรับกระทรวงนี้ก็คือการจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรเอกชนไดชวยปฏิบัติงาน  
ดิฉันตระหนักวาจริง ๆ แลวกระทรวงนี้แมจะเปนกระทรวงหลัก ดูแลเพื่อจะใหคน 
อยูดวยกันอยางรมเย็นเปนสุข แตวามือเอื้อมไมถึงคะ ประเทศไทยดูเหมือนไมใหญนัก  
แตก็ เอื้อมถึงยาก  เพราะฉะนั้นมีองคกรเอกชนที่ เขาทํางานอยูทั่วทุกหนทุกแหง  
ก็สมควรแลวที่จะตองชวยจัดสรรงบประมาณใหเขาไปดูแล อีกโครงการหนึ่งก็คือ 
เร่ืองโครงการบานมั่นคง ซึ่งเปนเรื่องของความรับผิดชอบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
ที่จริงดิฉันอยากจะขอชื่นชมในกระบวนการวิธีคิด ก็คือเขาไดพยายามชวนใหประชาชน 
ที่เปนกลุมเปาหมายไดมามีสวนรวมคิดรวมทําอยูเสมอ มีงบปนี้ ๑,๒๔๔ ลานบาท  
แลวก็ดิฉัน เปนหวงนิดเดียว ทานประธานคะ วาขณะนี้สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
ทําหนาที่เปนฝายเลขาฯ ของสภาองคกรชุมชน แตดิฉันมองไมเห็นวามีงบประมาณ 



 ๒๔๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๒/๒ 
 
สําหรับงานนี้  ระวังอยาแบงงบประมาณที่จะตองไปจัดทําบานใหกับประชาชน 
ที่ยังตองการเอามาทําในเรื่องอื่น ทานตองทําหนาที่นี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๕ แลวก็
อีกนิดเดียวนะคะ ดิฉันอยากจะมีขอสังเกตไววาวิธีคิดที่อยูบนฐานของการสงเคราะห 
ดิฉันมองเห็นคําวา สงเคราะห เต็มไปหมดเลย เมื่อไรคะเราถึงจะทําใหคนเขมแข็ง
พึ่งตนเองได ก็อยากจะฝากไปดวย ดิฉันขออนุญาตปรับลดงบประมาณดวยเหตุผลที่วา 
คาใชจายที่มีไวถึง ๓ เทา มากกวากิจกรรม ตัดไปไดเลย ๑๐ เปอรเซ็นต ภารกิจซ้ําซอน 
แลวก็ดิฉันเชื่อม่ันวาถาหากวาเราลดในเรื่องของบุคลากรก็ดี เร่ืองของครุภัณฑก็ดี 
ทั้งหลายทั้งปวงแลว  ดิฉันเชื่อม่ันคะวากระทรวงนี้ยังคงจะสามารถทํางานใหได 
อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพคุมคา ถาทําอยางนี้ก็จะประสบผลสําเร็จในการที่จะ 
บรรลุเปาหมาย ขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รักษาเวลาไดดีมากครับ
ทานดอกเตอรดีมากครับ มีอะไรจะตอบไหมครับทางคณะกรรมาธิการ มีหรือไมมีครับ  
ไมมีจะตอบครับ พระราชบัญญัติงบประมาณในมาตรา ๑๐นี้นะครับ มีการแกไข เมื่อมี
การแกไขก็ตองมีการลงมติ เพราะฉะนั้นผมขอเชิญทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดมาใชสิทธิ
ลงมตินะครับ  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลง
มติ) 
 

- ๑๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๓/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกที่เคารพครับ 
กอนที่จะลงมติขอใหทานแสดงตนกอนครับ กรุณาเสียบบัตรแสดงตนครับ ทานเสียบบัตร
แสดงตนเสร็จแลวนะครับ โปรดใชสิทธิแสดงตนครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ปดการแสดงตนครับ 
เจาหนาที่สงคะแนนมา ขณะนี้มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติของสภาแหงนี้อยูใหหองประชุม
จํานวน ๓๐๗ ทาน ครบองคประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                จิตตานันท ๑๑๓/๒ 
 
  ตอไปผมจะถามมติที่ประชุมในมาตรา ๑๐ เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ขอเชิญทานสมาชิกใชสิทธิดังนี้นะครับ ผูใดเห็นดวยกับ
คณะกรรมาธิการที่ไดแกไขไวตามรางของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม เห็นดวย  
ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
โปรดกดปุมไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียง โปรดกดปุม งดออกเสียงครับ  
โปรดใชสิทธิครับ เชิญใชสิทธิไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชสิทธิเสร็จแลวนะครับ  
เสร็จหรือยังครับ ทานผูใดยังไมไดใชสิทธิมีไหมครับ ไมมีนะครับ ถือวาใชสิทธิหมดแลว 
แสดงผลคะแนนมาเจาหนาที่ ปรากฏผลเห็นดวย ๒๓๓ ทาน ไมเห็นดวย ๘๔ ทาน  
งดออกเสียง ๓ ทาน ไมลงคะแนนเสียง ๑ ทาน ก็ถือวาเห็นชอบตามคณะกรรมาธิการ 
ในมาตรา ๑๐ นะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                จิตตานันท ๑๑๓/๓ 
 
  ตอไปเปนมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอเชิญทานเลขาฯ ครับ  
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการแกไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมีทานผูใดติดใจใชไหมครับ 
ผูแปรญัตติ เชิญคุณรัชฎาภรณ ครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  ขอบคุณคะ ทานประธานคะ 
ทานหยอกเลนใชไหม ไมใชทานมองไมเห็น รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน 
พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกาฬสินธุนะคะ ---------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๔/๑ 
 
ดิฉันไดแปรญัตติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไป ๑๐ เปอรเซ็นต 
เพราะวาที่จริงแลวกระทรวงนี้เปนกระทรวงที่มีความสําคัญ กระทรวงนี้เปนกระทรวง 
ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ เปนกระทรวงที่ทําการผลิต
ทั้งพืชและสัตว ซึ่งถือวาเปนทรัพยากร เปนครัวของเรานะคะ เพียงแตวากระทรวงเกษตร
และสหกรณของเราในปจจุบันนี้เทาที่ดูเรายางเขาสูสังคมทุนนิยม แลวทําใหการบริหาร
จัดการทั้งหลายเขาไปสูทุนนิยมมาก จะสังเกตวาเวลามีปญหาเกิดขึ้นในสังคม ในหมูของ
เกษตรกรไมวาจะเปนปญหาราคาปุยแพงหรืออะไรก็ตาม การบริหารจัดการของรัฐบาล
มักจะหวงคนเขาจะขาดทุนมากกวาหวงที่เกษตรกรจะย่ําแย วิธีการก็คือถาบอกวาปุย 
มีราคาแพงเกินไปรัฐบาลก็ใชวิธีเจรจา จะกลอมนายทุน จะขอเจรจากับนายทุนทั้ง ๆ ที่ 
รูวาราคาขายนั้นแพงมากเกินไป เอากําไรมากเกินไปก็รู แทนที่จะเลือกวิธีที่จะดําเนินการ
เพื่อคุมครองเกษตรกร  แตก็จะใชวิธีที่จะเจรจา  ถาเจรจาไมไดก็จะหาเอาใหม 
ของบประมาณใหม ซึ่งก็ทําไมได ดิฉันก็เห็นวาดีนะคะที่รัฐบาลพยายามที่จะปรับเมื่อ
ปุยเคมีแพงขึ้น ก็จะหันมาใหเกษตรกรสงเสริมใหดําเนินการทําปุยเคมี เพียงแตวาดิฉัน
เคยอภิปรายวาไมเห็นดวยกับการที่จะไปร้ือฟนโรงงานปุยอินทรียอําเภอละ ๑ แหง 
ดิฉันยังเห็นวาควรจะไปสนับสนุนใหเกษตรกรทําปุยอินทรียเอง แลวจะทําใหไดลดตนทุน
ในการนําเขาปุยดวย เพราะวาปหนึ่งเรานําเขาปุยประมาณ ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาทตอป 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนวาถาทิศทางของกระทรวงเกษตรฯ จะเปนทิศทางที่จะตอง
พิจารณาและตองตัดสินใจวาจะเอาอยางไร ปกติแลวทิศทางแนวทางของกระทรวงเกษตรฯ 
มักจะพูดถึงการพัฒนาผลผลิตเพื่อการแขงขัน กับการที่จะพูดถึงการผลิตแบบอนุรักษ
ทรัพยากรใหใชไดอยางยั่งยืน ทั้ง ๒ อยางไปดวยกันไดจริงถาที่เปนกรรมการดูแลกิจกรรม
เหลานี้ชัดเจนพอ ดิฉันเคยอยูกระทรวงเกษตรฯ เปนขาราชการกระทรวงเกษตรฯ ดิฉันก็
พบวาทําไปทํามาเราก็จะไปเนนที่การผลิตเพื่อการแขงขันมากกวาเพื่อที่จะผลิต
เพื่อที่จะใหเกิดความยั่งยืนนะคะ ก็เรียนวาถาอยางนั้นมันทําใหในชวงที่มีปญหาเกิดขึ้น 
เกษตรกรดิฉันไปพบวาเกษตรกรจะถูกหลอก เกษตรกรภาคอีสาน ปกติภาคอีสาน 
ขึ้นชื่อวาเปนภาคที่ทั้งแลง แลงที่สุด แลวก็จนที่สุด แตเมื่อมีปญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้น 
ปญหาปุยแพงเกิดขึ้น ปญหาขาวไมเปนราคาก็จะทําใหเกษตรกรถูกหลอก หลอกดวย 



 ๒๔๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๔/๒ 
 
การศึกษา พอดีมีโครงการนโยบายของกระทรวงก็จะใหศึกษาเรื่องธาตุอาหารรอง ก็จะมี
หลายหนวยงานหลายบริษัท หลายกลุมที่จะออกมาหลอกเกษตรกร แลวก็มีการโฆษณา
ดวยวามีการปลูกมันสําปะหลังโดยไมใชปุย มีการปลูกขาวโพดโดยไมใชปุย ปลูกขาวก็ไม
ตองใชปุยขาวนาปรัง แตถาไปดูรายละเอียดตองใสปุยทั้งนั้น เพราะสิ่งที่เขาโฆษณาขาย
แลวก็จะใชเมล็ดพันธุหรือกิ่งพันธุกอนที่จะเอาไปปลูกเปนธาตุอาหารรอง แตสรุปแลว
สุดทายก็ยังตองใสปุยยูเรีย ใสปุยอะไรอีกอยูดี เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะเสนอวา
หนวยงานอยางกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบจําเปนอยางยิ่ง 
ถามีขาวอะไรออกมามีคนมาโฆษณาขายสินคาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปุย เกี่ยวกับธาตุ
อาหารแบบนี้ตองรีบเอามาศึกษาแลวประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูวาสิ่งเหลานี้ 
ใชไดและเปนไปตามที่โฆษณาหรือไม เพราะไมอยางนั้นจะมีคนหากินกับเกษตรกร 
มากนะคะ พยายามที่จะไปหลอก และเกษตรกรก็เชื่อดวย เพราะคิดวาสิ่งเหลานี้เปน 
สิ่งที่ทําไดดีและถูกตอง ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๑๕/๑ 
 
ก็อยากจะกราบเรียนวาสําหรับกระทรวงเกษตรฯ นี้นะคะมีความจําเปนที่จะตองชวยดูวา
ทําอยางไรจะลดตนทุนการผลิต  นอกจากจะเพิ่มผลผลิตแลว  จะตองลดตนทุน 
การผลิตดวยนะคะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องปุยเปนเรื่องสําคัญ ไมวาจะเปนปุยเคมีหรือ 
ปุยอินทรียก็ปลอมไดทั้งนั้น ตอนนี้ดิฉันกําลังไดรับเร่ืองรองเรียนแลวก็สงตัวอยางไปให
กรมวิชาการเกษตรทดสอบอยูนะคะวาเปนปุยปลอมหรือไม เพราะชวงนี้ระบาดมาก  
แลวปุยอินทรียแท  ๆ  ดิฉันก็ เคยไปเจอนะคะ  ของเกษตรกรเมื่อ เปดถุงออกมา  
จะมีทรายปนอยู เปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นก็เรียนวานี่ เปนภารกิจที่สําคัญของ 
กระทรวงเกษตรฯ ดิฉันสนใจแลวก็ใหความสําคัญกับเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน 
ดิฉันไปดูกรมชลประทานก็จะมีหนาที่พัฒนาแหลงน้ํา จัดหาน้ํา ไมวาจะเปนแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญก็ตาม แตไมวาจะเปนขนาดไหนก็ตามนะคะ 
ทานประธาน อยาลืมวาทานจะตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการนั้น ๆ  
ดิฉันไปดูแลวนี่ความเขาใจยังนอยมากเลยนะคะ บางโครงการแคบอกวาจะศึกษา สํารวจ 
ออกแบบ บางโครงการก็จะบอกวาศึกษาความเหมาะสม บางโครงการก็จะบอกวาศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม บางโครงการบอกวาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบ
ทางสังคม และการมีสวนรวม ก็จะแตกตางกันไป แตโปรดอยาลืมคะ รัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๕๐ บอกวาตองศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพดวย เพราะฉะนั้นก็อยาก 
จะกราบเรียนอยางนี้คะวากรมวิชาการเกษตรหรือกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกรมสงเสริม
สหกรณตองใหความรูที่ถูกตองในดานสหกรณกับพี่นองประชาชน จากการศึกษาพบวา 
รายไดของสหกรณการเกษตรหรือสหกรณใดก็ตาม ๘๐ เปอรเซ็นต เปนรายไดที่มาจาก
รายไดจากสินเชื่อ ซึ่งถือวาผิดหลักการสหกรณนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตร 
และสหกรณเปนกระทรวงที่ตองดูแลพวกเกษตรกร คนยากคนจนทั้งหลาย จึงตองจําเปน
อยางยิ่งที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจน แลวก็เขาใจกระบวนการทํางาน ขอบพระคุณคะ 
  (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
 



 ๒๔๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๑๕/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  ตอไป
เชิญทานอรุณี ชํานาญยา แลวจะตอดวยทานวิชัย ล้ําสุทธิ ทานสมบัติ ยะสินธุ นะครับ 
  นางสาวอรุณี ชํานาญยา (พะเยา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน อรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉันเองก็เปนหนึ่งในคณะกรรมาธิการที่ไปพิจารณาเรื่องของ
งบประมาณป ๒๕๕๒ วันนี้ไดขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณในสวนของ 
กรมชลประทานไป ๓๐ เปอรเซ็นต หลายทานคงตกใจวาทําไมถึงไปตัดตั้ง ๓๐ เปอรเซ็นต 
หลายจังหวัดแทบจะพูดไดวาเกือบ ๆ ทุกจังหวัดนะคะที่ตองการงบของกรมชลประทาน 
ทําไมดิฉันเองเปน ส.ส. จังหวัดพะเยาถึงไปตัดงบประมาณ มันมีความจําเปนและมี
เหตุผลคะทานประธานที่เคารพ วันนี้จังหวัดพะเยาซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ถาพูด
ไปแลวรายไดของประชากรตอหัวคอนขางจะต่ํา อยูในจังหวัดทาย ๆ แตถาขณะเดียวกัน 
เราไปพูดถึงจังหวัดในภาคกลางแทบจะไมมีจังหวัดไหนที่เปนจังหวัดที่มีความยากจน 
สาเหตุที่เขาไมมีความยากจน แตขณะเดียวกันเขาก็เปนเกษตรกร เพราะเขามีน้ําดี  
มีแหลงชลประทาน มีระบบชลประทานที่ดี กลับมาพูดถึงในเรื่องของงบประมาณของ 
กรมชลประทานที่เปนสาเหตุที่ทําใหดิฉันเองตองไปตัดงบประมาณนั้น ก็เนื่องจากวา 
ไดแลเห็นถึงความไมสมํ่าเสมอในเรื่องของการกระจายตัวของงบประมาณที่จะไปพัฒนา
ในเรื่องของแหลงน้ํ าในจังหวัดตาง  ๆ  หลายจังหวัดดวยกัน  ทั้ งนี้ทั้ งนั้นรวมถึง 
จังหวัดพะเยาดวยนะคะ จังหวัดในภาคกลาง อาทิเชน จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี 
เหลานี้เปนจังหวัดที่มีระบบชลประทานเกือบจะ ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตขณะเดียวกันไปดูถึง
จังหวัดภาคอีสาน จังหวัดภาคเหนือ ที่ประชาชนมีความยากจน ตองการน้ําแตกลับไมมี
การจัดสรรงบประมาณไปอยางเปนธรรมเทาไรนัก อันนี้คือสาเหตุคะ วันนี้ไมวาพี่นอง
ประชาชนชาวภาคเหนือหลายจังหวัดที่มีความยากจน ปลูกขาวโพด วันนี้ก็เจอปญหา
เรื่องราคาตกต่ํา ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 



 ๒๕๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๑๖/๑ 
 
ลาสุด ส.ส. จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร นาน ก็ยกคณะไปหาทานรัฐมนตรีไชยา  
ทานรัฐมนตรีพาณิชย ไปเรียกรองเรื่องของขาวโพด นี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปญหา
ความยากจน เพราะฉะนั้นเราตองการใหมีการกระจายตัวงบประมาณอยางสมดุลกัน 
เกษตรกรนั้นไมมี คําวา ขี้เกียจ คะทาน แตปญหาถาไมมีน้ําก็ไมสามารถทําอะไรได  
อันนี้เปนสาเหตุใหญ ก็ฝากประธานวาเราจะแนะนําใหกรมชลประทานไดไปดูไดอยางไร 
มีแตพี่นอง ส.ส. ของพวกเราเทานั้นเองที่รูวาปญหาของจังหวัดเรานั้นจะแกไดอยางไร 
จังหวัดพะเยาของดิฉันเอง ปญหาที่รับมาก็คือปญหาเรื่องปากทอง ปญหาที่จะตองไป 
แกเร่ืองของแหลงน้ําทั้งนั้น เมื่ออดีตที่ผานมา เมื่อสมัยป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘ ทานประธาน
ที่เคารพ ทานอดีตทานนายกฯ ทักษิณไดจัดสรรงบประมาณซึ่งเปนงบสวนกลางเขาไป
ชวยเหลือในการแกไขปญหาน้ําทวม เราไดแลเห็นผลประโยชนของการแกไขปญหา 
น้ําทวม นั่นก็คือผลประโยชนที่มาบวกซอนเขามาก็คือในเรื่องของการจัดสรรน้ําอยางเปน
ระบบ เราตองการงบประมาณไปทําตรงนี้คะทานประธานที่เคารพ เพราะวาผลที่ไดมันได 
๒ ตอ ไมวาจะเปนการแกปญหาเรื่องอุทกภัย เรายังไดการแกปญหาในเรื่องของการ
แกปญหาภัยแลงดวย เพราะฉะนั้นเราจะสามารถประหยัดงบประมาณ ๑. งบประมาณที่
จะตองไปแกปญหาในเรื่องของภัยแลง ๒. งบประมาณเราก็ไดในเร่ืองของการไป
ชวยเหลือชาวบาน ในเรื่องการสงน้ําเขาสูแหลงไรสวน ไรนาของชาวบานอีกตอหนึ่ง ตรงนี้
แหละคะทําใหเรายิ่งที่จะมีความคิดที่วาวันนี้งบประมาณสวนใหญของจังหวัดพะเยา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบซีอีโอ (CEO) หรืองบพัฒนาจังหวัดนั้นจังหวัดพะเยาไดจัดสรร 
ไปมากกวา ๕๐ เปอรเซ็นตที่จะไปพัฒนาเรื่องของแหลงน้ํา เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขอพูด
สั้น ๆ วางบประมาณเรื่องของกรมชลประทานนั้นขอเปนอยางยิ่งวาปที่ผานมาและปนี้ 
คงทําอะไรไดไมมากนะคะ แตที่ตัดไว ๓๐ เปอรเซ็นตนี้ไมไดคิดวาจะตัดเพื่อที่ตองการ 
หรือวาไม เห็นความสําคัญของน้ํ าที่ จะเขาสูการพัฒนา  แตว าตองการที่ จะให 
กรมชลประทานไดแลเห็นความยุติธรรมในการที่จะจัดสรรงบประมาณไปสูจังหวัดตาง ๆ 
ที่มีปญหาเรื่องของน้ํา มีปญหาเรื่องของการกอสรางระบบชลประทาน ตลอดจนถึงจังหวัด
ที่มีความยากจนเหลานั้นดวย ก็ฝากทานประธานถึงทานกรรมาธิการและขาราชการ 
ตลอดจน ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ ดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ 



 ๒๕๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๑๖/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ 
ทานวิชัย ล้ําสุทธิ ครับ  
  นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายวิชัย 
ล้ําสุทธิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพ 
ผมปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไว ๕ เปอรเซ็นต โดยเฉพาะงบ
ของกรมชลประทาน ทานประธานครับ งบกรมชลประทานตั้งไว ๓๕,๖๐๐ กวาลานบาท 
เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มปริมาณน้ํา จัดหาแหลงน้ํา เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหทุกภาคสวน
ให รับน้ําไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม  เพื่อใหเกษตรกรมีผลผลิตสินคา เกษตรกร  
สรางรายไดใหกับครอบครัว และสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศ นี่คือหัวใจของพี่นอง
เกษตรกรไทย ทานประธานที่เคารพครับ ผมเปน ส.ส. จังหวัดระยอง งบชลประทาน 
ในจังหวัดระยองครับ ขออนุญาตอธิบายวาชลประทานที่ไปสรางอางเก็บน้ําที่จังหวัด
ระยอง ปจจุบันนั้นจังหวัดระยองมีอยู ๔ อาง ก็คืออางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําหนอง
ปลาไหล อางเก็บน้ําคลองใหญ และอางเก็บน้ําประแสร ซึ่งกรมชลประทานสวนมากก็จะ
ตั้งธงไววาทั้ง ๔ อางนี้ตองเชื่อมติดตอกัน ทานประธานที่เคารพครับ หลาย ๆ ทานคงได
อานหนังสือพิมพนะครับ ที่บริษัทบริหารจัดน้ําภาคตะวันออก จํากัด หรือ อีสท วอเตอร 
(East water) ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๑๗/๑ 
 
ไดโฆษณาลงหนังสือพิมพวา ไมตองกลัววาน้ําในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี รับรองน้ําไมมีการขาดแคลน เพราะวาทั้ง ๔ อางที่เอยไปนั้นเชื่อมติดตอกัน 
แลวใชตอไปยังอางเก็บน้ําบางพระที่ชลบุรีและบางปะกงดวย ทานประธานที่เคารพ 
ปรากฏวาของจริง ๆ นั้นทั้ง ๔ อางนั้น ปจจุบันยังไมไดเชื่อมติดตอกัน เชื่อมติดตอกันแค  
๓ อาง อางที่สรางสุดทายคืออางเก็บน้ําประแสร เปนอางสุดทายที่สรางและเปนอาง 
ที่ใหญที่สุดในจังหวัดระยอง ยังไมไดเชื่อมตอเพราะวาประชาชนในพื้นที่ที่สรางอางเก็บน้ํา 
ประแสรนั้น ก็คืออําเภอวังจันทรกับอําเภอเขาชะเมาของจังหวัดระยอง ไมใหตอทอเชื่อม
กับอีก ๓ อาง ทานประธานที่เคารพ ทานทราบไหมวาสาเหตุอะไร ที่นํางบประมาณตัวนี้ 
ชาวบานไมใหตอทอ ปญหาตอนสรางอางเก็บน้ําประแสร กรมชลประทานไปตกลงกับ
ชาวบานวาสรางอางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อเกษตรกร แตปจจุบันกรมชลประทาน 
นําน้ําทั้ง ๓ อางที่ตอกันแลว นําไปขายใหกับบริษัท อีสท วอเตอร ในราคาลูกบาศก 
เมตรละ ๕๐ สตางค ปรากฏวาบริษัท อีสท วอเตอร เมื่อ ๒ ปที่แลว น้ําในจังหวัดระยอง 
ที่ตองใชกับอุตสาหกรรมนั้น ปรากฏวาดูดน้ําในอางน้ําทั้ง ๓ อางหมดเลย มันก็เลย 
มีปญหาวาชาวบานที่สรางอางน้ํ าประแสรก็ ไม ให ใชน้ํ า  นี่คือปญหาใหญของ 
กรมชลประทาน ปรากฏวามาดูงบป ๒๕๕๒ ก็ยังไมมีเหมือนเดิม ขอตกลงขอที่ ๒ 
ชาวบานก็ โอ.เค. ถาเจรจาได ยกทอน้ําขึ้นมาระดับหนึ่งไดเพื่อใหเกษตรกรใชน้ําในอางได 
ก็จะใหตอทอ ปรากฏวาตกลงกันวาจะตองทําถนนใหชาวบานบริเวณวังจันทรกอนถึงจะ
ตอทอให ปรากฏวา ๒ ปไปแลว ปจจุบันกรมชลประทานก็ยังไมทําถนนให ดูงบประมาณ
ปนี้ กรมชลประทานได ๓๕,๖๐๐  กวาลานบาท  ก็ยังไมมีงบประมาณเรื่องนี้ เลย  
ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกรมชลประทานดวย ฝากทานประธานดวย ฝากดู
งบประมาณสวนนี้ดวย งบประมาณชาวบานที่ใหตอทอไมเกิน ๒๐ ลานบาท ก็ฝากดูตรงนี้
ดวย  เพื่อจะใหปญหาการขาดแคลนน้ําของจังหวัดระยองไมให มีปญหาตอไป  
ท านประธานครั บ  ดู จ าก งบกรมชลประทานที่ มี ปญหาชลประทานจริ ง  ๆ  
ขอที่ ๓ ก็คือไมคอยประสานกับประชาชนในพื้นที่หรือประสานกับ ส.ส. ในพื้นที่ที่ชวยทํา
งบประมาณที่แทจริง ใหเกิดความจําเปนจริง ๆ กับความตองการของประชาชน เพราะคน
ในพื้นที่เทานั้นที่จะรูปญหาวาปญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกร ปญหาในการตอทอ 



 ๒๕๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๒ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๑๗/๒ 
 
ของกรมชลประทานนั้นเปนอยางไร ไมใชขาราชการคิดเอง ทําเอง ไมสามารถสะทอน
ความรูสึก ความเปนอยูของประชาชนอยางแทจริงได นั่นคือสิ่งที่เกิดปญหาขึ้นในปจจุบัน 
ทานประธานที่เคารพ ผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง ขอฝากวากระทรวงเกษตรและสหกรณ  
อีกเรื่องคือตองตั้งงบไวเพื่อดูแลผลผลิตเกษตรตกต่ําดวย ที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
มีผลไมมาก ถึงฤดูเดือนเมษายน พฤษภาคมของทุกป ก็จะมีผลผลิตออกสูตลาดมากมาย 
ไมมีปไหนสินคาผลไมไมลน มีทุกป ไมวาเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาทีไรก็ลน
ตลาดทุกป เพราะวาผลไมพวกนี้จะออกดอก ออกผลพรอมกัน เพราะฉะนั้นกระทรวง
เกษตรและสหกรณตองตั้งงบประมาณสวนนี้เพื่อแทรกแซงราคาสินคา ไมใชสงเสริม
เฉพาะผลิตอยางเดียว ตองสงเสริมในการขายดวยครับทานประธาน ------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริวรรณ ๑๑๘/๑ 
 
ปจจุบันกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยรับผิดชอบกรมเดียวที่จะตองดูแล เพราะ 
กรมสงเสริมเกษตรมีงบอยูประมาณ ๔,๘๓๖ ลานบาท ก็ไมไดมาสงเสริมเร่ืองการตลาด 
สวนมากจะเปนโครงการสงเสริมฟนฟูอาชีพ พักหนี้เกษตรกร แตไมมีโครงการที่ชวยเหลือ
ในดานการตลาดของผลไมเลยครับ ทานประธาน ถาเปนไปได เกษตรกรถาผลิตแลวไม
สงเสริมการขายก็ไมรูจะผลิตไปทําไมครับ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตอง
จัดสรรงบประมาณใหเปนธรรม ใหทั่วถึงประชาชนอยางแทจริงเพื่อใหเกษตรกรไทย 
ไดสรางรายไดอยางมั่งคั่งและมั่นคงตลอดไป ขอบคุณครับทานประธาน  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปทานสมบัติ ยะสินธุ ครับ เชิญครับ 
  นายสมบัติ ยะสินธุ (แมฮองสอน)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายสมบัติ ยะสินธุ ส.ส. แมฮองสอน พรรคประชาธิปตย ครับ วันนี้ผมได 
แปรญัตติของงบกระทรวงเกษตรและสหกรณไว ๕ เปอรเซ็นต ในการที่ผมตรวจดู
งบประมาณแลวนะครับเปนงบประมาณที่มีงบใชจาย มีงบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจายอื่น ๆ ผมมาตรวจสอบดูแลวเม็ดเงินไปอยูที่งบ
บุคลากร งบดําเนินงานเสียสวนใหญ สวนงบลงทุนเพื่อกอใหเกิดรายไดแทบจะเปน
เปอรเซ็นตที่นอยมาก ผมเลยขอตัดลดในสวนของงบบุคลากร แลวก็งบของการดําเนนิงาน
ซึ่งเปนหมวดของการตอบแทนและซื้อวัสดุ เชน เชารถ ซึ่งเปนงบที่ใชจายที่สิ้นเปลืองแลวก็
มีคาใชจายสูงมาก ถาเราบริหารงานที่จะทําใหเม็ดเงินตรงที่ใชอยางมีประสิทธิภาพตรงนี้ 
เราก็สามารถที่จะเอาไปเปนงบลงทุนเพื่อที่จะไดมีประสิทธิภาพในการที่จะไปกอสราง  
ผมจะยกตัวอยาง ถาเราตัดงบที่มีความจําเปนนอยหรือวางบดําเนินการ งบบุคคลลงมา
เพื่อที่จะเอาไปทําในกรมชลประทานนะครับ เพื่อไดแหลงน้ําใหเกษตรกรจะไดไปพัฒนา
แลวก็กอใหเกิดรายได เรื่องนี้ผมเห็นวาเกษตรกรทั่วไป กรมชลประทานทํามา ๑๐๐ กวาป 
เพิ่งจะไดรับพื้นที่ของชลประทานแค ๒๕ เปอรเซ็นต นโยบายของรัฐบาลบอกวาจะเปนปที่
สงเสริมทางดานแหลงน้ํา แตวากรมชลประทานมีงบลงทุนแคไมกี่หมื่นบาท ประมาณ 
๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทําอยางไรก็ไมเพียงพอกับเกษตรกร ประเด็นของกรมชลประทาน
อีกประเด็นหนึ่งที่เปนปญหาอยูในขณะนี้คือ อํานาจหนาที่ครับ ในอดีตกรมชลประทาน 



 ๒๕๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๑๘/๒ 
 
สามารถทําโครงการเล็ก ๆ ได แตปจจุบันนี้เมื่อมีการกระจายอํานาจใหทองถิ่นแลว  
กรมชลประทานไมสามารถทํางานเล็ก ๆ ได ก็ทําใหเกิดชองวางในการพัฒนาแหลงน้ํา 
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชลประทาน และอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ 
กรมชลประทานถายโอนสิ่งกอสรางใหกับทองถิ่น ซึ่งงบประมาณของทองถิ่นไมสามารถ 
ที่จะไปแกไขได ปลอยใหทิ้งรางอยูนะครับ ตรงนี้เปนความเสียหายที่พี่นองเกษตรกรจะได
ใชประโยชนซึ่งงบซอมแซมมีเพียงเล็กนอย แตวาทองถิ่นไมสามารถที่จะไปดําเนินการได 
เพราะทองถิ่นนี้ใชงบประมาณของตัวเองในอํานาจหนาที่ของตัวเองแทบจะไมเพียงพอ 
อยูแลว ตองมาแบกรับภาระของเงินถายโอนของชลประทาน ---------------------------- 
 

- ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๙/๑ 
 
ผมไปปรึกษาเจาหนาที่ของชลประทานหลาย ๆ คร้ังแลววา เขาบอกตอนนี้กระจายอํานาจ
ไปแลว โครงการ ๕ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ไมสามารถดําเนินการได ตรงนี้ผมฝาก 
ทานกรรมาธิการถาปนี้ทําอะไรไมไดมากก็ฝากปหนานะครับ ถาเกิดวากรมชลประทาน 
เขามาชี้แจงขอใหวามีชองทางไหนบางที่โครงการระดับกลางจะไดรับการพัฒนา ชวงนี้ 
มันอยูสุญญากาศระหวางโครงการใหญกับโครงการเล็กซึ่งทองถิ่นทําได แตโครงการ
ขนาดกลางไมสามารถที่จะดําเนินการได  
  ผมฝากไปทางชลประทานอีกอยางหนึ่งครับวามีโครงการเมกะ โปรเจคท 
ที่จะเอาน้ําลําน้ําโขงมาผมคิดวางบประมาณเราไมเพียงพอ และยังไมสามารถที่วาจะเอา
เงินที่ไหนมาทําดวย จากที่ผมไดประชุมหรือวาไดหารือกันหลาย ๆ ทานนะครับวา  
ไดขอมูลมา น้ําที่ตกจากน้ําฝนเรารับน้ําไวแคไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ทุกวันนี้เราขาด 
แหลงน้ํา เราขาดที่กักเก็บน้ํา ไมใชขาดน้ํา  ตอนนี้ เราเก็บเขื่อนไวหลาย  ๆ  เขื่อน  
เราสามารถที่จะมีเขื่อนสํารองเล็กจากเขื่อนที่มีอยูแลวสามารถที่จะกักไวในลําน้ํา 
สามารถที่จะทําได  ทุกวันนี้แมน้ําโขง แมน้ําเจาพระยาก็ไหลลงทะเลหมด ถาเกิดวา 
เราเก็บกักไวในลําน้ําไมตองไปเอาลําน้ําสากลมา มันก็จะเปนประโยชนกับชาวบาน แลวที่
ผมปรับลดไปเมื่อกี้ ๕ เปอรเซ็นต ผมอยากจะไปดูที่กรมสงเสริมการเกษตรนะครับ  
ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรมีแผนกแผนงานการสรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร 
ตรงนี้ผมดูแลวเปนแผนงานเรงดวนของรัฐบาลที่แถลงไวเมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ นี้ 
นะครับ แตวารัฐบาลตั้งงบประมาณไวแค ๖๐ ลานบาท เพื่อที่จะประกันความเสี่ยง 
ใหเกษตรกร ซึ่งนอยมากนะครับ เกษตร พืชผลทางเกษตร ผลไมราคาตกต่ํา แตทานตั้ง
งบประมาณไวดูแลเรื่องนี้แค ๖๐ ลานบาท ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเราเปนประเทศที่เกษตรกร
มากที่สุดก็ตั้งงบประมาณ ผมอยากวาถามีงบประมาณสวนอื่นใหมาเพิ่มตรงที่ประกัน
ความเสี่ยงของพืชเกษตรกรนะครับ อยางไรสุดทายนี้ผมขอใหตั้งงบประมาณมาเพิ่ม
เพื่อให เกษตรกรมั่นใจวาเวลาสินคาตกต่ําจะได รับการดูแลจากรัฐบาลนะครับ  
ขอบคุณครับ 
 
 



 ๒๕๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๙/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปครับ ทานศุภชัย ศรีหลา และจะตอดวยทานวินัย เสนเนียม และทานพิมพภัทรา 
วิชัยกุล เชิญทานศุภชัยครับ 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย ทานประธาน 
ที่ เคารพครับ วันนี้ เปนวันที่ ๒ ที่สภาแหงนี้ไดทําหนาที่ที่ มีความสําคัญยิ่ง นั่นคือ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 
๒๕๕๒ ในวาระที่ ๒ ซึ่งเปนหนาที่ที่มีความสําคัญในฐานะที่เราเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร การปกปองผลประโยชนของพี่นองประชาชนเปนหัวใจของพวกเราทุกคน  
ทานประธานที่เคารพครับ ในการทําหนาที่ตรงนี้ยังสอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๖ 
และมาตรา  ๑๖๗  ที่บัญญัติไวบอกวา งบประมาณแผนดินนั้นสภาตองพิจารณา 
เปนพระราชบัญญัติ ในขณะเดียวกันมาตรา ๑๖๘ ก็เขียนไวเชนเดียวกันวา เราในฐานะ 
ที่ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองวิ เคราะหและพิจารณา  ------------------------- 
 

- ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๒๐/๑ 
 
ในขณะที่เราวิเคราะหและพิจารณาสภาแหงนี้เปนสภาที่มุงใหพวกเราใชปญญาและใช
เหตุผล ในขณะที่สภาแหงนี้มุงใหเราใชปญญาและใชเหตุผล อาจจะตรงขามกับผูที่ปฏิบัติ
หนาที่อีกสวนหนึ่ง คือ ทหารที่มุงใชกําลัง ผมมีความไมสบายใจเล็ก ๆ วาในขณะที่สภา
แหงนี้มุงใหใชปญญาและใชเหตุผล มีสมาชิกบางทานประสงคที่จะใหพวกเราใชกําลังใน
บางกรณี ขณะนี้มันเสมือนหนึ่งกลับหัวกลับหางกัน ทหารกลับใชสติปญญา เราบางกลุม
กลับอยากจะใหใชกําลังทานประธานที่ เคารพครับ ถาเผื่อวาเราทําหนาที่อยางนี้  
ผมมีความเห็นวาในการพิจารณางบประมาณในวาระที่ ๒ ขณะนี้ ถาเผื่อวาพวกเราไดทํา
หนาที่อยางสมบูรณความสมบูรณก็จะเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน โดยสวนตัวของกระผม
นั้ น  มาตรา  ๑๑  ซึ่ งพิ จารณางบประมาณของกระทรวง เกษตรและสหกรณ  
ผมแปรญัตติปรับลด ๕ เปอรเซ็นต ผมมีเหตุผลอยางนี้ครับทานประธานที่เคารพครับ 
กระผมไมเชื่อวา ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ กระผมไมเชื่อวา การจัดงบประมาณในครั้งนี้ 
ยึดหลักการกระจายงบประมาณดวยความเปนธรรมควบคูไปกับการพิจารณาลําดับ
ความสํ าคัญของปญหา  ที่ ก ระผมไม เ ชื่ ออย า งนั้ น  ผมมี เหตุ ผลอย า งนี้ ค รั บ  
จากการพิจารณาปรับลดของคณะกรรมาธิการซึ่งไดพิจารณาปรับลดไปแลวนั้น 
ปรับลดในสวนของกรมชลประทานไป  ๙๒๓ ลานบาท ทานประธานที่ เคารพครับ  
สวนที่ปรับลดไปนั้นมีโครงการที่มีความสําคัญยิ่งที่กระผมไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสและเปน
โครงการในความอนุเคราะหของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ นั่นก็คือโครงการ
จัดสรางระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําพีอาร (PR) ๓ ฝายอํานาจเจริญ เพื่อสงน้ําใหกับ
โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย เดิมที่จัดงบประมาณในสวนนี้ไว ๖๒.๗ ลานบาท 
ปรับลดลงไป ๒๑.๔ ลานบาท นั่นคือปรับลดลงไปเกือบ ๓๕ เปอรเซ็นต ทานประธานที่
เคารพครับ โครงการแหงนี้อยูที่จังหวัดอุบลราชธานี ลงทุนกอสรางไปหลายพันลานบาท 
ขณะนี้ถนนหนทางเรียบรอย ตัวอาคารเกือบสมบูรณในพื้นที่กวา ๑,๐๐๐ ไร พี่นองชาว
อีสานคาดหวังวาสถานที่สําคัญแหงนี้จะเสมือนหนึ่งศูนยศิลปาชีพบางไทร แตจําลองศูนย
ศิลปะชีพบางไทรเปนศูนยศิลปาชีพในมิติของคนอีสาน นั่นเรามุงหวังในอนาคตวาจะเปน
แหลงฝกปรือฝมือใหชาวอีสานมีฝไมลายมือในการผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป แตกระผมไมม่ันใจวาทานใชหลักเกณฑใดในการตัด 



 ๒๕๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๒๐/๒ 
 
ลดงบประมาณสวนนี้ไป ผมจึงไดเรียนในเบื้องตนวาผมไมเชื่อม่ันวาทานจะจัดสรร
งบประมาณดวยความเปนธรรมทานประธานที่เคารพครับ ถาเผื่อวาพิจารณาจากเอกสาร
เลมสีเขียวซึ่งเปนรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณเลมที่ ๔ ถาเผื่อทานกรรมาธิการจะกรุณาเปดไปดูในสวนของกรมชลประทาน 
ทานประธานครับ หนา ๘ - ๑ ครับ กรมชลประทานจัดสรรเพิ่อมา ๕๒๒ ลานบาท  
ทานประธานที่ เคารพครับ  ๕๒๒  ลานบาทนี้ เปนการจัด เพิ่มขึ้ นมาหลั งจากที่ 
ตัดงบประมาณไปแลว  การตั้งเพิ่มในสวนนี้ผมรวมตัวเลขดู  เปนตัวเลขที่จัดสรร
งบประมาณใหกับพี่นองชาวอีสานเพียง ๘๐ ลานบาทเทานั้น ผมจําลองตัวเลขนะครับ 
ผมไมไดพูดถึงการจัดงบประมาณโดยภาพรวมของกรมชลประทานทั้งหมด ผมจําลอง
ตัวเลขเฉพาะในสวนของการตั้งเพิ่มเทานั้นถาเผื่อวา ๕๐๐ กวาลานบาท จัดใหกับ 
ชาวอีสาน ๘๐ ลานบาท ทานครับ เพียงโครงการเดียวครับที่จัดเขาไปใหกับการปองกัน
ตลิ่งในพื้นที่อําเภอเมือง ๒ แหง ของจังหวัดอางทอง ไมรูวามีความสําคัญอยางไรครับ  
ก็ปาเขาไป ๘๑ ลานบาทแลวครับ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๒๑/๑ 
 
แลวอยางนี้จะใหผมเชื่อม่ันไดอยางไรวาทานจัดงบประมาณดวยความเปนธรรมและ
สอดคลองกับความตองการของพี่นองประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมจึงขอให
คณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณาใหความเปนธรรมเรื่องน้ําสําหรับคนอีสาน เร่ืองน้ํา
สําหรับพี่นองประชาชนของกระผม ๓๕ จังหวัด ไดรับการดูแลเปนพิเศษ เพราะระบบ
ชลประทานดีเหลือเกิน วันนี้มติ ครม. ซื้อขาวนาปรัง ๓๕ จังหวัด นั้นไมมีแมแตจังหวัด
เดียวที่มีโอกาสทํานา ๒ ครั้ง แลวอยูในพื้นที่ภาคอีสานครับ ทานประธานที่เคารพ  
ขอความกรุณาทานอีกครั้งหนึ่ง ขอใหคณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณาใหความ 
เปนธรรมเรื่องน้ําสําหรับคนอีสาน และใหคําอธิบายในประเด็นตาง ๆ ที่กระผมไดนําเรียน
ตอที่ประชุม ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปครับ ทานวินัย เสนเนียม ครับ 
  นายวินัย เสนเนียม (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขออนุญาต 
ที่จะสลับกับคุณพิมพภัทรา วิชัยกุล ครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ  
  นางสาวพิมพภัทรา  วิ ชั ยกุ ล  (นครศรี ธ รรมราช )  :  กราบเรี ยน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ดิฉันไดขอสงวนคําแปรญัตติเพื่อปรับลด
งบประมาณในมาตรา ๑๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหความสนใจในภารกิจของ
กรมประมงมากเปนพิเศษ ครั้งนี้คะ กรมประมงไดตั้งงบประมาณไวจํานวนกวา ๓,๑๐๐ 
ลานบาท เหตุผลในการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องดวยจากสาเหตุที่ดิฉันเห็น 
การทํางานของกรมประมงไมสามารถแกไขปญหาของพี่นองชาวประมงได ที่ตองพูด 
แบบนี้ก็เพราะวายังคงมีพี่นองชาวประมงเปนจํานวนมากที่ยังคอยรอรับผลประโยชน 
จากการจัดสรรงบประมาณของกรมประมงกวา  ๒๓  จังหวัด  ทานทราบไหมคะ 
วาการจัดสรรงบประมาณของกรมประมงในครั้งนี้ในปที่ผานมามันทําใหเห็นวาไมสามารถ 
นํางบประมาณไปแกไขปญหาของชาวประมงได เพราะวันนี้พี่นองชาวประมงยังคงไดรับ 



 ๒๖๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๒๑/๒ 
 
ปญหาที่เคยประสบแบบเดิม ๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา ที่ซ้ํารายคะ ปญหาที่เขาเคยพบเคยประสบ
ตอนนี้ไดทวีความรุนแรงจากปญหากลายเปนวิกฤตการณชาวประมงไปเรียบรอยแลวคะ 
นาเสียดายนะคะ ที่กรมประมงตองไดรับงบประมาณในครั้งนี้ไปใชเพื่อพัฒนาพี่นอง
ชาวประมง แตกลับกลายเปนสรางปญหาเพิ่มขึ้นใหพี่นองชาวประมง วิกฤตการณที่ดิฉัน
ไดกลาวเอยถึงในขางตนนั้นมีทั้งหมด  ๓ ประการ  ดวยกันคะ  ประการแรก  ก็คือ
วิกฤตการณของตนทุนในการผลิต ไมวาจะเปนราคาสินคา ราคาน้ํามัน หรือแมแตราคา
วัสดุอุปกรณที่เปนตนทุนในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาของน้ํามันคะ เราปฏิเสธ
ไมไดนะคะวาเมื่อปลายปที่ผานมากับปนี้ขณะนี้ราคาน้ํามันสูงขึ้นกวาเทาตัว ทานทราบ
ไหมคะ ราคาน้ํามันมันหมายถึงตนทุนการผลิตของพี่นองชาวประมงกวา ๙๐ เปอรเซ็นต 
ราคาน้ํามันสูงขึ้น ตนทุนสูงขึ้น แตผลที่พี่นองชาวประมงกลับไดรับก็คือราคาสินคาของ 
พี่นองชาวประมงสูงขึ้นไมถึงรอยละ ๕๐ คะ ดวยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ ตนทุนสูงขึ้น 
แตเขากลับขายสินคาในราคาที่สูงขึ้นไมถึงครึ่งของราคาตนทุน เขาตองแบกรับกับปญหา
สภาวะที่ขาดทุน ทําไมคะ ทําไมสินคาราคาเกษตรอยางอื่นถึงมีการประกันสินคา  
แตทําไมทานไมเคยเหลียวแลสินคาประเภทประมงใหไดรับการประกันสินคาดวยคะ 
วิกฤตการณที่สําคัญคะทาน ก็คือวิกฤตการณของการบริหารจัดการที่มุงเนนที่จะ
ตอบสนองผลประโยชนของคนภายในกรมประมง ไมไดมุงเนนคนที่ไดรับผลประโยชนกค็อื
พี่นองชาวประมงอยางแทจริง ขาดคุณภาพในการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ 
ในสภาวะที่ไมพรอม ไมมีการบูรณาการ ไมมองไปขางหนา ไมนําปญหาที่เกิดมาเปน
บทเรียน ที่สําคัญคะ ไมนําพาใด ๆ ทั้งสิ้น คนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คือพี่นอง
ชาวประมงที่เขาเฝารอคอยการแกปญหาของคนภายในกรมประมงเอง ดิฉันไมเขาใจ 
นะคะวาทางกรมประมงเคยตั้งวิสัยทัศนเอาไวที่จะมุงไปเปนผูนําทางการประมง 
อยางยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูดีมีสุขของพี่นองประชาชน จะอยูดีมีสุขไดอยางไร  
ในเมื่อตอนนี้เขาแทบสิ้นจากอาชีพประมงไปแลว ------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๒/๑ 
 



 ๒๖๒ 
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ดิฉันขอยกตัวอยางคะ ถึงการแกไขที่ไมไดรับการแกไขมาอยางตอเนื่องและยาวนาน 
ก็คือเรื่องของกรณีเรือคราดหอยลาย ในพื้นที่ของดิฉันตั้งแตอําเภอขนอมจนถึงอําเภอ 
ทาศาลา ในอําเภอขนอมกวา ๔ หมูบาน บานบางโหนด บานบางแพง บานชุมชนมุสลิม 
และที่สําคัญก็คือบานทามวง เลยไปถึงอําเภอทาศาลาคะ ตั้งแตหาดสระบัว บานหนาทับ 
จนถึงบานนายทุง พี่นองชาวประมงกวา ๓,๐๐๐ ราย กวา ๓,๐๐๐ ครัวเรือนตองไดรับ
ผลกระทบจากการที่เรือคราดหอยลายไปนําความเสียหายใหกับพี่นองชาวประมง 
เรือคราดหอยลายมันก็เหมือนการไถนาบนดินนะคะทาน คราดหอยลายแตละครั้งทําให
อวนของพี่นองชาวประมงเสียหายกวา ๘๐๐  ผืน  คิดเปนคาเสียหายตอครั้งกวา  
๕ แสนบาท แตผลที่ชาวประมงกลุมหนึ่งไดรับจากการคราดหอยลายนั่นก็คือไดรับจาก
การขายหอยลายแตละครั้งก็คือ ๔ แสนบาท ๔ แสนบาทของคนเพียงกลุมเดียวกลับทํา
ความเสียหายกวา ๕ แสนบาทกับพี่นองชาวประมงกวา ๓,๐๐๐ ครัวเรือน คุมกันไหมคะ 
ปญหานี้เปนมาอยางตอเนื่องและยาวนานซ้ําแลวซ้ําเลาทุก ๆ ป ปหนึ่งไมต่ํากวา ๓ เดือน 
เวลาที่พี่นองชาวประมงเดือดรอน ขอความชวยเหลือจากเรือตรวจการประมงคะ เขา 
โทรไปไดรับคําตอบจากเรือตรวจการบอกวาน้ํามันหมด ดิฉันไมเขาใจวาคนในกรมประมง
จัดสรรงบประมาณไปถึงหนวยงานนี้ไมเพียงพอ หรือวาพี่นองประชาชนโทรไปชาคะ  
ชาไป ถาโทรไปกอนหนานี้สักชั่วโมง ๒ ชั่วโมงอาจจะไดรับการชวยเหลืออยางปจจุบัน 
ทันดวน สิ่งตาง ๆ ที่ดิฉันไดกลาวมาขางตนมันสงผลความเสียหาย ไมวาจะเปนธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียง สงความเสียหายไปยังพี่นองประชาชนที่อยูใกลเคียง ที่สําคัญ
ที่สุดคะ สภาวะจิตใจของพี่นองประชาชน ณ ตอนนี้เขาตองอยูในสภาวะที่ตื่นกลัว
ตลอดเวลา เมื่อถึงเดือนเจ็ด เดือนแปด เขาตองมาคอยระวังคะ ตองมาคอยจับกลุมกันเอง
โดยอาศัยผูนําชุมชน ไมวาจะเปนผูใหญบาน กํานัน หรือแมแตนายกองคการบริหาร 
สวนตําบล เขาตองใชวิธีการที่เรียกวาใชวิธีของโจรเพื่อกําจัดโจรที่เรียกวา เรือคราดหอย 
เขาตองเฝาคอยระวังคะทาน ดวยสาเหตุตาง ๆ ที่ดิฉันไดกลาวมาขางตน ดิฉันจึง 
มีความรูสึกวาการจัดสรรงบประมาณใหกรมประมงปแลวปเลา คร้ังแลวครั้งเลา  
กวา ๓,๑๐๐ ลานบาท ไมไดมีผลประโยชนที่ชัดเจน ที่ชาวประมงจะไดรับคะ เพราะ
ปญหายังคงเกิดขึ้นซ้ํา ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ระยะเวลาเดิม แตกรมประมงก็ยังไมได 



 ๒๖๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๒๒/๒ 
 
แกไขใหเหมือนเดิมคะ ดิฉันขอปรับลดงบประมาณในสวนของกรมประมงลงรอยละ ๑๐ 
ขอบพระคุณคะ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากมีทานผูอภิปรายเสนอขออภิปรายมากนะครับ แลวก็มีหลาย
พรรค ผมจะพยายามสลับนะครับ แตเนื่องจากไดอานชื่อทานวินัยไปแลวนะครับ ก็เชิญ 
ทานวินัย เสนเนียม เสร็จแลวจากนั้นก็จะเปนทานไพจิต ศรีวรขาน เชิญทานวินัยครับ 
  นายวินัย เสนเนียม (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายวินัย เสนเนียม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย  
ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวางบประมาณป ๒๕๕๒ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับ ๖๙,๖๗๐ ลานบาทเศษ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดมอบหมายตั้งคณะกรรมาธิการไดไปติดตามเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ไดใหขอสังเกตไปหลาย ๆ เร่ืองในวาระที่ ๑ วันนี้พิจารณาในวาระที่ ๒ กระผมไดดูเอกสาร
ที่ส งมาให ในวาระที่  ๒  แลวกลับปรากฏวาการพิจารณานั้นยั ง ไมดี เท าที่ ควร 
ครับทานประธาน งบประมาณมีอยางจํากัด ตองจัดสรรตามความเปนจริง และก็ตาม
ความเปนธรรม หรือตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเปนหลัก ผมดูแลวกรรมาธิการก็ไม
สามารถทําอะไรไดมาก และเห็นตัวเลขที่ไดไปปรับลดทุกกระทรวง แลวเอามาแปรเพิ่ม 
กลับสรางความสงสัยขึ้นไปอีกดวยซ้ําไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมมีเวลา 
จํากัดอยู อยากจะเรียนทานประธานวาในนโยบาย ซึ่งเราทราบกันอยูแลว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดหาแหลงน้ํา ผมอยากจะมุงเนนไปที่กรมชลประทาน -------------------------- 
 

- ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๓/๑ 
 
กรมชลประทานดูอยางไรมันก็ไมเปนธรรมอยูดี ดูอยางไรก็เปนนโยบายวิ่งไลตามในการ
แกปญหาอยูดี และหลายปที่ผานมาก็เปนอยางนี้ครับ โดยเฉพาะ ๔ – ๕ ป เราจะเห็น
ชัดเจนมาก นโยบายงบประมาณไปกระจุกนโยบายตามความตองการ สิ่งเหลานี้เกิดขึ้น
มากทีเดียว ที่ผมพูดอยางนี้เพราะวากรมชลประทานไดไปกอสรางในโครงการหลาย ๆ 
โครงการคางเอาไวและก็ไมไดทําอยางตอเนื่อง คลองสงน้ําระบบชลประทานขุดเอาไว 
ทําเอาไว ๘๐๐ เมตร แลวก็ไมไดทําตอแปลวาอะไรครับ ทานประธาน แยกจากคลองสายใหญ
ไปคลองสายเล็ก คลองซอย ปรากฏวาแทนที่ราษฎรจะไดใชน้ําอยางไมตองลงทุนเพิ่มเติม
ที่จะไปซื้อน้ํามันมาใชเครื่องสูบน้ําเล็กเขานาตองลงทุนเพิ่มเติม สิ่งเหลานี้พูดกันอยู
ตลอดเวลา ถนนคันคลองชลประทานเขาของบประมาณมาเพื่อที่จะไปปรับปรุง ซึ่งได
งบประมาณ ๑๐ ปก็แลว ผมก็พูดในสภาแหงนี้จึงไดงบประมาณไป ๑๐ ปมาแลวก็ไม 
ไดรับการปรับปรุง ทานประธานครับ โครงการกั้นน้ํากระแสสินธุยกตัวอยางเปนรูปธรรมที่
ทาน พลเอก เปรม ไดดําริไวเพื่อที่จะชวยเกษตรกรในอําเภอกระแสสินธุที่จังหวัดสงขลา 
ทําเอาไวไมครบวงจร ลงทุนไป ๕๐๐ – ๖๐๐ ลานบาท แลวก็ทิ้งชวงคาราคาซังไว
กลายเปนคันกั้นน้ําไมใหไหลลงสูทะเลสาบ แทนที่จะปองกันน้ําทะเลสาบเขามาทวมไรนา
ของราษฎรเวลาฝนตก อยางนี้เปนตน โครงการทะเลสาบสงขลาก็เชนเดียวกันเดิมเปน 
โครงการบูรณาการที่ไดตั้งเอาไว ปรากฏวาเมื่อมาดูงบประมาณในปจจุบันไมไดรับ 
การดูแลติดตามเอาใจใสเทาที่ควร งบมันหายไปไหน กระจายอยูหลาย ๆ กระทรวง เขาไป
ดูในรายละเอียดติดอยูที่คณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งเปนองคกรเปน
หนวยที่เทอะทะมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผมไดพูดคุยเรื่องนี้กับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณวาตองปรับปรุง เพราะมิฉะนั้นแลวกรมทั้งหลายที่ไดรับ
ภารกิจไปดูแลจังหวัดทั้งหลายหรือลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รอบ ๆ ทะเลสาบไมไดรับการ
แกไข เชน เมื่อป พุทธศักราช ๒๕๔๘ น้ําทวมขังอยู ๓ เดือน รอบ ๆ ทะเลสาบ ในเขตเมือง
ก็หายไป แตเขตพื้นที่ไรนาของเกษตรกร ผมบอกเกษตรกรวาทวมปนี้เราจะจนไป ๓ ป 
แลวก็เปนความจริงครับทานประธาน จากวันนั้นถึงวันนี้ราษฎรตรงนั้นยังตองฟนฟู 
เร่ืองของน้ําทวมอยู กรมชลประทานไมสามารถที่จะไปขุดระบายน้ําวางแผนในระยะยาว 
เพราะวาติดอยูที่คณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ จึงไมทราบวาคณะกรรมาธิการ 



 ๒๖๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๓/๒ 
 
ไดพูดคุยกันเรื่องนี้มากนอยแคไหน เพราะวาลุมน้ํากวางเทาเดิมแตมันตื้นเขิน ตะกอนหนา
ดินลงไปทับถม ฝนตกปริมาณเทาเดิม ทานประธานครับ ไหลลงสูอาวไทยไมไดมันก็ทวมลนบา
ลงมารอบ ๆ ทะเลสาบ นั่นประการสําคัญ เพราะฉะนั้นอยากเรียนวาในสวนของการจัด 
งบเพิ่มเติม ทานประธานครับ แปรเพิ่มมา ๕๒๒ ลานบาท ผมเรียนแลววาดูอยางไรมันก็
แปลกประหลาด ผมไปดูรายละเอียดปรากฏวา ๑๐ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ๑๐ ลานบาท  
ในโครงการที่ไมผูกพันอยางนี้เปนตน หรือโครงการอื่น ๆ ที่ไมไดทํามาในชั้นวาระที่ ๑  
แตมีเพิ่มเขามา อยางนี้ก็นาแปลกประหลาดใจวามีการแทรกแซงในการจัดตั้งงบประมาณ 
ทานประธานครับ สิ่งที่หนวยงานเขาขอมันไมได แตกลับไดในสิ่งที่เขาไมเคยขอ และลง 
ในพื้นที่เดิมครับ ขอมาตามระบบงบประมาณปกติ จากหนวยปฏิบัติมาถึงกรมมันก็
หายไปหรือมาถึงสํานักงบประมาณมาหายไป มาถึงสภามันหายไป อยางนี้เปนตน มาดู
แลวในสิ่งที่ใหไปในเรื่องของการแปรเพิ่มไมมีความจําเปนเรงดวนอะไรเลย และหนวยงาน
ก็ไมไดรับทราบ อยู ๆ ก็มีตัวเลขโผลเขามา แตสิ่งที่เขาขอนี่ไมได ภารกิจเหลานี้ผมคิดวา
ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะจังหวัดสงขลาของผม สิ่งเหลานี้นาจะเกิดขึ้นในหลาย ๆ จังหวัด 
ในหลาย ๆ พื้นที่ เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธานวากรมชลประทานในหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรฯ นอกจากนั้นหนวยงานอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ อีกหลายกรม 
ในภารกิจ ๑๔ กรม ไดรับงบประมาณไป ทานประธานครับ ผมหมดเวลา ขออนุญาตที่จะ
สรุปอยางนี้วาในการจัดสรรงบประมาณใหกับภาคใตในสมัยที่ผานมา เราไมสามารถทํา
อะไรได ไดรับงบประมาณไมมีความเปนธรรม ---------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๔/๑ 
 
ในสมัยทาน พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ทานเลขาธิการพรรคประชาธิปตยพรอมดวย
สมาชิกพรรคไดลงชื่อกันบอกวา ในการจัดงบประมาณนั้นขอใหพิจารณาใหความ 
เปนธรรมกับภาคใตดวย กลับมาปนี้พอมาดู กลับมาเหมือนเดิมอีกครับทานประธาน 
เพราะฉะนั้นการเก็บภาษีมาปนี้ เราตั้งงบประมาณผมเรียนแลววาเราไดนอยแลว  
ประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉินเมื่อ ๒ – ๓ วันที่ผานมา หนักเขาไปอีกครับ แทนที่จะได
รายไดจากนักทองเที่ยว จากการคาขาย จากการทําธุรกิจ ทําใหเราไดรับงบประมาณ 
ในการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศจะลดลงอีกครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานไพจิต ศรีวรขานครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต 
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พลังประชาชน ทานประธานครับ 
กระทรวงเกษตรฯ เปนกระทรวงใหญ กระผมไดสงวนคําแปรญัตติไว เพื่อใหมีผลในการ
พิจารณางบประมาณที่จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ผมขอปรับลดกรมชลประทาน
ซึ่งเปนกรมใหญ  มีงบประมาณ  ๓๕ ,๖๐๐  ลานบาท  ขอปรับลด  ๕๐๐  ลานบาท  
กรมวิชาการเกษตร ๑๐๐ ลานบาท กรมปศุสัตว ๑๐๐ ลานบาท กรมการขาวซึ่งเปนที่ 
ผลิตพันธุขาวสําหรับอาชีพหลัก ๕๐ ลานบาท และสํานักงานปฏิรูปที่ดินอีก ๕๐ ลานบาท 
ผมเขาใจวาเวลาที่ใหผมนี่นาจะพูดไมไดทั้งหมดนะครับ ตองขออนุญาตทานประธานวา
วันนี้พี่นองประชาชนที่เลี้ยงวัว มีปญหาเรื่องราคาวัว การยกเลิกโครงการโคลานตัวของ
รัฐบาลชุดที่แลว ทั้ง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลชุดกอน แลวก็พี่นองประชาชนก็เขารวม
โครงการ วันนี้เขาเปนหนี้เปนสิน รัฐบาลไมสนใจ ไมเอาใจใสตอการเลี้ยงสัตว กรมปศุสัตว
ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลจัดการการผลิตพันธุพืช พันธุสัตว แลวก็เร่ืองราคา วันนี้ไมได 
สนใจใสใจที่จะแกไขปญหา ทานประธานครับ เมื่อกอนวัวราคาตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๐ บาท วันนี้ ๓,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาทครับ แลวจะปลอยเงินใหกรมปศุสัตว 
เอาไปใชแบบขาดความรับผิดชอบ ผมฝากเร่ืองนี้วากรรมาธิการไดเขาใจปญหานี้ไหม  
ผมไมทราบวามีใครเลี้ยงวัวหรือเปลา แลวไดไปคลุกคลีกับภาคเกษตร แลวเขาตอบ 
ทานวาอยางไรเรื่องนี้ ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมเขามีสํานักงานที่สงเสริม 



 ๒๖๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๔/๒ 
 
การเลี้ยงโคเนื้อ เขาไมมีโรงฆาที่ทันสมัย หองเย็นไมพอ อะไรหลายอยางเหลานี้นะครับ 
เขาทําการผลิตการตลาดที่ไดชื่อเสียงมา ถามวากรรมาธิการไดเขาไปรูเร่ืองปญหา 
เหลานี้ไหมที่จะแกไขในภาคของอาชีพของประชาชน ทานประธานครับ ผมจะขออนุญาต
เขาที่กรมชลประทาน ๓๕,๐๐๐ ลานบาทนี่ผมไมไดสนใจนะครับ ถาหากจะใชเงินทุกบาท
ทุกสตางคใหเปนประโยชนกับพี่นองโดยทั่วถึง ผมทําเรื่องเพื่อที่จะใหขอทางกระทรวง
เกษตรฯ กรมชลประทานไดดูแลแกปญหาประชาชนกวา ๒๐ เร่ือง ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ 
ก็จะถามผมวา วันนี้มีเร่ืองอะไร เวลาเขามาสภา ผมสนใจวามันเปนความเปนความตาย
ของประชาชน ทานปรับลดลงนอยผมไมวาอะไรนะครับ แปลวาปรับลดลงนอยก็คือ
ประโยชนยังเปนของประชาชนอยู แตวาการที่ทานเอาเงินที่ปรับลดแลวไปใสในพื้นที่ 
ที่ใหคุณใหโทษตอผูแทนราษฎรที่เปนกรรมาธิการ เปนเรื่องที่เจ็บปวด ผมไมอยากพูด 
เพราะตัวเองก็เปน ส.ส. ที่เปนภาครัฐบาล แตวาโดยประเพณีปฏิบัติของกรรมาธิการ 
ไมเคยมีนะครับ ทานประธานครับ ทานก็คงจะทราบ ทานรองผู อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ทานบัณฑูรซึ่งนั่งอยูตรงนี้ก็ทราบวามีการปฏิบัติอยางนี้นะครับ ทานประธาน
ครับ สมุดเลมเขียวนี่พูดกันตรง ๆ เงิน ๕๒๒ ลานบาท ไดใสลงในพื้นที่ของกรรมาธิการ
งบประมาณ เกือบทั้งหมดนะครับ ผมจะใหรายละเอียดเปนอัน ๆ ก็ไดนะครับ ถาไมแกไข 
แลวฝากดวยวาขัดรัฐธรรมนูญดวยตรงนี้ ผมจะยกตัวอยางนะครับ รายการที่ ๔ ทํานบ 
ปดกั้นลําน้ํามูล ตําบลหนองแกว อําเภอกันทรารมย โครงการชลประทานศรีสะเกษ  
๑ แหง ๒๕ ลานบาท อันนี้ถามดูวา ทานอยาตอบผมนะวาเปนเรื่องของรัฐมนตรี เปนเรื่อง
มติคณะรัฐมนตรี ถาตอบไปตอบนักเรียน แตอยาตอบผูแทนหลายสมัยอยางผม  
มันตองมีที่มาที่ไป-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๕/๑ 
 
 
 
 



 ๒๖๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๒๕/๑ 
 
คลองระบายน้ําจังหวัดรอยเอ็ด ๒ งาน ก็มีกรรมาธิการจังหวัดรอยเอ็ดอีก ศรีสะเกษก็มี
กรรมาธิการศรีสะเกษ สงขลาหนักเลยครับทาน ลําดับที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๐ สงขลา 
อะไรหนักหนา  ผมจะใหรายชื่อทานกรรมาธิการนี้กับทานประธานดวยถาหาก 
ไมมีการแกไข ทานประธานครับ ที่หนัก ๆ ก็คือหนาที่ ๒ ของจังหวัดอุบลราชธานี  
๓ – ๔ รายการเลย ผิดรัฐธรรมนูญโดยชัดแจง ผมวาอยาทําเลยครับ สภาเราตอง 
รักษาเกียรติและชื่อเสียงของเรา ตามฐานานุรูปที่ไดรับมอบหมายไปจากสภา ผมเชื่อวา 
สิ่งเหลานี้เรามีเกียรติ แลวก็ไมอยากใหเกิดขึ้น จังหวัดอื่น ๆ มีเยอะแยะครับ แลวอันนี้ 
จะไปหลอกหลอนอยูที่งบจังหวัดอีก ก็จะอยูในจังหวัดของชลประทานใกลเคียงกัน  
ผมเสนอวาเงินที่ ๕๕๒ ลานบาทนี้อยาเพิ่มเลย ทานประธานครับ ปรับออกเสีย แลวก็ 
คืนใหเปนสวนลดของงบประมาณ เพราะวันนี้ภาครัฐมันไมพออยูแลว กูแลวกู อีก  
๒ แสน ๓ แสนลานบาท เราก็กูใหนอยลง อยางนอยผมก็ทําหนาที่สะทอนไปวาวิธีอยางนี้
ผมก็ใหปรับลดออก จะลดลงมาที่ทานปรับไป ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ก็เอาตัวนี้ออก  
อยางนอยก็ ๕๒๒ ลานบาท ผมเสนอหลาย ๆ โครงการเปนเรื่องของงบปกติ แปรญัตติ 
มาเหมือนกัน ๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ ลานบาทครับทานประธาน แตมันไมใชกรรมาธิการ
งบประมาณ มันก็เลยไมได อันนี้เปนเรื่องปกติ แตวาเขาไมใหทํา เดิมไมมีหรือครับ  
ถาจะแปรเพิ่มแปรอะไร ถาเปนองครวมในการสงเสริม ในการวิจัย ในการสงเสริมอยางอื่น 
ไมมีเรื่องพื้นที่เลย แตคราวนี้เต็มทั้งเลมเขียวนี้ ทานรองฯ บัณฑูรชวยดูดวย ผมวาถาใหผม 
อภิปรายแตละกระทรวงก็จะมีเร่ืองเหลานี้เขามา ผมฝากวาใหแกไข แลวผมฝากเรื่องนี้ 
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาดวย ใหตรวจสอบใหดวย อะไรที่มันผิดอยาทํา ผมก็หวังวาจะทําให
เกิดความรอบคอบแลวก็ถูกตองตามขอบังคบัของสภา ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญคุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม  เวชกามา  (สกลนคร)   :  ทานประธานที่ เคารพ  กระผม  
นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานครับ ผมเปนผูหนึ่งที่ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ  
ตามมาตรา ๑๑ เปนจํานวน ๑๐ เปอรเซ็นต ความจริงผมเองไมอยากปรับลดหรอกครับ  



 ๒๖๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๒๕/๒ 
 
เพราะวากระทรวงเกษตรฯ  เปนกระทรวงที่อยู ใกลชิด  ดูแลปญหาปากทองของ 
พี่นองประชาชนทั้งประเทศ แตผมดูจากรายละเอียดของกรรมาธิการที่ตั้งงบประมาณ 
ซึ่งรางเรียบรอยแลวนี้ ปรากฏวาเปนงบที่เกี่ยวกับแหลงน้ําจริง ๆ แค ๗๐๐ กวาลานบาท 
ไปตั้งใหงบประมาณของอบรม ๓๐๐ กวาลานบาท ทําไมอะไรนักหนา สกลนครบานผม
ภาคอีสานปญหาที่ยิ่งใหญที่สุดก็คือปญหาเรื่องแหลงน้ํา ผมเองเปนกรรมาธิการวิสามัญ
แกปญหาเรื่องน้ํา หลายครั้งที่พูดในคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องน้ํา วาปญหาใหญ 
ก็คือน้ํา หลายคน ผมเปนอนุฯ ดวย เกี่ยวกับปญหาเรื่องน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ก็นําเสนอเรื่องนี้ใหรัฐบาลไปแลววามันมีปญหาตรงนี้ตองแกอยางนี้ ปญหา 
เร่ืองน้ําเปนเรื่องใหญ ทวมแลวก็แลงในขณะเดียวกันดวย ฤดูฝนก็ทวม พอแลงก็แลง 
ไปเลย ซึ่งปหนึ่งใชงบเปนหลายรอยลานบาทที่มาแกปญหาเรื่องนี้ ผมเองขอตั้งขอสังเกต
เฉพาะกรมประมงกับกรมชลประทาน ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลใกลชิดกับเร่ืองน้ําที่สุด  
กรมชลประทานเองปนี้ ๓๕,๐๐๐ กวาลานบาท  ตั้งไว แตปรากฏวาสกลนครเอง  
ซึ่งหลาย ๆ หนแลว------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๖/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๒๖/๑ 
 
ซึ่งทานเสนาะ ประธานกรรมาธิการวิสามัญบอกวาสกลนครคือหนองหานซึ่งเปน
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในภาคอีสานมีพื้นที่น้ํา ๗๐,๐๐๐ กวาพันไร ทานประธานครับ
ปรากฏวากรมชลประทานเองซึ่งดูแลอยู ปนี้ไมมีงบประมาณลงหนองหานแมแตบาทเดียว 
ผมดูในรายละเอียดแลวบาทเดียวก็ไมมีครับทานประธานครับ ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้เมื่อทาน
เสนาะ ไดนําเรื่องนี้ไปเสนอตอทานนายกรัฐมนตรี ทานสมัคร สุนทรเวช ก็บอกวาหนองหาน 
สกลนครตองตั้งงบไปพัฒนา ทานบอกวาเมื่อสมัยทานเปนรัฐมนตรีมหาดไทย เปน ๑๐ ป
มาแลว ไปตรวจพบวาหนองหานตื้นเขินประมาณ ๒ เมตร จากการที่เอาไมไผปกลงไปดู
ทานบอก ฉะนั้นตองดูด แตปรากฏวาผมก็แปลกใจวา ณ วันนี้ หนองหานงบประมาณปนี้
ไมมีสักบาท  ในขณะเดียวกันไปโผลที่หนองหาน  อุดรธานี ๑,๐๐๐ ลานบาทครับ 
ทานประธานครับ อันนี้ผมฝากใหกรรมาธิการฝากใหหนวยงานที่รับผิดชอบวาอะไรมัน
เกิดขึ้นครับ อันนี้คือทางกรมชลประทาน ผมจึงบอกวาหนองหานในสวนหนึ่งมันหลาย
เจาของ กรมประมงเขาดูแลเรื่องพันธุสัตวน้ํา ปลาน้ําจืด ก็ไมมีงบที่มาพัฒนาเหมือนกันมี
แตงบที่ไปพัฒนาคนที่จัดการอบรม ผมจึงบอกวางบทั้งกระทรวงเกษตร งบที่ลงทุน
เกี่ยวกับแหลงน้ํามี ๗๐๐ กวาลานบาท เทานั้นครับทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันเปนงบ 
จัดฝกอบรม ๓๐๐ กวาลานบาท อะไรกันนักกันหนาครับ ทานประธานครับ สกลนคร 
ผมยังแปลกใจจนเดี๋ยวนี้วาเขาทําอะไรหนองหานซึ่งนําเสนอหลายเที่ยว แมในกรรมาธิการ
วิสามัญเชิญทานอธิบดีกรมประมงก็เชิญมา อธิบดีกรมชลประทานก็เชิญมา แลวก็
นําเสนอเรื่องนี้วาหนองหาน สกลนคร ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ใหญที่สุดในภาคอีสาน พื้นที่น้ําถึง 
๗๖,๐๐๐ ไร ทําไมถึงไมไดรับการเหลียวแลผมกําลังแปลกใจอยูหลาย ๆ ดานครับ 
คณะกรรมาธิการเองก็นําเสนอเปนหลักอยู เพราะถึงนายกรัฐมนตรีถึงทําเนียบวันนั้นไป
พบก็วาเรื่องหนองหานเปนหลัก หนองหาน สกลนคร เพราะวาหลังจากที่ผันน้ํางึมเขามา
ขามลอดน้ําโขงเขามาหนองหาน สกลนคร เปนอีกที่หนึ่งที่เปนแหลงพักน้ําในโซนทางนี้  
ในลุมน้ําชี น้ํามูลครับ ซึ่งเปนพักหลังจากที่เขื่อนที่ขอนแกนแตก็แปลกวาวันนี้ผมดูใน
งบประมาณนั่นแหละถึงวามันไมมีสักบาทเดียว จึงฝากทานประธานเรียนถามถึง
หนวยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงเกษตรฯ ทางมหาดไทยดวยวาเรื่องนี้มันเปนอยางไร  
ขอฝากใหกรรมาธิการทานไดตรวจสอบอยางชัดเจนวาปญหามันเกิดขึ้นที่มุมไหนจากที่ 



 ๒๗๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๒๖/๒ 
 
สกลนครเองขอมาตลอด หลายปมานี้หนองหานไมไดรับการพัฒนาเลยทานประธานครับ 
ทานไปดูไดเลย เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวากระทรวงเกษตรฯ อันนี้ผมตัด ๑๐ เปอรเซ็นต 
ดวยเหตุผลวาจากที่ตรวจสอบนี้ผมเห็นวามันนาจะ จริง ๆ ผมไมอยากตัด ไมไดเสนอตัดเลย 
เพราะวามันเปนปญหาที่ไมพออยูแลวอยางไรก็ไมพอเงินไปพัฒนาเรื่องน้ํา น้ําเปนปญหา
ใหญ มันไมพอเงินตองลงทุนมากกวานี้ ตองสรางคลองไสไก คลองอะไรวุนวายแตวาถึง
อยางไรก็ตามในเรื่องแหลงน้ําที่มันมีอยูแลวนาจะพัฒนานาจะทําใหมันมีที่แหลงน้ําเก็บ
กักน้ํามากขึ้น ฝนตกลงมาสกลนครตามสถิติกรมอุตุฯ น้ําฝนมีปริมาณมากกวาทุกจังหวัด
ในประเทศไทยดานตอนบนนี่ครับ แตวาน้ําไมไดรับการดูแลเรื่องการเก็บกัก ฝนตกก็ไหล
ลงน้ําโขงลงทะเลหมดไมไดรับการเก็บกักไว เพราะฉะนั้นถาสูบ ดูดหนองหาน ดูดขี้เลน 
ขึ้นหมด หนองหานจะเก็บน้ําไดอีกเปนพันเปนหลายหมื่นลูกบาศกครับ อันนี้จึงฝากวา
วันนี้ผมก็ไมเขาใจวาทางหนวยงานที่รับผิดชอบกรรมาธิการคิดอยางไร ไมไดรับการเหลียว
แลครับ ผมจึงขอสรุปวาทางกรมประมงเองซึ่งสํานักงานก็ตั้งอยูในริมหนองหานนั้น 
คิดอยางไรจะปลอยแตสัตวน้ําแตไมพัฒนา ตอนนี้ตื้นเขินเปนที่อยูของปลิงเต็มไปหมด 
หนองหานนอกจากเปนที่เลี้ยงสัตวน้ําแลวยังเปนที่พักผอนหยอนใจไดอยางดีที่สุดแหลง
หนึ่งของประเทศไทยเพราะมีพื้นที่น้ํากวางขวางเปนแหลงทองเที่ยวไดอยางดี มีจุดขายได 
รายไดของประชากรก็จะดีขึ้น มีคนหลั่งไหลมาดูหนองหานก็เปนสวนหนึ่งที่ชาวบาน
ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดรับทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น ขอบคุณมากครับทานประธานครับ  
 

- ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๒๗/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขออนุญาตไปทางพรรคเพื่อแผนดินบางนะครับ เชิญทานพิกิฏ ศรีชนะ ครับ 
  นายพิกิฏ ศรีชนะ (ยโสธร)  :  ขอบคุณทานประธานครับ กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพครับ ผม พิกิฏ ศรีชนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร 
พรรคเพื่อแผนดินครับ ผมตองขอใชสิทธิพาดพิงดวยในฐานะที่ เปนกรรมาธิการ 
ที่ทานอาวุโสไดกลาววางบประมาณของกรมชลประทานที่แปรญัตติเขามาใหมอยูใน
จังหวัดที่คณะกรรมาธิการงบประมาณเปนสวนมาก ตองยอมรับนะครับวาบางโครงการ 
ก็มีอยูจริงแตก็ไมใชวาทุกจังหวัด อยางจังหวัดยโสธรของผมนี้ไมมีเลย บาทหนึ่งก็ไมมี 
และในสวนหนึ่งผมใชสิทธิที่ผมไดขอยื่นสงวนคําแปรญัตติไวตัดงบประมาณของ 
กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรฯ ไว ๕ เปอรเซ็นต โดยความเปนจริงแลวผมเห็นใจ
นะครับวากระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะกรมชลประทานเปนกรมที่สําคัญและ
เกี่ยวของกับพี่นองเกษตรกร โดยเฉพาะภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ซึ่งปญหาในเรื่องของน้ํา
เปนหัวใจสําคัญของคนอีสานที่เกิดขึ้นในภาวะปจจุบันนะครับ โดยเฉพาะ ณ วันนี้ 
ทานประธานทราบไหมครับวาในจังหวัดยโสธรของผม ฝนทิ้งชวง ๒ เดือนแลวนะครับ 
ฝนไมตก พี่นองชาวจังหวัดยโสธรทํานาปนี้ ๒ ครั้งนะครับ คร้ังแรกไถหวานแลวก็ตาย 
คร้ังที่ ๒ ไถเพื่อจะดํา แตผมไดออกพื้นที่ชวงอาทิตยที่ผานมามีพี่นองเกษตรกรบอกผมวา
ปจจุบันนี้ไมมีคนทํานาแลว เพราะวาสวนมากจะมีฤาษีมาทํานา ผมก็แปลกใจวาฤาษี 
ทํานาทําอยางไร ผมก็ไปดูขอเท็จจริง ขอเท็จจริงคือการทํานาเนื่องจากวาขาดน้ําตอง
อาศัยไม ถาภาษาอีสานเขาเรียกวาสักโหลง ซึ่งตองทําไมเหมือนไมเทาฤาษีไปจิ้ม ๆ แลวก็
ใชขาวดําลงไป แลวจะมีอีกคนหนึ่งถือกาน้ําคอยหยอด หยอด หยอดไปดวยเพื่อใหขาว 
มันติด เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวง ผมถึงอยากฝากกราบเรียนถึงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานชวยดูหนอยในเรื่องของปญหาเรื่องฝนเทียม ซึ่งตอง
ยอมรับวาในชวงที่เปนกรรมาธิการงบประมาณ ผมก็ไดเสนอทานรัฐมนตรีวาอยากให 
ไปชวยในเรื่องของการทําฝนเทียมใหเขตพื้นที่ภาคอีสานดวย ไมอยางนั้นปนี้อาการ 
จะหนักมาก และปญหาหนึ่งที่กระทบเนื่องจากภาวะฝนแลง นโยบายของรัฐบาลตองการ
ที่จะชดเชยคาเสียหายจากเกษตรกรที่ไมสามารถทํานาได ซึ่งก็เกิดปญหาขึ้นมาวา 



 ๒๗๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๒๗/๒ 
 
ในพื้นที่เกษตรกรที่ทํานาเขารองเรียนผมมาวาในบางคนมีที่อยูประมาณ ๕๐ ไร แตพอ
แจงสํานักงานเกษตรใหไปสํารวจแลว เพื่อใหทราบความเสียหายจริง ๆ เขาบอกวา
นโยบายของรัฐบาลตองการใหแคเพียง ๗ ไร หรือ ๕ ไรเทานั้น แตขอเท็จจริงเขาเสียหาย 
บางคนเสียหายทั้ง ๕๐ ไร แตหนวยงานที่รับผิดชอบไมไดนําขอเท็จจริงไปนําเสนอ 
นะครับ ซึ่งผมไมทราบวานโยบายขอเท็จจริงเปนอยางไร และอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของ 
คาชดเชยทางเกษตรกรถามมาวา ที่บอกวาไรหนึ่ง  ๔๐๐  บาท  ก็ไดยินขาวมาวา 
จะเพิ่มเปน ๖๐๐ บาท ขอเท็จจริงเปนอยางไร ผมก็อยากฝากใหทานรัฐมนตรีชวยดูแล 
ในเรื่องนี้ดวยนะครับ 
  ทานประธานที่เคารพครับ ตองยอมรับวาการจัดสรรงบประมาณของ 
กรมชลประทานมีความไมเปนธรรมเทาที่ควร  ซึ่งในฐานะที่ผมเปนกรรมาธิการ
งบประมาณผมก็พอจะทราบ แตผมก็เห็นใจเพราะวางบประมาณเขามีนอยนะครับ  
ถารัฐมนตรีที่ทานรับผิดชอบถาจะแกไขปญหาเรื่องน้ําสําหรับคนอีสานจริง ๆ ผมอยาก
ฝากวาทานตองหางบประมาณนอกงบประมาณมาดําเนินการ ซึ่งตองยอมรับนะครับวา
ทานนายกฯ สมัคร สุนทรเวช ไดเคยแถลงนโยบายที่จะแกไขปญหาเรื่องน้ําสําหรับ 
คนอีสานไวที่จะผันน้ําโขงมาแกไขปญหาใหกับคนอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ซึ่งตองใช
งบประมาณถึง ๒ แสนถึง ๔ แสนลานบาท ถาจะอาศัยงบประมาณของกรมชลประทาน
คงไมพอครับ มันก็เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ---------------------------------------------- 
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๔ 
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เกษตรกรภาคอีสานทั้ง ๑๙ จังหวัด ๒๐ กวาลานคน ซึ่งมีอาชีพการทํานา ทําไร อยางไร 
ก็ไมไดรับการแกไขแนนอน อีก ๕๐ ป ระบบชลประทานในภาคอีสานก็คงจะไมได 
ตามเปาหมายที่วางไว ทานประธานที่เคารพครับ โดยเฉพาะจังหวัดยโสธรของผม ในพื้นที่
โซน ๕ อําเภอ โซนบน ไมวาจะเปนอําเภอเลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุม ปาติ้ว ทรายมูล  
เปนพื้นที่ที่ราบสูง มีอาชีพในการทําการเกษตร ปลูกยางพารา ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง 
ซึ่งนโยบายรัฐบาลก็สงเสริมในเรื่องของการปลูกพืชพลังงานทดแทน  โดยเฉพาะ 
ในเรื่องของมันสําปะหลังและออย แตถามวา ณ วันนี้การปลูกพืชชนิดนี้สามารถที่จะ 
ใหผลผลิตตอไรสูงไหม มันสําปะหลังตอไรไมนาจะเกิน ๓ ถึง ๕ ตัน แตถาเราสามารถที่จะ
บริหารจัดการเรื่องน้ํา ในเรื่องของระบบชลประทานเขามาชวย เราสามารถที่จะ 
เพิ่มผลผลิตของมันสําปะหลังได อยางนอย ๆ ไรหนึ่งได ๑๐ ตัน ก็จะสามารถชดเชย 
ในเรื่องของการแกไขปญหาเรื่องภาวะฝนแลง เนื่องจากไมสามารถที่จะทํานาได 
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่ ในภาคอีสานได  อันนี้ก็อยากฝากทางทานที่ รับผิดชอบ  
ทางกรมชลประทานดวยนะครับ ในสวนหนึ่งผมก็อยากกราบเรียนวา การแกไขปญหา 
ทั้งระบบ ผมอยากใหทานพิจารณาในเรื่องของการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ  
เร่ืองแกไขปญหาเรื่องน้ําสําหรับประเทศไทยเรา ถาเปนไปไดนาจะจัดหางบประมาณ 
มาชวยในภาพรวม ตองขอความกรุณาทานดวยวา ในจังหวัดยโสธรปนี้งบประมาณ 
กรมชลประทานไมไดงบประมาณเลย หลายโครงการโดยเฉพาะลําหวยโพงตอนบน  
๑๐ กวาปที่ผานมา มีการสํารวจออกแบบ ความจําเปนของพี่นอง ตองแกไขปญหา 
ในเรื่องลําหวยโพงตอนบน สามารถชดเชยน้ําได สําหรับจังหวัดยโสธร ๓ อําเภอ ทั้งอําเภอ
เลิงนกทา อําเภอทรายมูล อําเภอกุดชุม ซึ่งจะเปนประโยชนมาก ถาจะใหความกรุณากับ
พี่นองทางจังหวัดยโสธร ขอกราบขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปทานทัศนียา รัตนเศรษฐ เชิญครับ 
  นางทัศนียา รัตนเศรษฐ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน ทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรครวมใจไทย
ชาติพัฒนา ทานประธานคะ  ดิฉันไดขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณโดยรวมไว  



 ๒๗๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ลักขณา ๑๒๘/๒ 
 
๒๐ เปอรเซ็นต แลวก็ไดขอแปรญัตติไวในทุก ๆ มาตรา สําหรับวันนี้นั้นดิฉันก็ขออนุญาต
เนนที่มาตรา ๑๑ คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนกระทรวงอื่นนั้นดิฉันก็จะ 
ขออนุญาตพูดภาพรวมไปดวยอีกสักเล็กนอย ทานประธานคะ สําหรับกระทรวงเกษตร
และสหกรณนั้นที่ไดงบประมาณจัดสรรไว ๖๙,๐๐๐ กวาลานบาท ดิฉันไดขออนุญาต 
ปรับลด ๕ เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการปรับลดปกติคอนขางจะนอย ก็ดวยเหตุผลที่วากระทรวง
เกษตรฯ นั้นเปนกระทรวงที่รับผิดชอบ แลวก็เปนกระทรวงที่เปนความหวังของพี่นอง
ประชาชน โดยเฉพาะชาวเกษตรกรทุกอาชีพ ไมวาจะเปนชาวไร ชาวนา ชาวสวน ที่เขา
หวังวากระทรวงเกษตรฯ นั้นจะชวยแกไขทําใหเขาไดทํามาหากินไดตามฤดูกาล พอที่จะ
ไดมีรายไดเพื่อที่จะยังชีพ โดยเฉพาะในภาคอีสานไมไดหวังรํ่ารวยอะไร หวังเพียงแตวา
ขอใหมีขาวกินในยามหิว มีเสื้อผาใสในยามหนาว แลวในยามฝนก็มีที่อยูอาศัยพอได 
คุมแดดคุมฝน นี่คือความตองการของพี่นองชาวอีสาน แลวอีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันได 
ขอปรับลดกระทรวงนี้เพียงเล็กนอยก็เพราะวา กระทรวงนี้เปนกระทรวงที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบโดยตรง ซึ่งน้ํานั้นถือวาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ
ทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคการเกษตรหรือวาภาคอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดการ 
มีงานทํา ทําใหเขามีรายได แลวยังจะทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโตขึ้น และที่สําคัญ 
ถาหากวามีการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบแลวก็มีงบประมาณที่เพียงพอ ก็ยังจะ
ชวยแกปญหาของชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเปนปญหาที่เกิด
จากการเคลื่อนยายแรงงาน จากชนบทมาสูเมือง จนทําใหชุมชนเมืองปจจุบันนี้เกิดปญหา
ชุมชนแออัด รถติด มลภาวะเปนพิษ ตลอดจนปญหาอาชญากรรม---------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๒๙/๑ 
 
นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ก็ยังถือวาเปนกระทรวงที่ชวยปองกันภัยพิบัติ โดยเฉพาะ 
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยแลงและก็ภัยน้ําทวม ซึ่งสรางความเสียหายแกพี่นองประชาชน
ทุก ๆ ป โดยการสรางเขื่อน สรางอาง สรางฝาย ในการกักน้ําในหนาน้ําหลากเพื่อไมให
เกิดน้ําทวม แลวก็จัดหางบประมาณในการขุดลอกบอ หนอง คลอง บึง สําหรับเก็บกักน้ํา
ไวใชในหนาแลง และที่สําคัญก็คือยังเปนกระทรวงที่ดูแลในเรื่องการจัดทําโครงการ
ชลประทานระบบทอในการนําน้ําธรรมชาติจากพื้นที่ที่มีน้ําธรรมชาติมากมายในหนาฝน
สงมายังพื้นที่ที่แหงแลงเพื่อที่จะทําไร ทํานา ก็ดวยเหตุผลดังกลาวนี้วากระทรวงนี้เปน
กระทรวงที่มีความรับผิดชอบมาก ดิฉันจึงไดขอปรับลดเพียง ๕ เปอรเซ็นตเพื่อที่จะให
กระทรวงไดนําเงินนี้ไปใชดูแลพี่นองเกษตรกรไดอยางเต็มที่ สวนกระทรวงที่ดิฉันไดขอ
ปรับลดไวมาก ๒๐ – ๒๕ เปอรเซ็นต นั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพาณิชย แลวก็กรมประชาสัมพันธ ซึ่งดิฉันไดขอปรับลดไวถึง ๒๐ และ  
๒๕ เปอรเซ็นต ก็ดวยเหตุผลที่วากระทรวงเหลานี้ไดสรางความเดือดรอน สรางความ
เสียหายใหกับพี่นองประชาชนอยางมากในขณะนี้ จนทําใหพี่นองประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศเกิดเปนโรคมากมาย ไมวาจะเปนโรคเบาหวานที่เกิดจากการบริโภคน้ําตาล
มากเกินไป ทานขึ้นทีเดียว ๕ บาท จนทําใหพี่นองประชาชนคนไทยเปนเบาหวานขึ้นตา 
อยูในขณะนี้ เบาหวานยังไมทันหายก็ตามมาดวยโรคการขาดแคลนคารโบไฮเดรตที่เกิด
จากการปนราคา ทั้ง ๆ ที่ทานรูวาขาวไมไดอยูในมือของชาวนาจนทําใหพี่นองประชาชน
ตองเขาแถวแยงกันซื้อขาว ทั้ง ๆ ที่เมืองไทยเราเปนเมืองอูขาวอูน้ํา และมิหนําซ้ําเราก็ยัง
โดนโรคพลังงานสูงซึ่งเกิดจากการขึ้นราคาของน้ํามันและแกสหุงตมที่ขึ้นเปนระลอก ๆ  
จนทําใหพี่นองประชาชนคนไทยนั้นกลายเปนโรคอาหารเปนพิษอันเกิดจากสินคาอุปโภค
บริโภคและการบริการเดินหนาขึ้นราคาไปหมด แมทุกวันนี้น้ํามันจะคอย ๆ ทยอยลดลง 
แตทานก็ไมสามารถที่จะทําใหสินคาที่ขึ้นไปนั้นสามารถลดลงไดดวย ดวยเหตุผลดังนี้ 
ดิฉันจึงไดขอปรับลดงบประมาณในสวนของกระทรวง ทบวง กรมที่ทําใหเกิดโรคเหลานี้
มากมาย แตโรคที่สุดรายก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตที่คิดแตจะปดขาว 
ครอบงําสื่อ โรคนี้ยิ่งนาเปนหวงคะทานประธาน ทานประธานคะ โรคทั้งหลายทั้งปวง
เหลานี้ลวนแตตองใชกระบวนการตรวจสอบงบประมาณที่จริงจังจึงจะแกไขได  



 ๒๗๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    วชิราภรณ ๑๒๙/๒ 
 
แลวที่สําคัญกระบวนการตรวจสอบงบประมาณนั้นจะตองไมเปนโรคกับเขาไปดวย ที่เรา
เรียกวาโรคหูหนวก โรคตาบอด เพราะนั่นคือการลมสลายอยางสิ้นเชิงของงบประมาณคะ
ทานประธาน  
  สุดทายคะทานประธาน สําหรับกระทรวง ทบวง กรมที่ดิฉันปรับลดนอย  
๒ เปอรเซ็นต และก็อยากฝากทานกรรมาธิการวาถาไมจําเปนก็อยาปรับลดเลย นั่นก็คือ
กระทรวงสาธารณสุข แลวก็กระทรวงศึกษาธิการ เพราะทั้ง ๒ กระทรวงนี้ปจจุบันนั้น 
ทานมีภาระงานมากแตคนนอย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปจจุบันนี้ขาดแคลน
แพทยเปนอยางมาก แพทย ๑ คนตองรับผิดชอบถึง ๒๐,๐๐๐ กวาราย และโดยเฉพาะ
หมออนามัย  ปจจุบันทํางานมาแลว  ๔  ป ๕  ปก็ยังไมได รับการบรรจุ  ก็ฝากทาน
กรรมาธิการไดถามกระทรวงที่เกี่ยวของดวยวาทานไดวางแผนงาน โครงการในการที่จะ
แกไขปญหานี้หรือไม อยางไร และที่สําคัญก็คือในเรื่องของอุปกรณทางการแพทยก็ขอให
จัดใหเต็มที่เลยคะทาน อยาใหพี่นองอนามัย หมออนามัยจะตองไปเรี่ยไรทอดผาปา 
เพราะทานไดทํางานเกี่ยวกับความเปนความตายของพี่นองประชาชน  
  และสุดทายก็คือกระทรวงการศึกษา ซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งไมตองพูดถึงคะทาน 
ปญหาการศึกษาก็โยงกันมากมายอยูปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาความขาดแคลน
งบประมาณ แลวยิ่งปญหาในเรื่องของการขาดแคลนสินคาและก็การขาดแคลนครุภัณฑ 
เพราะฉะนั้นฝากทานประธานถึงทานกรรมาธิการอีกนิดหนึ่งคะทานวา การจัดครุภัณฑ
ใหกับสถานศึกษานั้นขอใหทานไดจัดตามความตองการ ดิฉันไมอยากไดยินวาขออยาง 
ไดอยาง ขอคอมพิวเตอรไดสวมอยางนี้คะทาน นั่นคือคุณภาพของการศึกษาคะทาน  
ขอกราบขอบคุณคะทาน 
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๗๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๓๐/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปขอเชิญทานอสิ มะหะมัดยังกี  
  นายอสิ  มะหะมัดยังกี  (สตูล )   :  เ รียนทานประธานสภาที่ เคารพ  
ผม นายแพทยอสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปตย จังหวัดสตูลนะครับ วันนี้เราก็มา
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ซึ่งผมคิดวาเรื่องที่มันเกี่ยวของกันใหญ ๆ ก็คือ ๒ เร่ือง คือเร่ืองแรก เร่ืองกฎหมาย 
กฎหมายนี้มีความสําคัญมาก การออกกฎหมายตองสามารถใชบังคับโดยเทาเทียมกัน  
ไมเลือกปฏิบัติและเมื่อใชแลวก็ตองเกิดความเปนธรรม แตที่สําคัญอยางยิ่งในขณะนี้ก็คือ
ตองเปนที่ยอมรับของประชาชนดวย ถาไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ประชาชนไมกลัว  
ไมสามารถบังคับใชได กฎหมายก็เหมือนกับไมตีพริก คนไทยเขาเรียก สากกะเบือครับ 
และผูที่ใชอํานาจก็เหมือนกับคนถือสากกะเบือ ซึ่งดูแลวมันทุลักทุเล เพราะฉะนั้นการใช
อํานาจนี่ตองมีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง 
  และในเรื่องที่ ๒ ก็คือเร่ืองรายจาย ซึ่งเราไดจากงบประมาณของแผนดิน 
งบประมาณของแผนดินก็มาจากภาษีอากรของประชาชน ผมมีความไมสบายใจ 
เปนอยางยิ่งในเรื่องเอ็กซิม แบงก ซึ่งผมขอเรียกใหมวาเปน เก็กซิม แบงก เพราะวาทํา
ความเก็กซิมแกประชาชนทั้งประเทศครับ สมัยกอนเคยใหพมาไป คราวนี้ใหเขมรครับ 
เปนภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้น แลวคราวหนาจะใหประเทศไหนครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขออนุญาตเขาในประเด็นของกระทรวงเกษตรฯ นะครับ 
  นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตูล)  :  เขาแลวครับตอนนี้ครับ ผมก็จะมา
พิจารณาในเรื่องเดียวกัน คือถาเราออกกฎหมายไปแลว เราพิจารณาไปแลวเปนอันตราย
ตอประชาชนหรือวามีการคอรัปชั่นเราก็ยอมไมได ผมจะพูดถึงงบประมาณของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณนะครับ ซึ่งจะพูดในหมวดของงบกรมสงเสริมสหกรณ ผมไมสบายใจ
เปนอยางยิ่ง จริง ๆ แลวไมใชเปนความผิดของคณะกรรมาธิการชุดนี้ มันเปนงบผูกพัน 
ตั้งแตป ๒๕๕๑ คือ งบกอสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม ขนาด ๔๕ ตัน ที่อําเภอบาเจาะ 
เปนสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตองใชพื้นที่สวนปาลมรองรับเปนแสนไร  



 ๒๗๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     วัชรี ๑๓๐/๒ 
 
แตในขอเท็จจริงแลว ตอนนี้มีแค ๔๐,๐๐๐ ไร ในจังหวัดนราธิวาส แลวก็มันกระจายอยู 
หลาย ๆ อําเภอ บางแหงไกลถึง ๘๐ กิโลเมตร เราไมเหมือนประเทศมาเลเซียครับ 
ที่การปลูกปาลมเปนเนื้อที่ เดียวกัน สามารถสรางโรงสกัดน้ํามันปาลมใหญ ๆ ได  
แตในบานเราควรจะสรางเล็ก ๆ แหงละ ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ กระจายไปทั่วหมูบาน
หลาย ๆ หมูบาน มันจะมีประโยชนตอประชาชนมากกวา เพราะฉะนั้นการอนุมัติโครงการ
นี้หรือตั้งแตการเขียนโครงการมันผิดพลาดมาแลว ผมจึงไมสามารถไววางใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณได แตผมก็บอกแลววาไมใชความผิดของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ผมจึง
จําเปนตองตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไป ๑๕ เปอรเซ็นต แตในเรื่อง
ของโรงสกัดน้ํามันปาลม ตอนนี้สรางไปไดถึง ๗๘ เปอรเซ็นต ขาดแตร้ัวกับถนนเขาโรงงาน
ก็จําเปนใหเขาสรางจนเสร็จ ไมอยางนั้นก็ไมมีประโยชน ก็เปนโรงงานราง ซึ่งไมมี
ประโยชนอะไรเลย  และสิ่งที่จะตองรีบเรงตอนนี้ก็คือเรงเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม ไมอยางนั้น 
ก็จะไมคุมกับการลงทุนถึง  ๒๗๐  ลานบาท  แนวทางแกปญหาก็คือตองเพิ่มพื้นที่ 
ปลูกปาลมครับ ตอนนี้ทางการก็ไดใหพันธุปาลมแกประชาชนไปแลว แตไมไดใหปุยครับ 
แตผมก็ไมทราบวาปาลมที่ใหเปนพันธุดูไบเหมือนที่ทานนิพนธ บุญญามณี ไดอภิปรายไป
ตอนกลางวัน คือมีแตใบ ปลูกไปแลวไดดูแตใบไมมีผล ถาเปนแบบนี้ก็เปนความโชคราย
ของประชาชนเปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้เปนอุทาหรณวาการเขียนโครงการตอไป 
ในอนาคต ตองเขียนเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ไมใชประโยชนของผูเขียน
โครงการครับ อาจจะคิดวา ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท มันไดไมเปนกอบเปนกําครับ  
ไดไมเปนกอบเปนกํา เพราะฉะนั้นผมจึงไมสามารถที่จะไววางใจกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ จึงขอตัดงบประมาณไป ๑๕ เปอรเซ็นต ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไป ทานสมควร โอบออม ครับ เชิญครับ      
 

- ๑๓๑/๑ 
 
 



 ๒๘๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริวรรณ ๑๓๑/๑ 
 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม สมควร โอบออม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ประชาชนที่อยูในทุกภาคสวนของประเทศไทยนั้นมีความสําคัญตอ
ประเทศของเราดวยกันทั้งนั้น  ทานประธานครับถารัฐบาลจัดอันดับงบประมาณ 
ไดถูกตองตามความสําคัญที่จะกอใหเกิดประโยชนโดยแทผมเชื่อวาชาวไทยของเราตอง
แขงขันกับนานาประเทศไดอยางแนนอน ทานประธานครับผมวาการจัดสรรงบประมาณ
นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งทานกรรมาธิการที่ไดรับมอบหมายจากสภาของเรา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งงบประมาณที่เอาไปสรางถนนในบางจังหวัด บางที ๔ ชองจราจร ผมเคยขับรถ
บางทีคร่ึงชั่วโมง ไมมีรถที่จะสวน ไมมีรถที่จะแซงก็มี ฉะนั้นผมคิดวากรรมาธิการนั้นถือวา
มีความสําคัญมากครับ ฉะนั้น ทานประธานที่เคารพครับ ผมเองก็คิดวาพี่นองของเรา 
ชาวไทยที่อยูภาคเหนือนั้นมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมของทรัพยากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ําถารัฐบาลมีความเขาใจ ทางภาคเหนือมีแมน้ําปง วัง  
ยม นาน แลวก็รวมกันมาเปนแมน้ําเจาพระยา ถาเผื่อจัดการดี ๆ แลวผมเชื่อเหลือเกินวา
จะทําใหพี่นองที่อยูในภาคการเกษตรนั้นไดทําประโยชนใหกับประเทศไทยของเราไดอยาง
แนนอน ทานประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตฝากไปยังทานกรรมาธิการ ผมเชื่อ
เหลือเกินวาการพิจารณางบประมาณก็ผานไปเปนที่เ รียบรอยแลว ตอนพิจารณา
งบประมาณวาระแรกที่รับหลักการนั้นผมก็ไดพูดถึงจังหวัดนครสวรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บึงบรเพ็ด ทานประธานครับ บึงบรเพ็ดนั้นเปนบึงใหญที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ของ 
บึงบรเพ็ดนั้นมีแสนกวาไร แตขณะนี้พื้นที่ที่เก็บน้ําไดถาวรก็มีอยู ๖๐,๐๐๐ กวาไร ที่ผม
เคยไดอภิปรายไปแลวตอนวาระรับหลักการ อยางนี้ครับการสํารวจบึงบรเพ็ดนั้นรับน้ํา  
ณ ปจจุบันนี้ก็ประมาณสัก ๑๘๐ ลานลูกบาศกเมตร แตน้ําไดพาตะกอนเขาไปใน 
บึงบรเพ็ดปหนึ่งประมาณ ๒ ลานตัน ๒ ลานตัน ถา ๑๐ ปก็ ๒๐ ลานตัน ถาเผื่อบอกวาจะ
ใชการขุดลอกถาบอกวาสักลูกบาศกเมตรหนึ่ง ถาบอกสัก ๖๐ บาท ถา ๒๐ ลานตัน 
ก็ประมาณสัก ๑๐๐ กวาลานบาท ทุกป ๆ ไหวหรือครับ ฉะนั้นผมอยากเห็นการจัดการ 
ที่ถูกตอง ทําอยางไรจะไมใหตะกอนนั้นเขาไปในบึงบรเพ็ดได จะไดไมตองไปหวงในเรื่อง
ของการขุดลอก การขุดลอกนั้นเปนตนทุนที่สูงมาก ฉะนั้น ทานประธานที่เคารพครับ 



 ๒๘๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๓๑/๒ 
 
ถาเผื่อเราจัดการเบื้องตนไมใหตะกอนเขาไปในบึงแลวผมวามันจะทําใหบึงนั้นเก็บน้ําได
อยางที่วาไมตองไปหวงในเรื่องปญหา แตถาเผื่อจัดการไมไดอีก ๑๐ ป ปหนึ่งก็ ๒ ลานตัน 
ถา ๑๐ ป ก็ ๒๐ กวาลานตัน ถา ๔๐ ป ก็ ๘๐ ลานตัน บึงเคยเก็บน้ําได ๑๘๐ ลานตัน  
ก็จะเหลือประมาณสัก ๑๐๐ ตัน อีก ๔๐ ป ถาจัดการไมไดบึงบรเพ็ดก็จะกลายเปน 
ทุงบรเพ็ด ฉะนั้น ทานกรรมาธิการครับผมคิดวาทานไดสอบถามทางกรมชลประทาน  
กรมประมงไหมครับวาไดหารือกันไหมวาจะจัดการอยางไร เพราะบึงบรเพ็ดนั้นมีอายุ
ยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางประตูที่เก็บน้ําในบึงบรเพ็ดนั้นประมาณสัก ๗๐ กวา
ปแลว ณ วันนี้ก็ยังไมไดปรับปรุงอะไรเลย ก็ปลอยใหตะกอนเขาไปในบึงบรเพ็ดมาเปน
เวลา ๗๐ กวาป ลองคิดดูครับ ๗๐ กวาป ๒ ลานตันตอปเทาไรแลว ฉะนั้นผมฝากครับ 
คราวนี้ผานไปแลวไมเปนอะไร การพิจารณางบประมาณครั้งนี้ผานไปแลวไมเปนอะไร  
แตการพิจารณางบประมาณครั้งตอไปครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งฝากทานประธานไปยัง
รัฐบาลตอไปดวยครับวา ใหความสําคัญตอบึงบรเพ็ด เพราะบึงบรเพ็ดที่จะกอใหเกิด
ประโยชนตอพี่นองชาวจังหวัดนครสวรรค และพี่นองชาวจังหวัดนครสวรรคก็จะกอ
ประโยชนใหเกิดตอประเทศไทยของเรา ------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๓๒/๑ 
 
ฉะนั้นพี่นองในทุกภาคสวนนั้นผมกลาพูดไดเลยวามีความสําคัญ ถาเขาไดมีโอกาสในการ
ที่จะประกอบสัมมาอาชีพจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไดถูกตองแลว ผมเชื่อ
เหลือเกินวาประเทศไทยของเราจะแขงขันกับนานาประเทศไดอยางแนนอน ขอบคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปครับ เชิญคุณคมเดช ไชยศิวามงคล ครับ เชิญ 
  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  (กาฬสินธุ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม คมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ เขต ๑ 
ทานครับ ผมแปรญัตติไว ๑๘ มาตราดวยกัน แตวาจะขอพูดมาตรา ๑๑ และก็เปน
ภาพรวมทั้งหมด และโดยเฉพาะทานวีระวัฒน โอสถานุเคราะห ไดมอบเวลาไวให 
สวนหนึ่ง ซึ่งทานเปนผูที่แปรญัตติไวดวย ทานครับ ในภาคเกษตรผมอยากกราบเรียนวา
คนสวนใหญของประเทศ ขาราชการผูนอยตามชนบท ผัวเมียสวนหนึ่งเปนเกษตรกร 
เกษตรกรสวนหนึ่งเปนเกษตรกรอยูแลว อบต. เมีย อบต. กํานัน ผูใหญบาน สวนหนึ่งเปน
เกษตรกร สวมหมวก ๒ ใบดวยกัน แลวเปนจุดที่สรางกําลังซื้อใหประเทศ เพราะฉะนั้น
ความสําคัญของจุดนี้ โดยเฉพาะผมมีโอกาสรางกฎหมายสภาการเกษตรแหงชาติตั้งแต
กฎหมายป ๔๐ ใชมาตรา ๑๗๐ ในการใชผูมีสิทธิ ๕๐,๐๐๐ คนดวยกัน เพราะฉะนั้นผม
ใหความสําคัญตรงนี้คอนขางสูง  
  ทานครับ ราคาผลผลิตสวนหนึ่ง ราคาน้ํามันสวนหนึ่ง ราคาปุยสวนหนึ่ง 
ราคาขาว ราคาออย ราคามัน ราคายาง ราคาผลผลิตในโครงสรางของมัน ถาเราทําให
เกษตรกรมีรายไดม่ันคงจะเปนกําลังซื้อของประเทศในดานเศรษฐกิจ แนวคิดนะครับ  
ทานครับ เรามีโอกาสที่ไดนายกรัฐมนตรี ๒๐ กวาคนดวยกัน ผมยังมีแนวคิด มีความนิยม
ของอดีตทานนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่มีแนวคิดวาในเมืองนี่ปลาใหญกินปลาเล็ก ตองทํา
แบบการคาเสรีเปนหลัก ตัวอยางเชนเซเวนอีเลฟเวน บิ๊กซี แมคโครตอสูกันไป ลงทุน 
๑๐ ลานบาท ๑๐๐ ลานบาท ๑,๐๐๐ ลานบาท ๑๐,๐๐๐ ลานบาท เปนขบวนการของ
กลุมทุน สวนหนึ่งในภาคของเกษตรเปนประชานิยม ตรงนี้เปนแนวคิดของ พันตํารวจโท 
ดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร เปนแนวคิดที่แตกตางกันกับนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ แตแนวคิด 
ของผมเองที่มีประสบการณมาผมอยากใหมองเห็นแนวทางของสหกรณเปนหลัก  



 ๒๘๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๓๒/๒ 
 
เรามีคนติติงในแนวทางของการคาแบบเสรีวามันเปนปลาใหญกินปลาเล็ก มีคนติติงวา 
ในแนวทางของประชานิยมเปนการสรางความงอยเปลี้ยเสียหายใหเกษตรกร ผมก็เลยมี
ความคิดวาถาเรามีโอกาสบริหารราชการแผนดินอยากกราบเรียนทานประธานสู 
ทานกรรมาธิการถึงรัฐบาลวา อยากใหเกิดแนวทางของสหกรณตําบลขึ้น มันมีตัวอยาง
หลายอยางที่ประสบความสําเร็จ มีประมาณ ๒,๐๐๐ กวาจุด ๒,๐๐๐ กวากลุมดวยกัน
ทานครับ มีจุดที่ประสบความสําเร็จในดานสหกรณ ตัวอยางเชนอําเภอฆองชัย เราจะเห็น
สหกรณที่ประสบความสําเร็จคือ ๑. เขามีโรงสีของตัวเอง ๒. มีปมน้ํามันของตัวเอง  
๓. มีโรงปุยของตัวเอง ๔. มีตราชั่งใหญของตัวเอง ๕. มีการบริหารจัดการเงินของตัวเอง 
แลวทุกสิ่งทุกอยางยอนกลับมาคืนสูแนวทางของเงินปนผลทั้งหมด --------------------------- 
 

- ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิ ริลักษณ  ๑๓๓ /๑ 
 
ตรงนี้ผมคิดวาแนวทางการบริหารจัดการถาเปรียบเทียบการคาแบบเสรีแลว การบริหาร
การจัดการแบบสหกรณมันจะเกิดความยั่งยืนของเกษตรกรถึงกลุมทุนดวยกัน 
ผมยกตัวอยางเรื่องขาวครับ คําวา หามผีสงปาชา เราจะเห็นวาเกษตรกรขายขาว 
แตขายขาวเปลือกถูกพอคาคนกลางบีบ พอคากลางสวนหนึ่งโรงสี เอาขาวเปลือกไปทํา
เปนขาวสารแลวขายไป  กลุมหนึ่งสงออก ทานครับแนวทางตรงนี้ถาทางรัฐบาล  
เราลงทุนดึงเกษตรกร ภาคเกษตรกร ๗๐ เปอรเซ็นตของประเทศขึ้นมาเปนผูประกอบการ 
เราใหเขามีโรงสี เปนเจาของโรงสี เปนเจาของปมน้ํามัน เปนเจาของโรงงานปุยอินทรีย 
ซึ่งมีปญหากับปุยเคมี เปนเจาของสถาบันการเงิน ถาเรายกฐานะขึ้นมาตรงนี้ได เขาขยับ
ขึ้นมาเปนผูประกอบการ ผมคิดวาเขาไปได เขาจะมีกําไรจากขาวเปลือก ขาวสาร 
ที่แปรรูปออกไปแลวกลับคืนมา เราสามารถพัฒนาเขาไปเปนผูประกอบการสงออกนําเขา 
มีสิ นค าแลก เปลี่ ยนหลากหลาย  เพราะฉะนั้ นแนวคิดผมครับท านประธาน 
ที่อยากตัดเงินงบประมาณในหลาย ๆ สวน หลาย ๆ มาตรา หลาย ๆ กระทรวง ทบวง กรม 
ผมอยากใหลองมาตั้งแนวคิดดูวาถาเราสรางสหกรณตําบลทุกจุด แลวจับเขาขึ้นมา
ฝกอบรมจากผูผลิตขึ้นมาเปนผูประกอบการ ใหเขาศึกษาเรียนรูผานกระบวนการที่มีกลุม
หลาย  ๆ  กลุม  ๒ ,๐๐๐  กลุม  ครึ่งหนึ่งสําเร็จ  ครึ่งหนึ่งพัง  ครึ่งหนึ่งให เ รียนรูผาน
ประสบการณมีพี่เลี้ยง แลวขยับปลอยเงินทุนใหเขาทางรัฐบาลชวยเหลือ ผมคิดวา 
ความยั่งยืนของประเทศมันจะไปได ถาเศรษฐกิจแข็งแรงทานครับ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ความมั่นคง ม็อบตาง ๆ ที่อยูตรงนี้มันเปนปลีกยอยสําหรับความคิดของ 
คนที่ประสบความสําเร็จ ถาเขาอยูดีกินดีไปไดครับ ลูกหลานเขาจะยอมรับโดยเฉพาะ 
ในระบบประชาธิปไตยในสวนนี้ ทานครับ ผมคงไมใชเวลามาจนเกินไป อยากกราบเรียน
ทานประธานวาผมมีแนวคิดวาอยากใหทานลองคิดวา ถาเราจะทําสหกรณตําบลขึ้นมา 
ลองทําเปนตัวอยางอําเภอละจุดสองจุด หรือเขตของ สจ. แตละจุดนี่เปนจุดตัวอยางเปน
การนํารองแตละจุด ผมคิดวาอนาคตจะมีความมั่นคงแข็งแรงของประเทศไทยครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คุณหมอประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะครับ เชิญครับ 



 ๒๘๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิ ริลักษณ  ๑๓๓ /๒ 
 
  นายประสิทธิ์ ชัยวิ รัตนะ  (ชัยภูมิ)  :   กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ตามที่งบประมาณรายจายของ
กระทรวงเกษตร ๖๘,๘๒๒,๙๖๑,๓๐๐ บาท ผมอยากเรียนวางบประมาณ ๖๐,๐๐๐ กวา
ลานบาทนี้ ถามวาเพียงพอกับกระทรวงเกษตรหรือไมผมอยากเรียนวามันไมเพียงพอ
แนนอนนะครับ แตวันนี้การกระจายงบประมาณมีปญหาคอนขางเยอะ ตองยอมรับ 
ทุกจังหวัดก็อยากไดงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดของตัวเอง แตเนื่องจากปญหาเรื่อง
งบประมาณ รัฐบาลก็พยายามตองยอมรับวาทานนายกฯ สมัครทานมีความคิดครับ  
ที่จะปรับปรุงในการพัฒนาแหลงน้ําโดยจะมีกูเงินมาจากตางประเทศ ๒แสนลานบาท  
ในการพัฒนาบานเมืองแตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลําบากมากในการที่รัฐบาลจะกูเงินจํานวน 
๒ แสนลานบาท เพราะวามีปญหาดานกฎหมายคอนขางเยอะ วันนี้เทาที่ผมไปอาน
ติดตามเรื่องงบประมาณ ผมไดแปรญัตติไป ๒ - ๓ กรมนะครับ แตเนื่องจากเวลาคงไม
เพียงพอผมขออนุญาตพูดเรื่องของกรมชลประทานนะครับ กรมชลประทานทั้งหมด 
๓๕,๐๐๐ ลานบาท ผมไดแปรญัตติตัดไป ๕,๐๐๐ ลานบาท------------------------------------ 
 

- ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ (๒) ๑๓๔/๑ 
 
เนื่องจากอะไรครับ จริง ๆ กรมชลฯ ก็ไมเพียงพอ แตวาการกระจายตัวของงบประมาณ
ของกรมชลประทานมีปญหาทุกป ทานประธานครับจังหวัดชัยภูมิคิดแลวนานอยใจ แมแต
สมัย  คมช .  จังหวัดชัยภู มิก็ยังไม ไดงบประมาณ  คิดวา  คมช .  จะเปนธรรม  แต 
ปรากฏวาก็ไดเพียง ๒ ลานบาท ครับ จังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาแหลงนี้ ผมฟงแลวผมก็
เศราใจ ปนี้ก็เชนเดียวกันครับทานประธานเปนเหมือนเดิมอีก ชัยภูมิหาดูแลวดูอีกครับ 
งบประมาณเกือบไมมี ในการพัฒนาแหลงน้ํา ผมถึงขออนุญาตประธานฝากไปถึง 
ทานกรรมาธิการพูดถึงการกระจายงบประมาณของกรมชลประทาน ตอนแรกเรามี
กรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเร่ืองน้ําโดยเฉพาะ ขออภัยที่เอยนามทานครับ ทานเสนาะ 
เทียนทอง ผมบังเอิญไดไปเปนอนุกรรมาธิการวิสามัญ ทานก็บอกเลยวาทุกจังหวัดจะแบง
จัดสรรงบประมาณโดยทานจะขอในนามประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กระจายเฉลี่ย
กันไปใหทุก  ๆ  จังหวัดใกลเคียงกัน  ผมดีใจมากครับ  แตพอมาดูงบประมาณปนี้ 
ทานประธานครับ เห็นแลวนาเศราใจ จังหวัดชัยภูมิครับทานประธานมีนอยมาก เกือบไม
เห็นอะไรเลย จังหวัดชัยภูมินะครับ เปนจังหวัดที่ก็ใหญพอสมควร มีผูแทนราษฎรถึง ๗ คน  
มีแหลงน้ํา มีแมน้ําใหญ ๆ หลายสาย แมน้ําชี แมน้ําพรหม แมน้ําลําปะทาว แมน้ําเชิญ 
ทานประธานเชื่อไหมครับวาพื้นที่สําหรับการเกษตรจริง ๆ มีไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต  
มีโครงการเยอะแยะครับ โครงการแมน้ําชี พูดกันเปนนิยายปรัมปรา จนปานนี้ประชาชน
เขาไปอยูเปนแสนคน ไมสามารถสรางได มีเขื่อนน้ําพรหมสรางเสร็จ น้ําไหลไปที่ขอนแกน
ครับ  จังหวัดชัยภูมิก็ยังไมคอยไดงบน้ําในการพัฒนา แมน้ําลําปะทาว ก็เปนแมน้ํา 
ที่จําเปนตองมีการพัฒนา แตปรากฏวากรมชลประทานใหไปเม่ือสมัยทานนายกฯ ทักษิณ 
ใหไป  ๖๐ ลานบาท พัฒนาดานฝงขวา ปรากฏวาหายไปแลวครับ ตอนนี้ไมไดแมแต 
บาทเดียวกับ พัฒนาลําปะทาว ทําโครงการออกแบบฝงซายไวในการผันน้ําลําปะทาว 
โดยใชกาลักน้ํา มันจะกินพื้นที่ไดเกือบ ๓ อําเภอ ปรากฏวาก็ไมไดเงินเลยนะครับ ตั้งแต
รัฐบาล ฯพณฯ ทักษิณ ไดมีสิ่งที่ไมชอบธรรมเกิดขึ้น อยากกราบเรียนวาวันนี้เห็นแลว 
นาช้ําใจที่สุด ผมอยากใหมีการกระจาย โดยเฉพาะงบประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท ขอใหเกิด
ความเปนธรรมไดไหมครับผมเห็นลุ มน้ําเจ าพระยาทั ้งหลายในจังหว ัดภาคกลาง 
ทานประธานครับ เห็นแลวอิจฉาบางจังหวัดทํานาไดถึง ๔ คร้ัง ครั้งที่ ๔ ทานยังมา 



 ๒๘๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ           ศิริลักษณ (๒) ๑๓๔/๒ 
 
พูดอภิปรายในสภาวาเกิดภาวะน้ําแลงทํานา ๔ คร้ัง เลยนะครับ แตบานผมครั้งหนึ่งก็
ลําบากยากเย็นเหลือเกิน ลงทุนจํานวนมากตองสูบน้ํา สูบแลวสูบอีกนะครับ ไมรูจะเอา
น้ํามันที่ไหน ก็วิ่งมาหาผูแทนราษฎร ผมถึงอยากกราบเรียนวางบประมาณที่อยากใหทาน 
ไดชวยเหลือโดยเฉพาะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ อยากใหทานใหความ
เปนธรรมกระจาย ถึงแมเรามีเงินนอย แตควรจะกระจายเฉลี่ยใหทุก ๆ จังหวัดไดมีโอกาส 
เกษตรกรเปนกระดูกสันหลังของชาติทุกจังหวัดนะครับ แตปรากฏวาเกษตรกรทางภาค
อีสานถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด ถึงอยากฝากทานประธานเพื่อผานไปถึงกรรมาธิการ
วิสามัญ ขอใหมีความเปนธรรมบาง ขอใหเกิดความเปนธรรมกับเกษตรกรในทุก ๆ ภาค 
ไมใชเกิดความเปนธรรมเฉพาะภาคกลางอยางที่เพื่อนสมาชิกเคยพูดไป ภาคกลางเปด
ประตูน้ํา น้ําก็ไหลเขานาเลย  คนอีสานสูบแลวสูบอีก สูบแลวสูบอีกนะครับ น้ํามันไมพอ
นะครับ คาใชจายตนทุน ถึงฝากทานประธานครับวาอยางไรปหนาถาเปนไปไดใครเปน
กรรมาธิการงบประมาณก็ขอใหเกิดความเปนธรรมบางนะครับ  
 

- ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            นภัสสร ๑๓๕/๑ 
 
  และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดคือเร่ืองกรมการขาว ผมตัดยอด ๕๐๐  
ลานบาท เพราะอะไรครับ กรมการขาวเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการคาขาว เพื่อดูแล
เกษตรกร แตทานประธานครับ ปรากฏวามีปญหา มีปญหาตลอดนะครับ ภาคเหนือ 
ก็มีปญหา ภาคอีสานก็มีปญหา ไมมีความจริงใจของเจาหนาที่ของกรมการขาว ที่จะไป
ดูแลจริงจัง สวนใหญไปแบบผิวเผิน ไมเคยไปดูจริงจังครับ ปลอยให พี่นองประชาชน 
รับกรรมตามยถากรรมมาตลอด อยากฝากทานประธานผานไปถึงกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณวาเราไดถามเขาไหมครับวา กรมการขาวนี่จะจัดการอยางไรกับขาว
ใหประชาชนที่ เปนกระดูกสันหลังของชาติไดขาวราคาที่ดี ก็ฝากขอคิดผานไปถึง
กรรมาธิการ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับในสวนของผูอภิปรายขออนุญาตแจงดังนี้นะครับ  ในสวนของ
ประชาธิปตย จะเหลืออยู ๓ ทานนะครับ ทานวิชัย ล้ําสุทธิ ทานสุวโรช พะลัง แลวก็จบ
ดวยทานครรชิต ทับสุวรรณ นะครับ ทานวิชัย ล้ําสุทธิ อภิปรายไปแลวนะครับ ฉะนั้นจะ
เหลืออยู ๒ ทานนะครับ ทานสุวโรชกับทานครรชิต สวนทานที่ยกมือแลวไมมีชื่อนะครับ 
กรุณาไปประสานกับวิปสักหนอยนะครับ ผมไดรับแจงจากวิปของทานนะครับ ตอจากนี้
ทานรณฤทธิชัย คานเขต ชิญครับ 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
รณฤทธิชัย  คานเขต  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดยโสธร  พรรคเพื่อแผนดิน  
ทานประธานครับ เร่ืองน้ํามันเปนหัวใจของพี่นองคนไทย ซึ่งมีอาชีพเปนเกษตรกร ซึ่งเปน
คนสวนใหญของประเทศ  คนไทยเราประมาณ  ๖๕  ลานคนตอนนี้ เปนเกษตรกร  
ไมต่ํากวา ๔๐ ลานคนนะครับ ในประเทศไทยเรามีอยู ๕ ภาค มีภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคอีสาน ภาคอีสานมีพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ จํานวน
ประชากร ๑ ใน ๓ ของประเทศ แตวาทําไมคนอีสานยากจน ก็เพราะคนอีสาน ซึ่งมีอาชีพ
เปนเกษตรกรตองอาศัยน้ํา แตปจจุบันนี้ระบบชลประทานที่พี่นองภาคอีสานไดรับจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ทําใหมีแค ๑๐.๔ เปอรเซ็นต นี่เปนขอมูลของป ๒๕๕๑  
ปนี้ครับ ภาคกลาง ๓๔.๕ เปอรเซ็นต ภาคเหนือก็ประมาณ ๒๗ – ๒๘ เปอรเซ็นต  



 ๒๘๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                             นภสัสร ๑๓๕/๒ 
 
ภาคใตก็ประมาณ  ๒๖  – ๒๗  เปอร เซ็นต  แตภาคใตก็ยังดีที่ยังมีฝนแปดแดดสี่  
ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนดี ก็ประมาณ ๒๖ – ๒๗ เปอรเซ็นต เอาเปอรเซ็นตที่ระบบ
ชลประทานเขาสูพื้นที่เกษตร แคนี้เราก็เปรียบเทียบกันเห็นชัดเจนเลยครับวา คนอีสาน 
มีระบบชลประทานที่เขาไปสูพื้นที่เกษตรแค ๑๐.๔ เปอรเซ็นต แลวจะไมใหมันยากจน
อยางไรครับ ก็หวังพึ่งงบประมาณของแผนดิน ป ๒๕๕๑ ก็บอกวางบประมาณทางรัฐบาล
ชุดเดิมจากรัฐบาลของ คมช. ใชไปเกือบหมดแลว รอเอางบประมาณป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๑ 
นี่งบประมาณที่ลงสูพื้นที่ภาคอีสานก็นอยอยูแลวครับ ยโสธรไมไดหรอกครับบานผม 
จังหวัดยโสธรเปน ๑ ใน ๑๙ ของภาคอีสาน มีระบบชลประทาน ๗ เปอรเซ็นต พี่นองครับ 
ทานประธานครับ ฝากไปถึงพี่นองที่กําลังฟงอยูทางบานดวย ถาทานไมทราบขอมูล 
ก็ทราบเสียวันนี้ ผมพูดเรื่องน้ําก็เพราะวามันเปนชีวิตและจิตใจของพี่นองเกษตรกร  
น้ําคือชีวิตครับ เกษตรกรขาดน้ําพี่นองเกษตรกรตายครับ ความทุกขยากลําบากมันถึง 
อยูกับพี่นอง หนี้ ธ.ก.ส. มันถึงไมหมดไปสักที ก็เพราะวากูแลวนี่ ------------------------------ 
 

- ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๓๖/๑ 
 
อยางทานพิกิฏ ศรีชนะ ทานพูดไป ทานก็ใหเห็นภาพชัดเจนวาปนี้ฝนทิ้งชวง หลังจากที่มี
ฝนตกประมาณเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนก็ไถกันก็ดํากัน ก็หวานกันครับ เพราะฝน
ทิ้งชวงปุบขาวตายก็ตองกลับมาปลูกใหมครับ เสียคาลงทุนมากขึ้นอีกทุกคนหวังน้ํา 
อยางเดียวครับ และป ๒๕๕๒ ผมเองเปนรองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกไข
เร่ืองน้ําของสภาผูแทนราษฎรและเปนประธานอนุฯ ในกลุม ๕ จังหวัดของภาคอีสาน 
ที่ดูแลปญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ํา ทานประธานครับ ผลสุดทาย ณ วันนี้ขอมูลซึ่งเราในฐานะ
ซึ่งผมเองเปนประธานอนุกรรมาธิการแกไขปญหาเรื่องน้ํา มีขอมูลสรุปใหกับคณะใหญ 
คือกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแกไขเร่ืองน้ํา แตวาไมไดรับผลตอบในการที่จะแกไข
ปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดเลย เลมที่ผมถืออยูนี่เปนเลมสีเขียว ๆ เลมที่ ๔ รายการ
เพิ่มของกรมชลประทาน จริง ๆ ผมแปรญัตติไวทุกกรม แตวากรมชลประทานคือหัวใจ 
เพราะระบบชลประทาน กรมชลประทานจะเปนคนดูแลแกไข มีเงินซึ่งปรับลดปรับจาก
ของกระทรวงเกษตรฯ ออกมาของกรมชลประทานจาก ๓๕,๐๐๐ ลานบาท ปรับออกมา 
๕๒๒ ลานบาท ทานกรรมาธิการที่นั่งอยูขางบน ทานมีเอกสารตัวนี้ใชไหม ใหผมเปดเผย
ไหมวามันเอาไปไหนกันบาง กรมชลประทานแผนงาน ผลผลิตโครงการ งบรายจาย 
รายการแผนงานพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ๕๒๒ ลานบาท 
แปรกลับไปใหจังหวัดอะไรบางครับ ในสภานี้แหงนี้มีทุกคนครับ แตวาพี่นองประชาชน 
ทางบานที่กําลังฟงอยูเดี๋ยวนี้ทานไมรูหรอกครับ แตกรรมาธิการทุกคนที่อยูขางบนรูวา 
ปรับไปใหจังหวัดอะไรบาง แตวาไมเสียดายครับ พี่นองจังหวัดไหนไดผมดีใจดวย  
แตผมถามวาอยางจังหวัดผมยโสธรซึ่งมีระบบชลประทานเขาไปแค ๗ เปอรเซ็นต 
ไมไดรับอานิสงสกันเลยหรือ หรือวามันไมมีความสําคัญ ยโสธรเปน ๑ ใน ๕ จังหวัดที่ผลิต
ขาวหอมมะลิ ๑ ใน ๕ จังหวัดซึ่งเปนตนกําเนิดของขาวหอมมะลิ วันนี้เราเดือดรอน พี่นอง
ประชาชนในจังหวัดยโสธรเดือดรอนเรื่องน้ํา แตทานไมเคยคิดถึงคนที่มันเดือดรอน 
มันมีความตองการเลย ภาคกลางมีระบบชลประทานเขาไปแลว ๓๔.๕ เปอรเซ็นต 
ของป ๒๕๕๑ ซึ่งเปนสถิติที่สามารถไปดูที่กรมชลประทานก็ได ผมไมอยากอาน ๆ เดี๋ยวก็
ทะเลาะกัน ผมจะชี้ใหเห็นวายโสธรพวกเราทํางานเพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ําใหกับพี่นอง
เกษตรกร ในมือผมเปนแผนที่ของเขต ๓ อําเภอลาง อําเภอเมือง อําเภอคําเขื่อนแกว  



 ๒๙๑ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๓๖/๒ 
 
อําเภอมหาชนะชัย เอาแคตัว ๓ อําเภอนี่ตัวสีดํา ๆ ที่ผมขีดไวใหชัด ๆ นะครับ คือแมน้ําชี 
แมน้ําชีทวมมาแลว ๙ ปครับ เดี๋ยวพอฝนมาเดี๋ยวก็ทวมแลว ริมฝงแมน้ําชีทั้งหมด 
เมื่อทวมแลวความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ ๓ แสนกวาไร แตพอน้ําลดปุบพื้นที่ตรงนี้ 
เปนพื้นที่ภัยแลงทับเขาไปทันทีเลย แกไขอยางไร วิธีการแกไขก็คือขุดลอกลําน้ําเสีย  
ตั้งสถานีสูบน้ําดึงน้ําเขาไป ถาสมมุติวาตรงไหนมันอยูที่ต่ําสามารถสงดวยระบบ 
คลองเปดได ตรงไหนที่สูงก็ทําเปนระบบทอขึ้นไปถึงที่สูงและทําระบบคลองเปดยอนลงไป
ในพื้นที่ มันมีคลองอยูตรงกลางระหวางถนนแจงสนิทกับลําฝงแมน้ําชี ตรงนี้ใชเงิน  
๖๔๐  ลานบาทโดยประมาณ  สํารวจแลวครับก็คิดวาจะมี เงินงบประมาณของ 
กรมชลประทานเอาลงไปแกไขปญหาใหกับพี่นอง ตรงนี้เขาเรียกวา กุดอีสวย ครับ  
เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเปน กุดนางสวย ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๒ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๓๗/๑ 
 
พื้นที่ที่จะเขาตรงลํากุดกวง ระยะทางจากกุดอีสวยสูบน้ําขึ้นแลวไปใสกุดอีสวย แลวดัน
เขาไปที่คลองลํากวางไหลเขากุดกงแลวไปออกกุดเกลี้ยงแลวไปออกลําน้ําชีทั้งหมดนี้
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เราสามารถตั้งสถานีสูบไดอีก ๑๘ สถานี พื้นที่ตรงนี้ประมาณ 
๕๖,๐๐๐ ไร  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
กรุณารักษาเวลา 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  ทานไมชวยอยางนี้แลวทานจะชวย 
อยางไรครับ นี่คือคนเดือดรอนมาแลว ๙ ป และชลประทานเวลาไปพิจารณากัน  
ตรงไหนซึ่งมันมีระบบชลประทานอยูแลวก็ยิ่งอัดเขาไปอีก แลวตรงไหนที่ระบบชลประทาน 
ยังไมเขาประชาชนเดือดรอน ทําไมทานไมคิดที่จะแกไขปญหาใหกับคนเหลานั้นบาง  
ผมถึงบอกวาอีสานนี้มันเปนเหมือนถูกสาป พี่นองภาคอีสานเหมือนเมียนอย แตถาเปน
เมียนอยจริง ๆ มันสบายไปแลว  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เกินเวลาแลวครับ ทานรณฤทธิชัยครับ 
  นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร)  :  แตวาคนอีสานมันยากจน ก็ตองการ
เร่ืองน้ําอยูอยางเดียว เพราะฉะนั้นกรรมาธิการลองไปทบทวนดูครับ เผื่อบางทีทบทวนได 
ลองชวยหนอยครับ ประมาณสัก ๕ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ๒๐ ลานบาทนี้เอามาลง
ใหกับพี่นองซึ่งน้ํามันทวมแลวก็ภัยแลงซ้ําซากนี้ไดสักจุดสองจุด พี่นองก็ยังมีความหวังตอ
ในอนาคตครับ ตองขอประทานอภัยที่เวลาลวงเลยสักนิดหนึ่ง แตอยากฝากใหทาง
กรรมาธิการเรา ผมก็เคยเปนมาแลว ไมใชไมเคยเปน เปนผูแทนมา ๑๓ ป เปนกันทั้งนั้น
ครับ แตไมเคยคิดวาครั้งนี้คนยโสธรจะไมมีโอกาสที่จะรับเงินสนับสนุนเรื่องการแกไข
ปญหาเรื่องน้ําจากกรมชลประทาน ขอบคุณมากครับทานประธานที่ใหโอกาสครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปทานครรชิต ทับสุวรรณ เรียนเชิญครับ 
  นายครรชิต ทับสุวรรณ (สมุทรสาคร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาธิปตย  



 ๒๙๓ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๓๗/๒ 
 
กระผมไดสงวนคําแปรญัตติไวเพื่อปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ซึ่งมีมากถึง ๖๙,๖๗๐ ลานบาท ทานประธานครับ จากการที่ไดศึกษางบประมาณยอนหลัง
ในรอบหลาย ๆ ปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงนี้ยังไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เพียงพอที่จะไดรับงบประมาณจํานวนมากขนาดนี้ ที่กลาวเชนนี้ก็ตองขอ
ยกตัวอยางใหทานประธานไดรับทราบนะครับ เนื่องจากปญหาของพี่นองชาวประมง 
ใน ๒๓ จังหวัดชายฝงทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร  
ยังไมไดรับการแกไขใหทันตอสถานการณ ซึ่งตอนนี้พี่นองชาวประมงใกลจะหมด 
ลมหายใจเต็มทีแลว ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาของพี่นองชาวประมงจริง ๆ แลวก็มี
อยูมากมาย เชน ปญหาราคาสัตวน้ําตกต่ํา ในขณะที่ราคาน้ํามันแพงขึ้น ปญหาแรงงาน
ตางดาว ปญหาอุปกรณเครื่องมือในการจับปลา หาปลามีราคาแพง ปญหาทําประมง 
น้ําลึกตองออกไปจับปลานอกนานน้ํา จริง ๆ แลวก็นาเห็นใจ เพราะวาปญหาดังกลาว 
ที่ผมกราบเรียนทานประธานมานั้นเปนปญหาที่เชื่อมโยงกับหลาย ๆ หนวยงาน หลาย ๆ 
กระทรวง เชน ปญหาแรงงานตางดาวก็จะเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน ปญหาการประมง 
น้ําลึกก็จะเกี่ยวกับกระทรวงการตางประเทศ ปญหาตาง ๆ ยังไมไดรับการดูแลแลวก็แกไข 
แตปญหาที่เกี่ยวของกับกระทวงเกษตรและสหกรณโดยตรง ก็คือปญหาการรับซื้อคืน
เรือประมงสําหรับพี่นองชาวประมงที่ตองการจะเลิกอาชีพนี้ เนื่องจากพี่นองเหลานี้ก็จะ
หมดลมหายใจแลวครับ จับปลาไมไหวน้ํามันแพง ตองการที่จะขายเรือประมงคืนใหกับ
ภาครัฐก็ยังไมไดรับการดูแลแกไข ปญหาการประกันราคาปลาปนปลาเหยื่อ ราคาพวกนี้
ถาปลาปน ปลาเหยื่อราคาสูง ราคาปลาพี่นองชาวประมงก็จะสูงขึ้นตามครับ ปญหาพื้นที่
การทํานาเกลือของพี่นองในหลายๆ ตําบล เชน ตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลโคกขาม
ของจังหวัดสุมทราสาครก็เกี่ยวอยูในกระทรวงเกษตรฯ ปญหาเหลานี้เมื่อสมัยที่ตั้งรัฐบาล
ใหม ๆ พวกกระผมเองพรอมดวย ส.ส. ประชาธิปตยอีกหลายสิบทานในหลาย ๆ จังหวัด 
ที่นั่งอยูขาง ๆ ก็มีเพชรบุรี มีจังหวัดตรัง ราชบุรี หลาย ๆ ทานไดพบกับทานรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรฯ พรอมกับขาราชการกระทวงเกษตรฯ นะครับ-------------------------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 



 ๒๙๔ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๘/๑ 
 
เปนการประชุม เปนการพบกันครั้งใหญ พวกเราไดนําเสนอปญหาใหกับทานไดรับรู
รับทราบ แตวาจนถึงปจจุบันนี้ตองกราบเรียนทานประธานตามตรงวา ปญหาสําหรับ 
พี่นองชาวประมงยังไมไดรับการคลี่คลาย แลวก็แกไขใหไดคืบหนา ผิดกับเกษตรกรอาชีพ
อ่ืน ๆ ครับ ปญหาการประกันราคาปลา ปญหากองทุนที่จะชวยเหลือพี่นองชาวประมง 
ก็ยังไมไดรับการเร่ิมตนอยางเปนจริงเปนจังครับ ทานประธานครับ ดวยเหตุผลอันนี้
กระผมจึงตองขออนุญาตทานประธานไดแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวง
เกษตรและสหกรณลง ๑๐ เปอรเซ็นตครับ ขออนุญาตใชเวลาของสภาสั้น ๆ เทานี้ครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตอไปทานสุวโรช พะลัง ครับ 
  นายสุ ว โ รช  พะลั ง  (แบบสัดส วน )   :  กราบ เ รี ยนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย ผมไดขอสงวนคําแปรญัตติปรับลดงบประมาณของกระทรวง
การเกษตรฯ ในมาตรา ๑๐ ไว ๑๐ เปอรเซ็นต มีหลักการเหตุผลที่จะกราบเรียนตอ 
ทานประธานเรื่องใหญ ๆ ดังตอไปนี้ครับ มีอยู ๓ เร่ืองเทานั้นเอง แลวผมก็อภิปราย 
อีกครั้งเดียวในงบประมาณปนี้  
  ในเรื่องที่ ๑ ก็คือในเรื่องของการทําหนาที่หรือทํางานปฏิบัติหนาที่ของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจอยูภายใตการกํากับของกระทรวงเกษตรฯ 
ทานประธานครับ ออป. หรือองคการอุตสาหกรรมปาไมนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ภารกิจ
ของเขาเปนภารกิจหลักก็คือมีหนาที่ในการปลูกปา แลวก็ตั้งงบประมาณมานักหนา 
ทุกครั้ง งบประมาณในการปลูกปา ยิ่งปลูกปายิ่งหมด ยิ่งมีปญหากับชาวบานมาตลอด 
เพราะฉะนั้นในฐานะที่กรรมาธิการไดรับมอบหมายจากสภาซึ่งไปทําหนาที่ตรงนี้ ผมตอง
ถามทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานกรรมาธิการฮอชาลี มาเหร็ม ซึ่งเปนกรรมาธิการแลวก็
ขอขอมูลในเรื่องของ ออป. จากผม ผมใหขอมูลไปครับ วาเหตุกรณีดังกลาวนั้นเกิดขึ้น 
ที่ปารับรอ สลุยที่อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาล ผมตองแตงตั้ง
ทนายความไปตอสูคดีในกรณีที่พี่นองชาวสวนยาง ชาวสวนปาลมเขาจะกรีดน้ํายาง 



 ๒๙๕ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๘/๒ 
 
ของเขาเอง ปลูกแทนปาลมหรือทลายปาลมไปขาย ซึ่งเปนปาลมของเขาเอง แตถูก
เจาหนาที่ขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปกลาวอางวาที่ดินตนดังกลาวนั้นอยูในที่ดิน
ของ ออป. ซึ่งก็มีหนาที่ในการปลูกปา แตไมมีปาสักตนหนึ่ง มันมีแตปายาง ปาปาลมของ
ชาวบานทั้งนั้น วิวาทกันถึงโรงถึงศาลตองไปตอสูคดี แลวผมแตงตั้งทนายความตอสูคดี 
ศาลพิพากษายกฟอง แลวมีอยางนี้อยูเยอะ มีอยางที่ไหน ทานประธานครับ ตอสูคดีเพื่อ
เอาผลผลิตปาลมของตัวเอง แลวตองเปนผูตองหา ก็มีอยูแหงนี้แหงเดียวในประเทศไทย 
นี่ละครับ ประเด็นของปญหาก็คือทางกรรมาธิการนี้ครับ ทานฮอชาลี มาเหร็ม ไมทราบ 
อยูที่ไหนครับ ทานนั่นละครับ รับจากผมไปแลวทานไปทําอะไรที่ไหน สํารวจ ตรวจสอบ
หรือเปลา วามีกรณีลักษณะอยางนี้ของ ออป. องคการอุตสาหกรรมปาไมมีทั้งหมดเทาไร 
วันนี้สมควรแลวหรือยังที่จะทบทวนบทบาทของ ออป. ตรงไหนที่ชาวบานเขาปลูกไปแลว
คืนเขาเสียครับ นี่ปาสลุย รับรอ คณะกรรมาธิการที่ดินฯ เราไปติดตามมานี้ตองกราบ
ขอบพระคุณทานอํานาจ ขัมภลิขิต ซึ่งเปนรองผูอํานวยการ ออป. ลงไปที่ชุมพร เห็นสภาพ
ทานยอมรับเลยวาคืนที่ดินแปลงนี้ใหกับกรมปาไม เพื่อไปจัด สทก. ใหกับพี่นองประชาชน 
แตลักษณะดังกลาวเหลานี้ ในปา ออป. ที่อ่ืน ๆ กรรมาธิการไดไปติดตามดูหรือเปลา  
ตรงนี้ตองตอบผมในเรื่องที่ ๑ 
  ในเรื่องที่ ๒ เปนความรับผิดชอบของทางกรมปาไม ซึ่งเดิมอยูกระทรวง
เกษตรฯ แตวันนี้ไปอยูกระทรวงทรัพยฯ ผมเอาครั้งเดียวไปเลยครับ เกษตรกรเขาอยูใน
ที่ดินปาที่เสื่อมโทรม ปลูกพืชผลอาสินเปนของเขา เก็บผลไดดอกไดผลมาแลว แตวันนี้ 
เขากลายเปนผูราย ทั้ง ๆ ที่เขาอุทิศที่ดินชวยเหลือราชการ เชน กรณีที่เกิดขึ้นในที่ดิน 
ที่เหลือจากการสรางสนามบินที่จังหวัดชุมพร เหลือที่ดิน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ไรครับที่ปา
หนองไทร ประชาชนเขาปลูกปาลมน้ํามัน แตวันนี้ปาลมน้ํามันยังเปนของเขาไมไดเลย --- 
 

- ๑๓๙/๑ 
 
 
 



 ๒๙๖ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๙/๑ 
 
ทั้ง ๆ ที่เขาเสียสละที่ดินใหกับทางกรมปาไมไปเพื่อไปชวยเหลือทางจังหวัดชุมพรในการ 
ที่จะสรางสนามบินชุมพรเสร็จเรียบรอยแลว รับปากเขาอยางดิบอยางดีวันนี้ก็ไมมีผล 
ในการที่จะจัดที่ทํากิน เพราะฉะนั้นกรรมาธิการฮอชาลี มาเหร็ม เชนเดียวกันครับ  
ตองตอบเพราะทานรูรายละเอียดดี 
  เรื่องสุดทายทานประธานครับก็คงเปนเรื่องของกรมอุทยานฯ  ครับ  
อยูกระทรวงทรัพยฯ ก็จริงครับ แตมันเกี่ยวของกับกรมปาไมเดิม เอาครั้งเดียวไปเลยครับ
เชนเดียวกัน อันนี้ก็อยูในเขตอุทยานแหงชาติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขตใตซึ่งผม
เคยฉายทีวี ฉายวิดีโอตรงนี้ใหเห็นถึงการกระทําที่อุกอาจของเจาหนาที่ของรัฐ จะรับแผน
นโยบายมาจากรัฐบาลอยางไรก็ตามครับ ไปตัดยาง ตัดปาลมของชาวบานไมได เวลา 
เขาปลูกทําไมไมจับ เวลาเขาใสปุยทําไมไมวา แตพอเวลาเขาจะไปแทงปาลม เขาไป 
กรีดน้ํายางของเขา เขาตองกลายเปนผูราย อยางนี้มันคือคุณธรรม จริยธรรมของคนที่เปน
รัฐบาลที่ดีหรือครับ กรรมาธิการไดไปติดตามเรื่องนี้บางหรือไม ติดตามไปแลวผลเปน
อยางไรตองแจงใหพวกผมทราบบาง เพราะอยางนอย ๆ วันนี้สิ่งที่ผมไดกราบเรียนไป 
ในประเด็นตรงนี้ครับพวกเราก็ไดตอสูสรางความเปนธรรมใหกับพี่นองประชาชนเขาชื่อ
นางอุษณีย จันทดี อยูที่บานอินทนิล อยูที่ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร  
ถูกจับกุมภายใตการนําของทานผูวาราชการจังหวัดชุมพร ทานนายอําเภอทาแซะก็พูดไป
ก็เปนประเด็นการเมืองครับ เปนนองของทานทวี สุระบาล เคยสมัคร ส.ส. แขงกับ 
พรรคประชาธิปตยแลวพายแพไปมาอยูอําเภอทาแซะ ที่อ่ืนมีไมไปมาอยูบานผมตรงนี้ครับ
และก็มาทะเลาะกับชาวบานก็มีปญหากัน ทานฮอชาลี มาเหร็ม ตองตอบเพราะทานรู
รายละเอียดดี เพราะฉะนั้นรายละเอียดเหลานี้ผมจําเปนตองกราบเรียนตอทานประธาน
ครับ ดวยเหตุผลตรงนี้ผมจําเปนจะตองปรับลดงบประมาณลงมา ๑๐ เปอรเซ็นต เพื่อที่จะ
ซักถามทางคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๒ ครับ วาทาน
ไดไปติดตามรายละเอียดศึกษาในเรื่องดังกลาวเหลานี้ครับในการที่จะนําประโยชนสุข 
คืนใหกับพี่นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองประชาชนที่หาเชากินค่ํา พี่นอง
เกษตรกร คนยากคนจนนี้อยางไร ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 



 ๒๙๗ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๙/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มาทางพรรคพลังประชาชนนะครับ เหลืออยู ๓ ทานใหเวลาทานละ ๕ นาที  
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตตอบ
ในฐานะกรรมาธิการซึ่งทานสมาชิกไดถามเมื่อสักครูครับ กอนที่จะผานประเด็นนี้ไป 
นะครับเพราะมีชื่อผมอยูดวยครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจะใชสิทธิในฐานะเปนกรรมาธิการ 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (กรรมาธิการ)  :  ใชครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
  นายฮอชาลี มาเหร็ม (กรรมาธิการ)  :  สั้น  ๆ นะครับทานประธาน  
ผม ฮอชาลี มาเหร็ม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสตูล ในฐานะที่เปนกรรมาธิการ
งบประมาณ ซึ่งทานเพื่อนสมาชิกที่แปรญัตติในเรื่องนี้ไดสอบถามบทบาทในฐานะซึ่งเปน
กรรมาธิการนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับ ออป. หรือองคการอุตสาหกรรมปาไมตรงนี้ตองขอเรียนวา
ในที่ประชุมของกรรมาธิการเราซึ่งหลายทานนั่งอยูขางบนและก็ผมเองก็อยูในที่ประชุม
ของกรรมาธิการดวย ก็ไดซักในการทํางานของ ออป. ในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับไป 
ในการปลูกปาและก็ไดถามในเรื่องของพื้นที่ปา รับรอ สลุยของชุมพรเอาไวดวยนะครับ  
ซึ่งเราก็ถามถึงบทบาทของการทํางานของ ออป. แตมีปญหากับพื้นที่มีปญหากับชาวบาน 
ซึ่งทางตัวแทนของ ออป. ก็ไดยอมรับกับกรรมาธิการงบประมาณวาไดมีปญหากับพื้นที่
จริงตรงนี้นะครับ และก็นอกเหนือจากนั้นผมเองซึ่งเปนประธานอนุกรรมาธิการแกไข
ปญหาที่ดินของภาคใตซึ่งไดรับมอบหมายจากทานประธานศุภชัย โพธิ์สุ ไดนําคณะลงไป
ในพื้นที่ที่ชุมพรและไดพาทางปาไมและก็ที่ดินแลวก็หลายหนวยงานลงไปและก็ไปติดตาม
ดูในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งผลที่สรุปไดก็คือวาทาง ออป. ยินดีที่จะคืนพื้นที่ที่มีปญหาตรงนี้
ใหกับชาวบานและใหทางกรมปาไมไดใหไปจัดการในเรื่องออก สทก. ตอไปนะครับ 
นี่คือความคืบหนาที่จะขอตอบทานสุวโรช ครับ ขอบคุณครับ 
 



 ๒๙๘ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๙/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
๓ ทาน ทางพรรคพลังประชาชนทานละ ๕ นาทีนะครับ ทานแรกทานอนันต ศรีพันธุ ครับ  
เชิญครับ 
  นายอนันต ศรีพันธุ (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ผม อนันต ศรีพันธุ พรรคพลังประชาชน จากอุดรธานี ครับ ผมขอสงวนคําแปรญัตติ 
ไวเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ๒ เปอรเซ็นตในเรื่องนี้ก็คือเร่ืองยานพาหนะของกระทรวง
เกษตรฯ แตอยางไรก็ตามครับกระทรวงเกษตรฯ นั้นเปนกระทรวงที่ใหญ และเปน
กระทรวงที่ประชาชนนั้นใหความสนใจและอาชีพสวนใหญของคนทั้งประเทศนั้นก็คือ
การเกษตร แตที่นี้อยางไรก็ตามไมวาจะเปนงบประมาณนั้นถือวาไดนอยมาก แตวาก็ตัด 
ในเรื่องของยานพาหนะแคนั้นเอง โดยเฉพาะเรื่องกรมสงเสริมการเกษตรนั้น ไดงบเพียง  
๖๘,๘๒๒ ลานบาทเศษ ในกระทรวงเกษตรฯ นะครับทั้งหมด ---------------------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๙ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๔๐/๑ 
 
โดยเฉพาะกรมสงเสริมฯ นั้นไดแค ๔,๐๐๐ ลานบาท แตวาในเนื้อหานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของ
ประกันภัยพืชผล อยางที่บางทานไดอภิปรายไปแลวเรื่องความเสี่ยงของภาคเกษตรนั้น  
ไมวาจะเปนฝนแลง น้ําทวม แมลงกิน ดินไมดีอะไรก็ตาม ไดเพียง ๖๐ ลานบาท ซึ่ง 
คนสวนใหญของประเทศนั้นประมาณ ๒๕ ลานคนที่มีอาชีพการเกษตร แตงบประมาณ
ตรงนี้รัฐใหนอยมาก นี่คือสิ่งที่เปนขอสังเกตของกรรมาธิการ 
  อันที่ ๒ นั้นก็คือ เร่ืองของการฟนฟูอาชีพและหนี้สินของภาคเกษตรนั้นซึ่ง
เปนคนสวนใหญของประเทศ หนี้สินของภาคเกษตรจะมากที่สุดมากกวาสาขาอาชีพอื่น 
แตไดงบเพียง ๔๘ ลานบาท อันนี้ถือวาเกี่ยวกับกรรมาธิการงบประมาณนั้นไดให 
ความสนใจในภาคเกษตรนั้นนอยมาก ตอนทานไปหาเสียงนั้นทานก็บอกวาจะชวยเหลือ
เกษตรกร แตพองบประมาณออกมาแลวดูแลวเหมือนกับไมไดดูแลเทาที่ควร ถาหากวา
เร่ืองของการเสี่ยงภัยนั้นเพียง ๖๐ ลานบาท การทํานาไรหนึ่งถาหากเฉลี่ยแลวตาม
วิชาการหรือตามหลักปฏิบัติจริง ๆ แลว ไรหนึ่งจะตองลงทุนประมาณ ๒,๒๕๐ บาท 
แตเวลาชดเชย ชดเชยความเสียหายของภาคเกษตรนั้นชดเชยเพียงไรละ ๔๑๔ บาท อันนี้
เกษตรกรก็ยากจนตลอดชาติ อันนั้นคือปญหาที่จะตองมาเยียวยาเกษตรกรนั้นจะทํา
อยางไร และอีกอันหนึ่งครับคือกรมการขาว กรมการขาวไดงบประมาณเพียง ๑,๓๘๖ 
ลานบาท กรมการขาวนั้นประเทศไทยเรานั้นปลูกขาวเปนหลัก และขาวเปนภาคเกษตรที่
ใหญ แตทําไมงบประมาณตรงนี้จึงนอย ก็เพราะวาขาวนั้นนาจะมีเกี่ยวกับเร่ืองของการ
วิจัยใหมากที่สุด อันนี้เปนสิ่งที่การพัฒนาผลผลิตขาว ไมวาจะเปนเรื่องของพันธุขาว ไมวา
จะเปนเรื่องของปุย ของยาก็ตาม กรมการขาวนั้นจะมีหนาที่ของการวิจัยที่จะใหขาวนั้นมี
ปริมาณ ไมวาจะเรื่องของผลผลิต ผลผลิตตอไรนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง อันนี้แหละครับ
เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหถือวากรมการขาวไดนอย และอีกกรมหนึ่งกรมวิชาการฯ กรมวิชาการฯ 
จะตองเนนเกี่ยวกับเร่ืองของพันธุพืชใหม ๆ แตเร่ืองหลักวิชาการในเรื่องของการวิจัยนั้น 
ไมตั้งงบไวใหเลย มีนอยมาก ไมถึง ๑ เปอรเซ็นต ของงบประมาณของกระทรวงทั้งหมด 
อันนี้ก็เปนขอสังเกตวา การพัฒนาประเทศเรานั้นโดยเฉพาะภาคเกษตรนั้นซึ่งเปน 
คนสวนใหญ มันก็ขาดการวิจัย เพราะฉะนั้นงบวิจัยในปหนางบประมาณ ป ๒๕๕๓ 
อยากจะใหทางกรรมาธิการตั้งงบประมาณตั้งเรื่องของการวิจัยไวใหมาก โดยเฉพาะ 



 ๓๐๐ 
สผ ๑๐/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๔๐/๒ 
 
ที่อุดรธานีมีการวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องรถยนต สามารถที่จะเติมรถโดยน้ํา เรงได 
เร็วมากประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และใชน้ํา ๑ ลิตร สามารถจะวิ่งได ๑,๐๐๐ 
กิโลเมตร อันนี้เขาวิจัยทําอยู ถามีเงินสัก ๕ – ๖ ลานบาท หรือ ๑๐ ลานบาทไปตั้งตรงนั้น 
ในการที่จะใหเกี่ยวกับเร่ืองของหองวิจัยในการที่จะทําตรงนี้ใหเกิดประสิทธิภาพ แลวก็
ตอไปเราไมตองไปพึ่งตางประเทศในเรื่องของน้ํามัน อันนี้ผมไปนั่งมาดูแลวและก็ 
ทางกรรมาธิการการอุตสาหกรรมก็ไดไปดูมาแลว และผมจะเชิญทางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูอีกทีหนึ่ง นั่นเปนเรื่องของการที่จะเนนเรื่องของการวิจัย  
ถาคิดแลวงบประมาณของประเทศทั้งหมด ๑,๘๓๕ ลานลานบาท กระทรวงเกษตรฯ 
ไดมาเพียงไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต อันนั้นถือวาเรื่องงบประมาณใหกระทรวงเกษตรฯ นอย 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทานประธานหรือฝากทางกรรมาธิการ ในคร้ังตอไปใหเนน 
ในเรื่องของอาชีพของภาคเกษตรเปนหลัก เพราะวาคนสวนใหญของประเทศนั้นอยากจะ
พึ่งพาในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของประธานกรรมาธิการดานเกษตร นี่คือสิ่งที่
อยากจะฝากเรื่องของงบประมาณไวอีกครั้งหนึ่ง ก็คงจะขอฝากแลวก็ขอตัดเพียง  
๒ เปอรเซ็นต เกี่ยวกับเร่ืองการฝกอบรมและยานพาหนะ  ครับ ขอบคุณมากครับ 
ทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานปรีชา เรงสมบูรณสุข ครับ ๕ นาทีนะครับ 
  นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (เลย)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม  นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดเลย  พรรค 
พลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ---------------------------------------------------------- 
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